

บทที่ 4

การสัมภาษณ์เจาะลึกผู้ให้ข่าวสำคัญ

ผู้ให้ข่าวสำคัญในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ พนักงานสอบสวนที่ประจำอยู่ในสถานีตำรวจนครบาล ในสังกัดกองบังคับการตำรวจนครบาล 7-8 รวม 20 คน เป็นผู้ที่มีประสบการณ์ในการดำเนินคดีอาญากับภิกษุสงฆ์ โดยมีข้อมูลเกี่ยวกับสมมติฐาน ดังต่อไปนี้

ผู้ให้ข่าวสำคัญคนที่ 1

ข้อมูลเกี่ยวกับสมมติฐาน

ชื่อ สุรศักดิ์ (นามสมมติ) อายุ 37 ปี มีระยะเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ด้านสอบสวนมากกว่า 11 ปี สำเร็จการศึกษาสูงสุดระดับปริญญาโท คณะนิติศาสตร์ สาขากฎหมายอาญาและกระบวนการยุติธรรม จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ชั้นยศ พันตำรวจตรี ตำแหน่งในปัจจุบันเป็นสารวัตร มีประสบการณ์ในการดำเนินคดีอาญากับภิกษุสงฆ์จำนวน 7 ครั้ง

ข้อมูลเกี่ยวกับการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร

ส่วนมากรับรู้ข้อมูลข่าวสารจากสื่อทางโทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ เพราะจะติดตามข่าวสารเป็นประจำ เพื่อที่จะได้รู้ว่าในขณะนี้สังคมไทยเป็นอย่างไรบ้าง และรับรู้ข้อมูลข่าวสารจากผู้เสียหายมาเล่าให้ฟัง การนำเสนอข้อมูลข่าวสารของสื่อมวลชนเกี่ยวกับภิกษุสงฆ์กระทำผิดอาญาอยากให้สื่อมวลชนนำเสนอข้อข่าวสารที่ภิกษุสงฆ์กระทำผิดอาญาจริง ๆ และไม่อยากให้ใช้ถ้อยคำที่รุนแรงเกินไป ไม่อยากให้นำไปเผยแพร่ต่างประเทศ จะทำให้ประเทศไทยเสียภาพพจน์ที่ดี เมื่อมีภิกษุสงฆ์กระทำผิดอาญารู้สึกว่าหุดหู่่มากและอยากให้ภิกษุสงฆ์ หรือวัดเข้มงวดในการตรวจสอบบุคคลที่จะมาบวชเป็นภิกษุสงฆ์ด้วย เพราะบางคนเข้ามาก็เพื่อแสวงหาผลประโยชน์ การเปิดรับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับภิกษุสงฆ์ที่กระทำผิดอาญา เมื่อต้องดำเนินคดีอาญากับภิกษุสงฆ์ อยากให้ลงโทษให้หนักขึ้น มิฉะนั้นจะทำให้ศาสนาของประเทศเสื่อม ประชาชนจะไม่ศรัทธา การที่สื่อมวลชนนำเสนอเรื่องเกี่ยวกับภิกษุสงฆ์กระทำผิด ไม่ทำให้มีความสนใจต่อการปฏิบัติหน้าที่ เพราะต้องดำเนินคดีตามกฎหมาย ไม่ว่าผู้้นจะมีชื่อเสียงหรือไม่ และผู้บังคับบัญชาไม่มีอิทธิพลต่อการดำเนินคดี เพราะต้องทำตามหน้าที่ จะไม่ก้าวก่ายกัน

ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องการคบค้าสมาคม

พนักงานสอบสวนไม่รู้จักภิกษุสงฆ์ที่กระทำผิดอาญา และต้องดำเนินคดีอาญา ตามกฎหมาย ไม่รู้จักผู้มีอิทธิพลต่อความคิดหรือทัศนคติในการดำเนินคดีอาญากับภิกษุสงฆ์เป็น การส่วนตัว แต่ถ้าภิกษุสงฆ์ที่รู้จัก ซึ่งอาจเป็นญาติกันหรือเป็นเพื่อนกันกระทำผิดอาญา จะปฏิบัติ ไม่แตกต่างจากภิกษุสงฆ์ทั่วไป หากพบว่ากระทำผิดก็จะดำเนินคดีอย่างเด็ดขาด ถ้าหาก ภิกษุสงฆ์ที่เคารพนับถือกระทำผิดอาญามีความรู้สึกผิดหวัง ถ้าภิกษุสงฆ์ที่เรานับถือมากทำความ ผิดเสียเอง แต่ก็อยากให้ดำเนินคดีตามกฎหมาย การปฏิบัติกับภิกษุสงฆ์ที่กระทำผิดอาญาที่เป็น เพื่อนกันเป็นญาติพี่น้องกัน หรือที่เราเคารพนับถือ จะต้องดำเนินการตามกฎหมายโดยเข้มงวด หากเป็นการกระทำด้วยเจตนา นอกจากเกิดจากการใส่ร้าย

ข้อมูลเกี่ยวกับความคิดเห็นต่อภิกษุสงฆ์ในพุทธศาสนา

ภิกษุสงฆ์ทั่วไปยังมีกิเลสอยู่ อยากให้มีการตรวจสอบก่อนว่า บุคคลนั้นเข้ามาเพื่อ ปฏิบัติธรรมจริง ๆ หากพบว่าภิกษุสงฆ์ปฏิบัติตนไม่เหมาะสม ก็ให้สึกออกไปเลย ภิกษุสงฆ์ส่วน น้อยที่หลอกลวงประชาชน ควรมีโครงการจัดการศึกษาธรรมให้แก่ประชาชนให้รู้ถึงการกระทำของ ภิกษุสงฆ์ที่มีพฤติกรรมในการหลอกลวงจะได้ไม่ตกเป็นเหยื่อต่อไป มีภิกษุสงฆ์ส่วนน้อยที่มี ลักษณะเป็นโจรในผ้าเหลืองและหากินบนผ้าเหลือง แต่ก็ยังกราบไหว้ภิกษุสงฆ์อยู่เหมือนเดิม ไม่ อยากให้ประชาชนคิดแบบนั้น ภิกษุสงฆ์ดี ๆ ก็มีและการทำบุญกราบไหว้ก็เป็นที่พึงทางใจของคน ได้มาก ทำให้สบายใจ หายเครียดได้ และภิกษุสงฆ์ก็ยังเป็นศูนย์รวมจิตใจของประชาชน ยังเป็นผู้ที่ เกื้อกูลสังคมและด้านต่าง ๆ ภิกษุสงฆ์ที่ดี จะทำให้สังคมดี และจะช่วยบูรณพัฒนาศาสนาให้ดีขึ้น ได้ ยังเป็นผู้มีส่วนช่วยแก้ไขปัญหาทุกข์ร้อนของประชาชนให้เบาลงได้ ส่วนภิกษุสงฆ์เองควรมีการ ศึกษาทั้งทางโลกและทางธรรมให้เคร่งครัด เมื่อพบเห็นภิกษุสงฆ์ที่กระทำผิดอาญามีความรู้สึกว่า ศาสนาของประเทศไทยจะเป็นภาพลบ หากมีการเผยแพร่ทางสื่อมากเกินไป แต่อยากให้ดำเนินคดี กับภิกษุสงฆ์ให้เด็ดขาด

ข้อมูลเกี่ยวกับการบวชเรียนในพุทธศาสนา

พนักงานสอบสวนยังมีความศรัทธาต่อสถานภาพ และบทบาทของภิกษุสงฆ์ใน ปัจจุบัน แต่มีบางส่วนที่ประพฤติดังกล่าวไม่เหมาะสม เคยบวชในเรียนในพุทธศาสนาเป็นระยะเวลา 15 วัน มีความเชื่อว่าการบวชเรียนเป็นการสร้างบุญที่ยิ่งใหญ่ให้แก่ตัวผู้บวช เพื่อทดแทนบุญคุณพ่อ แม่และผู้เกี่ยวข้อง ส่วนสามารถชำระจิตใจของตนเอง จากความโลภ ความโกรธ ความหลงได้นั้นมี ความเห็นด้วยถ้าเราให้เข้าถึงธรรมะจริง ๆ เคยนำเอาธรรมะในส่วนของกรรมไม่เบียดเบียนคนอื่น และการได้ช่วยเหลือผู้อื่นจะทำให้จิตใจเราสบาย การบวชทำให้เราเป็นคนดีมีนิสัยดีงาม มีระเบียบ

และวินัยที่ดี การบวชมีส่วนช่วยสร้างความน่าเชื่อถือและสถานภาพทางสังคมได้มาก แต่การบวชไม่สามารถเปลี่ยนพฤติกรรมความประพฤติเดิม ๆ ของผู้บวชได้ การบวชเพียงระยะเวลา 3 เดือน เห็นว่าเพียงพอแล้ว แต่การเคยบวชเรียนมาก่อนนั้น เมื่อต้องดำเนินคดีอาญากับภิกษุสงฆ์ ไม่มีผลต่อการดำเนินคดีอาญากับภิกษุสงฆ์อย่างเคร่งครัดหรือการตั้งข้อหาให้หนักขึ้นแต่อย่างใด เพราะเราสามารถศึกษาได้จากผลของการกระทำผิดของภิกษุสงฆ์เอง

ข้อมูลเกี่ยวกับความเชื่อเรื่องบุญและบาปในพุทธศาสนา

พนักงานสอบสวนมีความเชื่อเรื่องบุญและบาป กรรมดี กรรมชั่วมีจริง ทำอย่างไร ย่อมได้รับผลอย่างนั้น สิ่งที่เรามองไม่เห็นอาจจะลงโทษ ถ้าเราทำไม่ดี เคยทำบุญหรือเข้าวัดเพื่อทำกิจกรรมทางศาสนาอยู่เป็นประจำ การจะทำบุญต้องมีความตั้งใจจริงและต้องมีความศรัทธาต่อพุทธศาสนาถึงจะได้บุญ ถึงแม้จะมีความเชื่อเรื่องบุญและบาป แต่หากต้องดำเนินคดีอาญากับภิกษุสงฆ์ก็ไม่มี ความเกรงกลัวต่อบาป เพราะจะต้องดำเนินคดีตามหน้าที่ ถึงแม้จะเป็นภิกษุสงฆ์ก็ตาม และการมีความศรัทธา มีความเชื่อเรื่องบุญและบาปในพุทธศาสนา ต้องดำเนินคดีอาญากับภิกษุสงฆ์โดยการให้สี๊กก่อน เนื่องจากเกรงว่าประชาชนจะหมดศรัทธาและเสียภาพพจน์ต่อภิกษุสงฆ์โดยภาพรวม ดังนั้น ควรดำเนินการโดยการให้สี๊กก่อน

ข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินคดีอาญากับภิกษุสงฆ์ของพนักงานสอบสวน

พนักงานสอบสวนได้ดำเนินคดีอาญากับภิกษุสงฆ์โดยมีฐานความผิด ดังนี้ คือ ความผิดเกี่ยวกับทางเพศ ความผิดฐานหลอกลวงประชาชน ความผิดฐานฉ้อโกงทรัพย์ ความผิดฐานลักทรัพย์ ความผิดฐานทำร้ายร่างกาย การดำเนินคดีอาญากับภิกษุสงฆ์ที่ผ่านมาไม่มีการนำเสนอมลประโยชน์ (สินบน) โดยปกติแล้วจะปฏิบัติกับภิกษุสงฆ์โดยการให้สี๊กก่อนแล้ว จึงดำเนินคดีตามขั้นตอนของกฎหมาย เพื่อป้องกันความเสียหายต่อภิกษุสงฆ์โดยภาพรวม การดำเนินคดีอาญากับภิกษุสงฆ์ที่พบว่ามีกรกระทำผิดซึ่งหน้า ต้องดำเนินการโดยการให้สี๊กก่อน ส่วนการที่ภิกษุสงฆ์ถูกกล่าวหาว่ากระทำผิดอาญา และตกเป็นผู้ต้องหาว่าได้กระทำความผิดอาญา ยังไม่ ต้องดำเนินการให้สี๊กต้องมีการตรวจสอบให้ละเอียดก่อนว่ามีการกระทำความผิดอาญาด้วยเจตนาจริง ๆ ตรวจสอบพยานหลักฐานให้แน่ใจก่อนที่จะดำเนินการใด ๆ ตามกฎหมาย แต่ภิกษุสงฆ์ที่กระทำผิดที่เป็นคดีอุกฉกรรจ์สะเทือนขวัญและภิกษุสงฆ์ที่ประชาชนให้ความเคารพ นับถือและมีความศรัทธาเป็นจำนวนมาก ต้องดำเนินการให้สี๊กทันทีแล้วจึงดำเนินคดีอาญาเหมือนบุคคลธรรมดา ไม่เช่นนั้นจะทำให้ประชาชนอาจเสื่อมศรัทธาต่อภิกษุสงฆ์ในพุทธศาสนาได้ ภิกษุสงฆ์ถ้าเป็นญาติพี่น้องกันหรือรู้จักกัน ต้องดำเนินการให้สี๊กก่อนเช่นเดียวกันกับภิกษุสงฆ์ทั่วไป เพราะการดำเนินคดีอาญากับภิกษุสงฆ์โดยวิธีการให้สี๊กมีความสะดวก เพราะภาพระหว่างประชาชนคน

ธรรมดา กับ ภารกิจสงฆ์ ในการดำเนินการตามกฎหมายต่างกัน ภาพในชุดผ้าเหลืองจะทำให้เป็นจุดสนใจของประชาชน การนำเสนอข่าวจะเป็นภาพลบต่อศาสนาอย่างมาก และปัญหาที่พบกับการดำเนินคดีกับภิกษุสงฆ์ คือ ขั้นตอนของการศึกต้องดำเนินการด้วยความรอบคอบเป็นไปตามระเบียบของคณะสงฆ์ มิฉะนั้นการนำเสนอข่าวอาจผิดพลาดได้

ข้อเสนอแนะ การดำเนินคดีอาญากับภิกษุสงฆ์ในปัจจุบัน บางรายเป็นผู้ที่มีอิทธิพลกว้างขวางพอสมควร จึงควรลดบทบาทกับท่านเหล่านี้ด้วย และควรมีคณะสงฆ์หนึ่งชุดเป็นกรรมการมีอำนาจร่วมวินิจฉัยในการพิจารณาว่าเห็นควรสึกก่อน หรือไม่ควรสึกก่อนดำเนินคดีอาญาตามกฎหมาย

ผู้ให้ข่าวสำคัญคนที่ 2

ข้อมูลเกี่ยวกับสมมติฐาน

ชื่อ เอกสิทธิ์ (นามสมมติ) อายุ 45 ปี มีระยะเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ด้านสอบสวนมากกว่า 11 ปี สำเร็จการศึกษาสูงสุดระดับปริญญาตรีนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ชั้นยศ พันตำรวจโท เป็นพนักงานสอบสวน (ส.บ.3) มีประสบการณ์ในการดำเนินคดีอาญากับภิกษุสงฆ์ จำนวน 2 ครั้ง

ข้อมูลเกี่ยวกับการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร

ส่วนใหญ่รับรู้จากสื่อมวลชน และทางโทรทัศน์ วิทยุ สื่อทางอิเล็กทรอนิกส์ หนังสือพิมพ์ เพราะสื่อเหล่านี้มีอยู่ในชีวิตประจำวัน หาได้ง่ายในสังคมปัจจุบัน ในสัปดาห์หนึ่งติดตามข่าวไม่ต่ำกว่า 5 วัน ต่อสัปดาห์ เพราะสื่อมวลชนชอบเสนอข่าวเกี่ยวกับภิกษุสงฆ์ ประชาชนส่วนใหญ่ให้ความสนใจ แต่บางเรื่องยังไม่มีข้อมูลใดชัด เห็นว่าไม่ควรรีบนำเสนอ เพราะจะทำให้เสียหายต่อพุทธศาสนา ส่วนภิกษุสงฆ์เองไม่น่าจะกระทำความผิด เพราะมีวินัยสงฆ์เป็นบทบัญญัติให้เป็นผู้ต้องรักษาศีล ดังนี้ เมื่อภิกษุสงฆ์ถูกกล่าวหา ย่อมน่าจะมีมูลเหตุจริงใจ ถึงแม้จะมีการนำเสนอข่าวสารของสื่อมวลชนก็ไม่สร้างความหนักใจต่อการดำเนินคดีอาญา และไม่มี ความหนักใจต่อการตั้งข้อหาหรือดำเนินคดีกับภิกษุสงฆ์ให้หนักขึ้นแต่อย่างใด ส่วนผู้บังคับบัญชา ก็ไม่มีอิทธิพลต่อความคิดหรือการตัดสินใจ ส่วนมากจะมาเป็นผู้กำกับดูแลการทำงาน เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับคู่กรณีทั้งสองฝ่าย

ข้อมูลเกี่ยวกับการคบค้าสมาคมกับภิกษุสงฆ์ในพุทธศาสนา

การดำเนินคดีอาญาที่ผ่านมาไม่รู้จักกับภิกษุสงฆ์ที่กระทำผิดอาญา และไม่รู้จักผู้มีอิทธิพลต่อความคิดหรือทัศนคติในการดำเนินคดีอาญากับภิกษุสงฆ์เป็นการส่วนตัว ถ้าภิกษุสงฆ์ที่กระทำผิดอาญา ซึ่งอาจเป็นญาติกันหรือเป็นเพื่อนกันกระทำผิดยอมปฏิบัติเหมือนภิกษุสงฆ์ทั่วไป ถ้าภิกษุสงฆ์ที่เราให้ความเคารพนับถือกระทำผิด มีความรู้สึกผิดหวัง แต่คงต้องให้คำแนะนำหาทางช่วยเหลือซึ่งขึ้นอยู่กับสถานการณ์ ข้อหา ข้อเท็จจริงเป็นเรื่อง ๆ ไป การดำเนินคดีอาญากับภิกษุสงฆ์ที่เป็นเพื่อนกัน เป็นญาติพี่น้องกัน หรือที่เราให้ความเคารพนับถือ ควรต้องให้คำแนะนำ เพราะสังคมนี้เป็นสังคมไทย ต้องมีการช่วยเหลือตามสถานการณ์หรือข้อเท็จจริงนั้น ๆ

ข้อมูลเกี่ยวกับความคิดเห็นต่อภิกษุสงฆ์ในพุทธศาสนา

ภิกษุสงฆ์โดยทั่วไปยังมีเหลืออยู่ โดยเฉพาะสังคมไทยในปัจจุบัน การรับรู้ข้อมูลข่าวสารจากสื่อต่าง ๆ ย่อมก่อให้เกิดกิเลสมากขึ้น ไม่เหมือนในอดีตภิกษุสงฆ์มีเวลาศึกษาพระธรรมวินัย ภิกษุสงฆ์ส่วนใหญ่ยังเป็นที่เคารพนับถือของประชาชน มีส่วนน้อยเท่านั้นที่หลอกลวงประชาชน ถ้าภิกษุสงฆ์ส่วนใหญ่หลอกลวงประชาชน ศาสนาพุทธของเราคงหมดไปจากสังคมไทยแล้ว ภิกษุสงฆ์คือใจในผ้าเหลืองและหากินบนผ้าเหลืองก็มียังมีส่วนน้อยเช่นเดียวกัน เพราะในสังคมภิกษุสงฆ์ยอมมีทั้งดีและชั่ว ปัจจุบันก็ยังทำบุญกราบไหว้ภิกษุสงฆ์อยู่ การไม่กราบไหว้เป็นสิทธิส่วนบุคคลในโลกประชาธิปไตย ภิกษุสงฆ์ยังเป็นศูนย์รวมจิตใจของประชาชนยังเป็นผู้ที่เกื้อกูลสังคมในด้านต่าง ๆ และยังเป็นผู้แนะนำในการแก้ไขปัญหาทุกข์ร้อนของประชาชนในแต่ละสถานการณ์ และมีความเห็นว่าภิกษุสงฆ์ควรศึกษาทั้งทางโลกและทางธรรม เพราะปัจจุบัน ภิกษุสงฆ์ที่บวชไม่สึกมีน้อย เพราะฉะนั้น เมื่อสึกออกมาแล้วก็จำเป็นต้องมีความรู้เรื่องทางโลกประกอบด้วย เมื่อพบเห็นภิกษุสงฆ์กระทำผิดรู้สึกผิดหวัง แต่คงต้องปฏิบัติตามหน้าที่ แต่คงต้องพิจารณาว่า ความผิดหนักเบา (ข้อหา) เช่น กรณีใดเป็นความผิดอันยอมความได้ก็จะใช้วิธีการให้คู่กรณีทั้งสองฝ่ายตกลงกัน

ข้อมูลเกี่ยวกับการบวชเรียนในพุทธศาสนา

พนักงานสอบสวนยังมีความศรัทธาต่อสถานภาพ และบทบาทของภิกษุสงฆ์ในปัจจุบันด้วยเหตุผลคือเป็นผู้ปฏิบัติตามคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้า และเป็นผู้นับถือศาสนาพุทธและเคยบวชเรียนในพุทธศาสนาเป็นเวลา 4 เดือน การบวชเป็นการสร้างบุญกุศลแก่ตัวเองและเพื่อทดแทนบุญคุณพ่อแม่ สามารถชำระจิตใจของตนเองจากความโลภ ความโกรธและความหลงได้ ขึ้นอยู่ที่การปฏิบัติของตนเองและนำหลักธรรม เช่น ศีล สมาธิและปัญญาไปใช้กับการปฏิบัติหน้าที่ ยึดหลักการทำงานอย่างมีเหตุมีผล เพื่อรักษาความสุจริตและยุติธรรม การบวชเป็นการฝึกให้เรา

เป็นคนดีและมีนิสัยที่ดีงาม มีระเบียบวินัยในตนเอง เพราะทุกศาสนาสอนให้ทุกคนเป็นคนดี และเมื่อบวชแล้วทำให้ตนเองมีความน่าเชื่อถือต่อสังคม เพราะในสังคมไทยนิยมให้บวชเรียนเมื่อมีอายุครบ 20 ปี แต่การบวชนั้นไม่สามารถเปลี่ยนพฤติกรรม ความประพฤติเดิม ๆ ได้ขึ้นอยู่กับนิสัยของผู้บวชด้วย การบวชตามประเพณี 3 เดือนก็เพียงพอแล้ว แม้ว่าเคยบวชเรียนมาก่อน แต่เมื่อต้องดำเนินคดีอาญากับภิกษุสงฆ์ ไม่มีผลต่อการดำเนินคดีอาญาหรือการตั้งข้อหาให้หนักขึ้นแต่อย่างใด เพราะการบวชย่อมทราบถึงการปฏิบัติศาสนกิจในขณะบวช ส่วนการตั้งข้อหาภิกษุสงฆ์ผู้กระทำผิดนั้นเป็นเรื่องของข้อเท็จจริง มีการกระทำเป็นเครื่องชี้เจตนาต้องเข้าองค์ประกอบของฐานความผิดในฐานใดก็ย่อมต้องดำเนินคดีและตั้งข้อหาตามเหตุผลที่สอบสวนได้

ข้อมูลเกี่ยวกับความเชื่อเรื่องบุญและบาปในพุทธศาสนา

พนักงานสอบสวนมีความเชื่อเรื่องบุญและบาปเป็นเรื่องจริง เคยเข้าวัดเพื่อทำบุญตามเทศกาลวันสำคัญทางศาสนาอยู่เสมอ ต้องมีความศรัทธาในศาสนาจึงทำบุญ การทำบุญต้องตั้งใจทำ ส่วนบาปนั้นไม่จำเป็นต้องทำด้วยความตั้งใจ เพราะอาจทำด้วยความโกรธ ถึงแม้จะมีความเชื่อเรื่องบุญและบาป แต่หากต้องดำเนินคดีอาญากับภิกษุสงฆ์ก็ไม่ได้มีความกลัวบาป เพราะการปฏิบัติหน้าที่โดยพนักงานสอบสวนเป็นการดำเนินคดีอาญาโดยรัฐ มีพนักงานสอบสวนปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย การให้ภิกษุสงฆ์สึกหรือไม่ขึ้นอยู่กับเหตุผลหลายอย่างต้องใช้ดุลยพินิจเป็นเรื่อง ๆ ไป เช่น ความหนักเบาของข้อหาและความคิดเห็นของเจ้าอาวาส การที่พนักงานสอบสวนมีความศรัทธาและมีความเชื่อเรื่องบุญและบาป ทำให้ต้องระมัดระวังและรอบคอบมากขึ้นต่อการตัดสินใจต่อการดำเนินคดีอาญากับภิกษุสงฆ์

ข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินคดีอาญากับภิกษุสงฆ์ของพนักงานสอบสวน

พนักงานสอบสวนเคยดำเนินคดีอาญากับภิกษุสงฆ์ คือ ความผิดฐานเล่นการพนัน เมาสุราและแต่งกายที่แสดงว่าเป็นภิกษุสงฆ์ (พระปลอม) การดำเนินคดีอาญากับภิกษุสงฆ์ไม่พบการนำเสนอผลประโยชน์ (สินบน) การดำเนินคดีโดยการให้สึกหรือไม่นั้น ต้องดูตามโทษที่ถูกกล่าวหา พยานหลักฐานต่าง ๆ เท่าที่ปรากฏ คดีบางอย่างเป็นความผิดต่อส่วนตัวและอาจมีการยอมความกันได้ ส่วนมากก็จะให้มีการประกันตัว ถ้าเป็นคดีที่อุกฉกรรจ์จำเป็นต้องให้สึกก่อนดำเนินคดี ภิกษุสงฆ์ที่กระทำผิดซึ่งหน้า ถูกกล่าวหาว่ากระทำความผิดและตกเป็นผู้ต้องหาว่ากระทำความผิด ไม่จำเป็นต้องให้สึกเสมอไป ขึ้นอยู่กับฐานความผิด และอัตราโทษด้วย ขั้นตอนของกฎหมายถือว่าเมื่อยังไม่มีการพิพากษาถือว่าเป็นผู้บริสุทธิ์อยู่ ซึ่งภิกษุสงฆ์สามารถประกันตัวได้ แต่ปัจจุบัน หากเชื่อว่าไม่หลบหนีแล้วสามารถแจ้งข้อหาแล้วปล่อยตัวไปได้ สำหรับภิกษุสงฆ์ผู้กระทำผิดเป็นคดีอุกฉกรรจ์สะท้อนขวัญต้องดำเนินการให้สึกสถานเดียว เพราะจำเป็นต้องควบ

คุมตัว แต่ภิกษุสงฆ์ที่ประชาชนให้ความเคารพนับถือ มีความศรัทธาเป็นจำนวนมาก แนะนำให้มีการประกันตัวไปชั่วคราว เพราะหากให้สึกจะเกิดกระแสต่อต้านจากประชาชน ถ้าเป็นญาติพี่น้องกันหรือรู้จักกัน แนะนำให้มีการประกันตัว เพื่อพิสูจน์ตัวเองและรักษาชื่อเสียงของวงศ์ตระกูล การดำเนินคดีอาญากับภิกษุสงฆ์ไม่จำเป็นต้องให้สึกเสมอไป แต่การดำเนินการโดยการให้สึกเป็นการสะดวกแน่นอน เพราะสามารถดำเนินการทุกขั้นตอนเป็นไปอย่างรวดเร็ว ปัญหาที่พบขั้นตอนการดำเนินคดีอาญากับภิกษุสงฆ์คือ ขั้นตอนการดำเนินการให้สึก หากต่อมาคดีมีพยานหลักฐานสิ่งไม่พ้อง หรือศาลยกฟ้องย่อมเกิดความรู้สึกที่ไม่ดี บรรดาสื่อมวลชนชอบสอบถามการให้ข่าวไปไม่เกิดผลดี การจับกุมไม่มีปัญหา แต่ในทางปฏิบัติส่วนใหญ่เป็นคดีสำคัญประชาชนให้ความสนใจ ส่วนความคิดเห็นต่อการดำเนินคดีอาญากับภิกษุสงฆ์ ในฐานะพนักงานสอบสวนไม่ประสงค์หรือต้องการกระทำการใด ๆ กับภิกษุสงฆ์หรือสามเณรในทุก ๆ เรื่อง

ข้อเสนอแนะ ในการดำรงตนของภิกษุสงฆ์นั้นเห็นว่า ขอให้อยู่ในกรอบแห่งพระธรรมวินัย ในพุทธศาสนาก็เพียงพอแล้ว

ผู้ให้ข่าวสำคัญคนที่ 3

ข้อมูลเกี่ยวกับสมมติฐาน

ชื่อ สุวิทย์ (นามสมมติ) อายุ 41 ปี มีระยะเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ด้านสอบสวนมากกว่า 6 ปี สำเร็จการศึกษาสูงสุด ระดับปริญญาตรี คณะนิติศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยรามคำแหง ชั้นยศ พันตำรวจตรี มีตำแหน่งเป็นสารวัตร มีประสบการณ์ในการดำเนินคดีอาญากับภิกษุสงฆ์ จำนวน 1 ครั้ง

ข้อมูลเกี่ยวกับการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร

ส่วนมากรับรู้ข่าวสารจากหนังสือพิมพ์ สื่อทางโทรทัศน์ และจากประชาชนให้ข้อมูล อย่างน้อยต้องติดตามข่าวสัปดาห์ละไม่ต่ำกว่า 4 วันต่อหนึ่งสัปดาห์ มีความเห็นด้วยกับการนำเสนอข่าวสารเกี่ยวกับภิกษุสงฆ์กระทำผิดอาญาของสื่อมวลชน ทำให้สังคมได้รับรู้และจะได้มีการควบคุม ปรับปรุงจากผู้มีอำนาจหน้าที่ต่อไป เมื่อทราบว่าภิกษุสงฆ์กระทำผิดอาญามีความเห็นว่า เป็นเรื่องธรรมดา เพราะตัวบุคคลมีทั้งดีและไม่ดีปนกันอยู่ การรับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับภิกษุสงฆ์กระทำผิดไม่ทำให้ต้องดำเนินคดีในทางอาญานักขึ้น ส่วนการตั้งข้อกล่าวหาที่ตั้งตามข้อเท็จจริงเหมือนบุคคลทั่ว ๆ ไป และเป็นไปตามดับบทกฎหมายที่บัญญัติไว้ ส่วนการดำเนินคดีอาญากับภิกษุสงฆ์โดยมีการนำเสนอข่าวของสื่อมวลชนทำให้เกิดความหนักใจ เพราะจะมีกลุ่มบุคคลพยายามโต้แย้ง ช่มชู้ยู่เหมือนกันประกอบกับสังคมก็จับตามอง แต่สำหรับหน้าที่ความรับผิดชอบ

ในการทำสำนวนคดีผู้บังคับบัญชาไม่มีอิทธิพลต่อความคิดในการทำสำนวนแต่จะคอยดูแลให้ปฏิบัติหน้าที่อย่างตรงไปตรงมาเท่านั้น

ข้อมูลเกี่ยวกับการคบค้าสมาคมกับภิกษุสงฆ์

พนักงานสอบสวนมีความรู้จักกับภิกษุสงฆ์ที่กระทำผิดอาญา และต้องดำเนินคดีอาญาตามกฎหมาย รู้จักผู้ที่มีอิทธิพลต่อความคิดหรือทัศนคติในการดำเนินคดีอาญากับภิกษุสงฆ์ ส่วนการดำเนินคดีกับภิกษุสงฆ์ซึ่งอาจเป็นญาติกัน หรือเป็นเพื่อนกันคงต้องดำเนินคดีหรือปฏิบัติเช่นเดียวกันกับภิกษุสงฆ์ทั่วไป ภิกษุสงฆ์ที่เราให้ความเคารพนับถือกระทำผิด มีความรู้สึกผิดหวังแต่ต้องพิจารณาเหมือนกันว่าการกระทำผิดเกิดจากสาเหตุใดเรื่องอะไร หากเกิดจากการถูกกระทำในเรื่องไม่เป็นธรรมหรือถูกรังแกก่อนแล้วจึงตอบโต้ไปก็น่าเห็นใจ แต่หากต้องดำเนินคดีกับภิกษุสงฆ์ที่เป็นเพื่อน เป็นญาติพี่น้องหรือที่เราเคารพนับถือก็จำเป็นต้องปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมาย เพราะสังคมหรือผู้เสียหายต้องจับตาดู

ข้อมูลเกี่ยวกับความคิดเห็นต่อภิกษุสงฆ์ในพุทธศาสนา

ภิกษุสงฆ์ทั่วไปยังมีเหลืออยู่ แต่เมื่อภิกษุสงฆ์รูปนั้นบวชไปนาน ๆ ธรรมะอาจจะขัดเกล่าจิตใจได้ มีภิกษุสงฆ์ที่หลอกลวงประชาชนให้เลื่อมใส เป็นโจรในผ้าเหลืองและหากินบนผ้าเหลืองส่วนน้อยที่อาศัยผ้าเหลืองเป็นเกาะกำบังในการกระทำผิดของตน ควรจะพิจารณาอุปสมบทเฉพาะผู้ที่มีประวัติดี ปัจจุบันก็ยังเคารพ กราบไหว้ภิกษุสงฆ์อยู่เป็นประจำ การไม่กราบไหว้ภิกษุสงฆ์เป็นความคิดเฉพาะบุคคลที่ผิดหวังกับภิกษุสงฆ์บางรูปเท่านั้น อย่างไรก็ตามภิกษุสงฆ์ก็ยังเป็นศูนย์รวมจิตใจ ยังเป็นผู้ถือกุศลสังคมในด้านต่าง ๆ และยังเป็นผู้ช่วยแนะนำแก้ไขปัญหาทุกข์ร้อนให้แก่ประชาชนอยู่ คนที่มีปัญหาทุกข์ร้อน มักจะเข้าไปสงบจิตใจในวัดแล้วปฏิบัติธรรม จิตใจก็จะสงบลง โดยมีภิกษุสงฆ์เป็นผู้แนะนำ แต่ภิกษุสงฆ์นั้นควรศึกษาเกี่ยวกับทางธรรมอย่างเดียว ไม่ควรศึกษาเกี่ยวกับทางโลก เพราะภิกษุสงฆ์เป็นผู้ปฏิบัติธรรมนำคำสั่งสอนของศาสนามาเผยแผ่ไม่ควรยุ่งเกี่ยวกับทางโลก เมื่อพบภิกษุสงฆ์กระทำผิดอาญามีความรู้สึกผิดหวัง เพราะจะทำให้ศาสนาพุทธเสื่อมลง คนจะไม่เคารพนับถือในภิกษุสงฆ์มากขึ้น

ข้อมูลเกี่ยวกับการบวชเรียนในพุทธศาสนา

พนักงานสอบสวนยังมีความศรัทธาต่อสถานภาพ และบทบาทของภิกษุสงฆ์ในปัจจุบันมีบางรูปเท่านั้นที่ไม่เคารพนับถือ ไม่เคยบวชเรียนในพุทธศาสนา แต่เห็นด้วยกับการบวชเป็นการสร้างบุญแก่ผู้บวช เพื่อทดแทนบุญคุณพ่อแม่และผู้เกี่ยวข้อง เพื่อสืบทอดประเพณีวัฒนธรรมต่อไป ถึงแม้จะเป็นความเชื่อแต่ก็เป็นสิ่งที่ดี การบวชสามารถชำระจิตใจของตนเองจากความโลภ ความโกรธและความหลงได้เป็นบางเรื่อง เคยนำธรรมะในเรื่องของขันติ ความอดทนไปใช้เพื่ออดทนต่อสิ่งภายนอกมากกระทบ การบวชเป็นการฝึกตนให้เป็นคนดี สร้างนิสัยที่ดีงาม มีระเบียบวินัย และช่วยสร้างความน่าเชื่อถือและสถานภาพทางสังคม การบวชนั้นสามารถเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเดิม ๆ ของผู้บวชได้บ้างเล็กน้อย การบวชตามประเพณีไทย 3 เดือนก็เพียงพอแล้ว เมื่อมีภิกษุสงฆ์กระทำผิดอาญาต้องดำเนินคดีอย่างเคร่งครัด เพราะภิกษุสงฆ์เป็นผู้ปฏิบัติธรรม แต่กระทำผิดหลักธรรมเสียเอง จึงไม่ควรให้อภัย

ข้อมูลเกี่ยวกับความเชื่อเรื่องบุญและบาปในพุทธศาสนา

พนักงานสอบสวนมีความเชื่อเรื่องบุญและบาป เราทำบุญกุศลใจเราก็สบาย เคยเข้าวัดทำบุญตักบาตรตามประเพณีไทยและทำบุญอุทิศให้ผู้ล่วงลับไปแล้ว การทำบุญต้องทำด้วยความตั้งใจ เพราะบุญและบาปอยู่ที่ใจเราคิด ส่วนการดำเนินคดีอาญากับภิกษุสงฆ์นั้น ไม่ทำให้เกิดความกลัวบาป เพราะถือว่าภิกษุสงฆ์รูปนั้นไม่น่าเคารพนับถือ การที่เรามีศรัทธา และมีความเชื่อเรื่องบุญและบาป แต่เมื่อต้องดำเนินคดีอาญากับภิกษุสงฆ์ไม่มีผลต่อความคิด ภิกษุสงฆ์เป็นผู้ที่ประชาชนให้ความเคารพศรัทธาเลื่อมใส และผ้าเหลืองก็เป็นสิ่งที่เข้าใจกันว่าเป็นเครื่องนุ่งห่มของภิกษุสงฆ์ ดังนั้นก่อนดำเนินคดีอาญากับภิกษุสงฆ์จึงต้องสืบจากภิกษุสงฆ์ก่อน

ข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินคดีอาญากับภิกษุสงฆ์ของพนักงานสอบสวน

พนักงานสอบสวน ได้ดำเนินคดีอาญากับภิกษุสงฆ์เกี่ยวกับความผิดยาเสพติด แต่การดำเนินคดีอาญากับภิกษุสงฆ์ไม่มีการนำเสนอผลประโยชน์ (สินบน) เพราะผู้ต้องหาไม่มีความเข้าใจในความผิดที่ไม่มีใครจะช่วยเหลือได้ ต้องดำเนินการให้ภิกษุสงฆ์สึกก่อนที่จะกระทำการใด ๆ ภิกษุสงฆ์ที่กระทำความผิดซึ่งหน้า ถูกกล่าวหาว่ากระทำความผิด ตกเป็นผู้ต้องหาว่ากระทำความผิด กระทำความผิดที่เป็นคดีอุกฉกรรจ์และสะเทือนขวัญต้องดำเนินการให้สึกเสมอ และภิกษุสงฆ์ที่ประชาชนเคารพ นับถือ หรือถ้าเป็นญาติพี่น้องกันหรือรู้จักกัน ก็ต้องดำเนินการให้สึกเช่นเดียวกัน เพราะการสึกทำให้การดำเนินคดีอาญาสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น แต่ปัญหาที่พบก็คือ การที่ภิกษุสงฆ์ไม่ยอมสึก ในส่วนของการจับกุมภิกษุสงฆ์ผู้กระทำผิดไม่มีปัญหาแต่อย่างใด

ข้อเสนอแนะ ในปัจจุบันเห็นว่า การแก้ปัญหาในการดำเนินคดีอาญากับภิกษุสงฆ์ ควรมีคณะกรรมการของคณะสงฆ์เข้ามามีส่วนร่วมในการใช้ดุลยพินิจในการดำเนินการให้สึก หรือไม่ เพื่อป้องกันปัญหาในภายหลัง เมื่อขัดคำสั่ง ควรมีมาตรการรองรับด้านการปกครอง

ผู้ให้ข่าวสำคัญคนที่ 4

ข้อมูลเกี่ยวกับสมมติฐาน

ชื่อ อนุชิต (นามสมมติ) อายุ 30 ปี มีระยะเวลาในการปฏิบัติหน้าที่งานด้านสอบสวน 5 ปี สำเร็จการศึกษาสูงสุด ระดับปริญญาตรี คณะรัฐประศาสนศาสตร์ จากโรงเรียนนายร้อยตำรวจ ชั้นยศ ร้อยตำรวจเอก ตำแหน่งปัจจุบัน เป็นพนักงานสอบสวน (ส.บ.1) มีประสบการณ์ในการดำเนินคดีอาญากับภิกษุสงฆ์ จำนวน 1 ครั้ง

ข้อมูลเกี่ยวกับการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร

ส่วนใหญ่รับรู้ข่าวสารจากหนังสือพิมพ์และสื่อทางโทรทัศน์ ติดตามข่าวอย่างน้อย 3 วันต่อหนึ่งสัปดาห์ การนำเสนอข่าวสารเกี่ยวกับภิกษุสงฆ์กระทำผิดของสื่อมวลชน เป็นเรื่องปกติ เนื่องจากสื่อมวลชนมีหน้าที่ในการเผยแพร่ข่าวให้สังคมได้รับรู้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้น เมื่อทราบว่ามีภิกษุสงฆ์กระทำผิดอาญา มองว่าเป็นเรื่องส่วนบุคคลไม่เกี่ยวกับสถาบันศาสนา ศาสนาพุทธเป็นองค์กรที่ดีอยู่แล้ว การที่ภิกษุสงฆ์กระทำผิดเป็นเรื่องของบุคคล เมื่อต้องดำเนินคดีกับภิกษุสงฆ์ที่ถูกนำเสนอโดยสื่อมวลชนก็ดำเนินคดีไปตามปกติไม่มีการลำเอียงในการสั่งดำเนินคดี ทุกคนอยู่ภายใต้กฎหมายเหมือนกัน ไม่มีความหนักใจต่อการดำเนินคดีกับภิกษุสงฆ์โดยการนำเสนอของสื่อมวลชนและเป็นภิกษุสงฆ์ที่มีชื่อเสียงและผู้บังคับบัญชาที่ไม่มีอิทธิพลต่อความคิด เนื่องจากผู้บังคับบัญชาก็ยึดหลักกฎหมายและความเป็นธรรมเป็นหลัก

ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องการคบค้าสมาคม

จากการที่เคยดำเนินคดีอาญากับภิกษุสงฆ์ไม่ปรากฏว่า รู้จักกับภิกษุสงฆ์มาก่อน การดำเนินคดีอาญาก็ทำไปตามกฎหมายโดยไม่มีใครมีอิทธิพลต่อการปฏิบัติหน้าที่ ส่วนในกรณีถ้ารู้จักหรือเป็นญาติก็จะแนะนำให้รับกรรมที่ตนเองทำไว้ เพราะคนเราหนีกรรมไม่พ้น และถ้าภิกษุสงฆ์ที่เป็นเจ้าเคารพนับถือ แนะนำให้วิเคราะห์ถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น หากกระทำผิดจริงก็จะเลิกคบค้าสมาคมด้วย หากเป็นภิกษุสงฆ์ที่เป็นเพื่อน เป็นญาติพี่น้องหรือบุคคลที่เราให้ความเคารพก็ดำเนินการไปตามกฎหมาย เพราะทุกคนมีสิทธิเท่าเทียมกันในทางกฎหมาย

ข้อมูลเกี่ยวกับความคิดเห็นต่อภิกษุสงฆ์ในพุทธศาสนา

ภิกษุสงฆ์ยังเป็นผู้มีกิเลส โดยเฉพาะภิกษุสงฆ์ทุกวันนี้บวชเพราะถูกบังคับ หรือ บวชเพื่อให้เป็นไปตามประเพณีโดยไม่มีใจใฝ่ธรรม ภิกษุสงฆ์ส่วนน้อยหลอกลวงประชาชน เป็นโจรในผ้าเหลืองและหากินบนผ้าเหลือง ส่วนใหญ่ประชาชนถวายเป็นสิ่งของด้วยความศรัทธามากกว่า ส่วนการถูกภิกษุสงฆ์หลอกลวง เช่น มีการบอกรับ เป็นเรื่องของประชาชนมีวิจารณญาณในการคิดและตัดสินใจว่าจะยังศรัทธาในภิกษุสงฆ์หรือไม่ ปัจจุบันยังทำบุญกราบไหว้ภิกษุสงฆ์อยู่เสมอ ตราบใดที่ยังเป็นพุทธศาสนิกชน ควรต้องสืบทอดพุทธศาสนา และภิกษุสงฆ์ปัจจุบันยังเป็นผู้ศรัทธารวมจิตใจ เป็นผู้ก่อกุศลสังคมในด้านต่าง ๆ และยังเป็นผู้แนะนำในการแก้ไขปัญหาทุกข์ร้อนของประชาชน เพราะประชาชนส่วนใหญ่เป็นผู้นับถือพุทธศาสนาเวลามีปัญหาเข้าวัดเพื่อฟังธรรม เนื่องจากการช่วยแก้ปัญหาในด้านจิตใจได้บางส่วน ในสังคมปัจจุบันภิกษุสงฆ์ควรมีการศึกษา ทั้งทางโลกและทางธรรม เพื่อแนะนำแก่พุทธศาสนิกชนได้ เมื่อพบเห็นหรือทราบว่ามีภิกษุสงฆ์ กระทำผิดอาญามองว่าเป็นเรื่องปกติ เนื่องจากภิกษุสงฆ์มีจำนวนมาก ทำให้ยากต่อการควบคุมให้เป็นแบบอย่างที่ดี ขอให้แบ่งแยกระหว่างการกระทำของบุคคลออกจากองค์กร เนื่องจากภิกษุสงฆ์ที่ดีมีจำนวนมาก

ข้อมูลเกี่ยวกับการบวชเรียนในพุทธศาสนา

ในปัจจุบันยังมีความศรัทธาต่อสถานภาพและบทบาทของภิกษุสงฆ์อยู่เนื่องจาก เป็นผู้เผยแผ่ศาสนาและหลักคำสอน เคยบวชเรียนในพุทธศาสนาเป็นเวลา 1 เดือน มีความเห็นว่าการบวชเป็นการเว้นวรรคชีวิตการทำงานของตนเอง ทำให้เกิดสมาธิมากขึ้นและเป็นการบวชเพื่อทดแทนบุญคุณพ่อแม่และผู้เกี่ยวข้อง การบวชไม่สามารถทำให้ละความโลภ ความโกรธและความหลงได้ทั้งหมด แต่ทำให้เกิดสมาธิมากขึ้น นอกจากนั้นยังนำหลักธรรมบางข้อ เช่น ตนเป็นที่พึ่งแห่งตนมาเป็นข้อคิดในชีวิตประจำวัน เพราะเป็นหลักธรรมที่สอนให้รู้จักพึ่งตนเอง ไม่พึ่งพาผู้อื่นโดยไม่จำเป็น และการบวชทำให้เป็นคนดี สร้างนิสัยที่ดีงามมีระเบียบวินัยในตนเอง และเป็นการช่วยสร้างความน่าเชื่อถือทางสังคมในที่ทำงาน แต่ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการศึกษาปฏิบัติของตนเองด้วย มีความคิดเกี่ยวกับการบวชว่าไม่สามารถเปลี่ยนพฤติกรรมได้ แต่ถ้าเป็นผู้ที่มีความตั้งใจจริงก็อาจเปลี่ยนแปลงนิสัยให้เป็นคนดีได้ การบวช 3 เดือน ถือว่าเพียงพอแล้ว เพราะตามระเบียบของการทำงานไม่สามารถหยุดเป็นเวลานานได้ การที่เราเคยบวชเรียนมาก่อนเมื่อต้องดำเนินคดีอาญากับภิกษุสงฆ์ไม่มีผลต่อการดำเนินคดี หรือการตั้งข้อหาเกี่ยวกับภิกษุสงฆ์อย่างเคร่งครัดแต่อย่างใด ขึ้นอยู่ที่ข้อเท็จจริงตามที่ปรากฏ

ข้อมูลเกี่ยวกับความเชื่อเรื่องบุญและบาปในพุทธศาสนา

ในฐานะที่ผู้นับถือศาสนาพุทธย่อมมีความเชื่อเรื่องบุญและบาป ทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่ว เคยเข้าวัดทำบุญตักบาตรอยู่เป็นประจำเนื่องจากทำแล้วรู้สึกสบายใจ การทำบุญต้องมีความตั้งใจ เมื่อเราตั้งใจทำ จะทำให้เกิดความสุขซึ่งนั่นก็คือบุญนั่นเอง ในส่วนการดำเนินคดีอาญากับภิกษุสงฆ์ไม่มีความกลัวบาป เนื่องจากภิกษุสงฆ์ต้องหากดีอาญาแล้วก็ไม่มีความเป็นภิกษุสงฆ์อีกต่อไป ก็เหมือนกับดำเนินการกับบุคคลธรรมดา การที่เรามีความศรัทธาในพุทธศาสนา และมีความเชื่อเรื่องบุญและบาปควรดำเนินการกับภิกษุสงฆ์โดยวิธีการให้เสียก่อน เพราะเป็นการไม่เหมาะสมที่จะให้ห่มผ้าเหลือง

ข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินคดีอาญากับภิกษุสงฆ์ของพนักงานสอบสวน

พนักงานสอบสวนได้ดำเนินคดีอาญากับภิกษุสงฆ์ เกี่ยวกับความผิดฐานเสพยาเสพติด แต่ไม่มีการนำเสนอผลประโยชน์(สินบน)เพื่อมิให้ต้องถูกดำเนินคดีอาญา การดำเนินคดีอาญากับภิกษุสงฆ์ปฏิบัติโดยการให้เสียเพราะคนที่กระทำผิดอาญาสมควรให้เสียก่อนไม่สมควรครองจีวร ภิกษุสงฆ์ที่กระทำผิดซึ่งหน้าต้องให้เสียเสมอ ส่วนภิกษุสงฆ์ที่ถูกกล่าวหาว่ากระทำผิด ตกเป็นผู้ต้องหาว่ากระทำผิดต้องมีการสอบสวนก่อน และพิจารณาถึงฐานความผิดก่อนที่จะกระทำการใด ๆ แต่ถ้าเป็นคดีอุกฉกรรจ์และสะเทือนขวัญต้องดำเนินการให้เสีย ส่วนภิกษุสงฆ์ที่ประชาชนให้ความเคารพนับถือและมีความศรัทธาเป็นจำนวนมาก หรือถ้าเป็นญาติพี่น้องกันหรือรู้จักกันต้องมีการสอบสวน ถ้ามีประชาชนต่อต้านหรือคัดค้านควรให้ประกันตัวชั่วคราว การดำเนินคดีอาญากับภิกษุสงฆ์โดยวิธีการให้เสียจะเป็นการสะดวกและรวดเร็วในทางปฏิบัติ ไม่พบปัญหาใด ๆ ในการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานสอบสวน ถือว่าตำรวจได้ทำตามหน้าที่แล้ว

ข้อเสนอแนะ ในส่วนขององค์กรคณะสงฆ์ ควรมีคณะสงฆ์เข้ามามีส่วนร่วมในการใช้ดุลยพินิจในการดำเนินการให้เสียหรือไม่ให้เสียก่อนดำเนินคดีอาญาตามกฎหมาย

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผู้ให้ข่าวสำคัญคนที่ 5

ข้อมูลเกี่ยวกับสมมติฐาน

ชื่อ สุพิศ (นามสมมติ) อายุ 36 ปี มีระยะเวลาในการปฏิบัติหน้าที่งานด้านสอบสวน 6 ปี สำเร็จการศึกษาสูงสุดระดับปริญญาตรี คณะนิติศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยรามคำแหง ชั้นศร้อยตำรวจเอก มีตำแหน่งเป็นสารวัตร มีประสบการณ์ในการดำเนินคดีอาญากับภิกษุสงฆ์ จำนวน 1 ครั้ง

ข้อมูลเกี่ยวกับการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร

ส่วนใหญ่รับรู้ข้อมูลข่าวสารจากสื่อโทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ เพราะสะดวกต่อการได้รับข่าวสาร ในสัปดาห์หนึ่งอย่างน้อยต้องติดตามข่าว 3 วันต่อหนึ่งสัปดาห์เพราะมีงานต้องทำมาก ส่วนความคิดเห็นต่อการนำเสนอข่าวของสื่อมวลชน เห็นว่าส่วนใหญ่มีการนำเสนอที่ถูกต้อง เป็นจริง บางครั้งมีการแอบถ่ายภาพผู้ที่ตกเป็นข่าวไม่รู้ตัว กรณีที่มีการเสนอข่าวการกระทำผิดของภิกษุสงฆ์มีความคิดเห็นว่า โลกมีความเจริญทางด้านวัตถุมากขึ้น ทำให้แพร่กระจายเข้าไปในหมู่สงฆ์ทำให้เกิดความอยากได้ อยากรู้ อยากมี อยากเห็น การดำเนินคดีอาญาโดยการนำเสนอข่าวของสื่อมวลชนไม่ทำให้ต้องตั้งข้อหาหนักขึ้น เพราะทุกคนมีความเสมอภาคกันทางด้านกฎหมาย (ยกเว้นเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำผิดเสียเอง) ไม่มีความหนักใจต่อการดำเนินคดีอาญากับภิกษุสงฆ์ที่ถูกนำเสนอโดยสื่อมวลชน หรือในกรณีที่เป็นภิกษุสงฆ์ที่มีชื่อเสียง เป็นการดำเนินการไปตามพยานหลักฐานที่มีอยู่จริง ส่วนผู้บังคับบัญชาไม่มีอิทธิพลต่อความคิด เพราะผู้บังคับบัญชาก็ต้องปฏิบัติตามกฎหมาย

ข้อมูลเกี่ยวกับการคบค้าสมาคม

พนักงานสอบสวนไม่รู้จักกับภิกษุสงฆ์ที่กระทำผิดอาญา ไม่รู้จักผู้มีอิทธิพลต่อความคิดหรือทัศนคติในการดำเนินคดีแต่อย่างใด ถึงแม้เป็นภิกษุสงฆ์ที่ถูกดำเนินคดีอาจเป็นญาติเป็นเพื่อน ก็จะไม่ดำเนินคดีอาญาไม่แตกต่างจากภิกษุสงฆ์ทั่วไป เพราะทุกคนเท่าเทียมกันจะเลือกปฏิบัติไม่ได้ และหากภิกษุสงฆ์ที่ถูกดำเนินคดีเป็นบุคคลที่เราเคารพนับถือและไม่คิดว่าจะเกิดเหตุการณ์อย่างนี้ขึ้นก็ต้องดำเนินคดีอย่างเข้มงวด เพื่อให้ความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย

ข้อมูลเกี่ยวกับความคิดเห็นต่อภิกษุสงฆ์ในพุทธศาสนา

ภิกษุสงฆ์ทั่วไปยังมีกิเลสอยู่ แต่ควรจะลดละเลิกเมื่อเข้าไปบวชเป็นภิกษุสงฆ์แล้ว มีภิกษุสงฆ์บางส่วนที่หลอกลวงประชาชน แต่ก็มีภิกษุสงฆ์ที่ประพฤติดี ประพฤติชอบจนประชาชนเกิดความเลื่อมใส ภิกษุสงฆ์เป็นโจรในผ้าเหลืองเป็นคำกล่าวที่รุนแรงเกินความจริง แต่ก็มีบ้างที่มั่ว สีกา พกอาวุธ ดื่มสุรา ส่วนภิกษุสงฆ์หากินบนผ้าเหลืองนั้นมีความคิดว่าจะมีถึงร้อยละ 50 % โดยเฉพาะผู้ที่บวชเป็นภิกษุสงฆ์โดยไม่มีทางเลือก หรือไม่มีอาชีพ แม้จะเห็นว่ามีภิกษุสงฆ์กระทำผิดมากขึ้นแต่ปัจจุบันก็ยังให้ความเคารพนับถือภิกษุสงฆ์อยู่ ทำบุญไปแล้วไม่ต้องคิดมาก ทำแล้วถือว่าบุญเกิดขึ้นในใจ ทำแล้วก็เกิดสุข อย่างไรก็ตามภิกษุสงฆ์ก็ยังเป็นศูนย์รวมจิตใจของประชาชน เป็นผู้ถือกุศลสังคมในด้านต่าง ๆ และเป็นผู้แนะนำในการแก้ไขปัญหาทุกข์ร้อนของประชาชน มีความเห็นว่าเป็นการบำเพ็ญประโยชน์อย่างสูงค่า หากมิได้ทำเพื่อต้องการชื่อเสียง เนื่องจากในเมืองหรือชนบทผู้คนยังทำบุญตักบาตรอยู่เป็นประจำ ภิกษุสงฆ์ควรศึกษาควบคุมกันไปทั้งทางโลกและทางธรรม แต่ไม่ควรเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับทางโลก เมื่อพบเห็นภิกษุสงฆ์กระทำผิดอาญามีความรู้สึกเสียใจต่อการกระทำ แต่ต้องดำเนินคดีเป็นตัวอย่างแก่ภิกษุสงฆ์รูปอื่น เพื่อให้ภาพพจน์ของศาสนาดีขึ้น

ข้อมูลเกี่ยวกับการบวชเรียนในพุทธศาสนา

ในภาพรวมแล้วยังมีความศรัทธาต่อสถานภาพและบทบาทของภิกษุสงฆ์ ในปัจจุบันมีความศรัทธาต่อภิกษุสงฆ์ที่เราเคยรู้จักมาก่อนและปฏิบัติดี แต่ภิกษุสงฆ์ที่เราไม่เคยรู้จักไม่ค่อยมีความศรัทธา เคยบวชเรียนในพุทธศาสนา 2 เดือน 15 วัน เห็นด้วยกับการบวชเป็นการสร้างบุญกุศลให้แก่ผู้บวช เพื่อทดแทนบุญคุณของพ่อแม่และผู้เกี่ยวข้อง เนื่องจากเป็นประเพณีที่ปฏิบัติสืบทอดกันมานานและมีความเชื่อกันอย่างนั้น การบวชสามารถชำระจิตใจจากความโลภ ความโกรธ ความหลงได้จริง เคยนำหลักธรรมไปใช้กับชีวิตประจำวันตามความเชื่อที่ว่า ทำดีได้ดี ทำชั่วได้ชั่ว ให้ทุกข์แก่ท่าน ทุกข์นั้นถึงตัว การบวชช่วยให้มีการฝึกปฏิบัติให้เป็นคนดี สร้างนิสัยที่ดี มีระเบียบวินัยในตนเอง และช่วยสร้างความน่าเชื่อถือในสังคมได้ หากปฏิบัติได้อย่างต่อเนื่อง แต่การบวชไม่สามารถเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้บวชได้ ถ้าหากขาดความตั้งใจในการปฏิบัติ การบวชตามประเพณี 3 เดือนถือว่ายังไม่เพียงพอเนื่องจากมีข้อที่พึงปฏิบัติ พึงประพฤติอีกมากมาย ความเหมาะสมน่าจะอยู่ที่ช่วงระยะเวลาประมาณ 6 เดือน หากต้องดำเนินคดีอาญากับภิกษุสงฆ์ จะต้องดำเนินการอย่างเคร่งครัด เนื่องจากภิกษุสงฆ์คือแบบอย่างที่ดีของสังคม มีคนนับถือ เป็นที่พึ่งทางใจยามทุกข์ยาก หากทำผิดเสียเองควรดำเนินคดีอย่างเคร่งครัด แต่มีความละเอียดใจอยู่บ้างที่ควรต้องดำเนินคดีกับภิกษุสงฆ์

ข้อมูลเกี่ยวกับความเชื่อเรื่องบุญและบาปในพุทธศาสนา

พนักงานสอบสวนมีความเชื่อเรื่องบุญและบาป ทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่ว เคยเข้าวัดทำกิจกรรมทางศาสนาอยู่เป็นประจำ การทำบุญนั้นต้องมีความตั้งใจถึงจะได้บุญ เมื่อต้องดำเนินคดีอาญากับภิกษุสงฆ์ก็มีความกลัวบาปอยู่เหมือนกัน หากท่านพิสูจน์ตัวเองได้ว่าท่านบริสุทธิ์ในภายหลัง การที่เราศรัทธาในพุทธศาสนาและมีความเชื่อเรื่องบุญและบาปมีความเห็นว่าควรให้สึกก่อนเนื่องจากเกรงว่าประชาชนจะเสื่อมศรัทธา แต่ส่วนหนึ่งที่ต้องคำนึงถึงด้วยคือความเสียหายที่จะเกิดตามมาภายหลังหากพิสูจน์ได้ภายหลังว่าภิกษุสงฆ์รูปนั้นมิได้กระทำผิด

ข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินคดีอาญากับภิกษุสงฆ์ของพนักงานสอบสวน

พนักงานสอบสวน ได้ดำเนินคดีอาญากับภิกษุสงฆ์ที่กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด พบว่าไม่มีการนำเสนอผลประโยชน์ (สินบน) การดำเนินคดีกับภิกษุสงฆ์จะดำเนินการให้สึกมากกว่าที่จะให้ประกันตัว ภิกษุสงฆ์ที่กระทำความผิดซึ่งหน้าต้องดำเนินการให้สึก ส่วนภิกษุสงฆ์ที่ถูกกล่าวหาว่ากระทำความผิดอาญา ตกเป็นผู้ต้องหาว่ากระทำความผิดอาญายังไม่ต้องให้สึก ทั้งนี้ต้องอยู่ในดุลยพินิจของพระผู้ใหญ่จะพิจารณา ถ้าภิกษุสงฆ์ที่กระทำความผิดที่เป็นคดีอุกฉกรรจ์และสะเทือนขวัญต้องให้สึกเสมอ ส่วนภิกษุสงฆ์ที่ประชาชนให้ความเคารพนับถือและมีความศรัทธาเป็นจำนวนมาก โดยหลักปฏิบัติต้องหารือกับพระผู้ใหญ่ในพุทธศาสนา ก่อน แต่ภิกษุสงฆ์ถ้าเป็นญาติพี่น้องกันหรือรู้จักกันต้องให้สึกเสมอ โดยส่วนตัวมีความเห็นว่า ภิกษุสงฆ์ที่กระทำผิด ต้องดำเนินการให้สึกเสมอ เนื่องจากขาดความบริสุทธิ์ผุดผ่อง และทำตัวไม่เป็นแบบอย่างที่ดีแล้วอยู่ไปก็มีแต่จะเสื่อมเสียต่อพุทธศาสนา และการดำเนินการโดยวิธีการให้สึกเป็นการสะดวกต่อการควบคุมตัว และการสอบสวน ส่วนปัญหาในการดำเนินคดีอาญากับภิกษุสงฆ์คือ ปัญหาในการจับสึก ปัญหาผู้ที่เสื่อมใสศรัทธาจะเป็นปฏิปักษ์ต่อพนักงานสอบสวนมีการร้องขอให้พระเถระผู้ใหญ่มาขอให้ช่วยเหลือ

ข้อเสนอแนะ ควรมีคณะกรรมการสงฆ์ 1 ชุดมีอำนาจร่วมในการใช้ดุลยพินิจในการดำเนินการให้ภิกษุสงฆ์สึกหรือไม่สึกเพื่อป้องกันปัญหาในภายหลัง

ผู้ให้ข่าวสำคัญคนที่ 6

ข้อมูลเกี่ยวกับสมมติฐาน

ชื่อ ผดุงศักดิ์ (นามสมมติ) อายุ 30 ปี มีระยะเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ด้านการสอบสวน 5 ปี สำเร็จการศึกษาสูงสุดระดับปริญญาตรีคณะรัฐประศาสนศาสตร์ จากโรงเรียนนายร้อยตำรวจ ชั้นยศร้อยตำรวจโท มีตำแหน่งเป็นรองสารวัตร มีประสบการณ์ในการดำเนินคดีอาญากับภิกษุสงฆ์ จำนวน 3 ครั้ง

ข้อมูลเกี่ยวกับการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร

ส่วนใหญ่รับข่าวสารจากสื่อโทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ เพราะเป็นสื่อที่สามารถติดตามได้ทุกวัน ในสัปดาห์หนึ่งติดตามข่าวอย่างน้อย 5 วันต่อสัปดาห์ เพราะบางวันต้องออกปฏิบัติงาน การนำเสนอข่าวเกี่ยวกับภิกษุสงฆ์กระทำผิดของสื่อมวลชนเป็นสิ่งที่ดี ทำให้ภิกษุสงฆ์ที่กระทำผิดจะได้ถูกลงโทษโดยสังคม เมื่อทราบว่ามีภิกษุสงฆ์กระทำผิดอาญามีความคิดว่าไม่น่ามีเหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นเพราะเป็นภิกษุสงฆ์ต้องประพฤติตามพระธรรมวินัยอยู่แล้วกลับกระทำผิดเสียเองน่าผิดหวัง การรับรู้ข่าวสารเกี่ยวกับภิกษุสงฆ์กระทำผิดเมื่อต้องดำเนินคดีอาญาไม่ทำให้ต้องตั้งข้อหาหรือดำเนินคดีกับภิกษุสงฆ์ให้หนักขึ้นแต่อย่างใด ขึ้นอยู่กับพฤติกรรมของภิกษุสงฆ์ผู้กระทำผิดนั่นเอง ถึงแม้จะมีการนำเสนอข่าวสารเกี่ยวกับภิกษุสงฆ์กระทำผิดโดยสื่อมวลชน แต่ก็ไม่มี ความหนักใจ เมื่อต้องดำเนินคดีกับภิกษุสงฆ์เนื่องจากต้องปฏิบัติตามหน้าที่ในขณะเดียวกัน ผู้บังคับบัญชามักจะมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ และมีอิทธิพลต่อการใช้ดุลยพินิจในการดำเนินการใด ๆ กับภิกษุสงฆ์เนื่องจากท่านจะให้ความสนใจ ทำให้เกิดการดำเนินงานที่ประสานกันระหว่างตำรวจและองค์กรสงฆ์ เพื่อให้การดำเนินคดีเป็นไปอย่างรอบคอบและรวดเร็ว

ข้อมูลเกี่ยวกับการคบค้าสมาคม

เคยดำเนินคดีอาญากับภิกษุสงฆ์มาก่อน แต่ที่ผ่านมาไม่เคยรู้จักกับภิกษุสงฆ์ที่กระทำความผิดได้ดำเนินคดีไปตามบทบัญญัติของกฎหมาย และไม่รู้จักผู้มีอิทธิพล และถึงแม้จะรู้โดยอาจเป็นญาติหรือเพื่อนกัน หากกระทำความผิดอาญาก็ต้องปฏิบัติเช่นเดียวกันกับภิกษุสงฆ์ทั่วไป ถ้าหากภิกษุสงฆ์ที่กระทำความผิดอาญาเป็นผู้ที่เราให้ความเคารพ ก็จะมีความรู้สึกผิดหวังต่อการกระทำ ต้องให้ออกาสในการพิสูจน์ตนเอง แต่เมื่อต้องดำเนินคดีอาญา ก็ต้องดำเนินการตามกฎหมาย เพราะสื่อมวลชนปัจจุบันจะคอยตรวจสอบอยู่ตลอดเวลา

ข้อมูลเกี่ยวกับความคิดเห็นต่อภิกษุสงฆ์ในพุทธศาสนา

ภิกษุสงฆ์ทั่วไปยังมีกิเลสอยู่ แต่มีพระธรรมวินัยที่ต้องปฏิบัติจึงควรละจากกิเลส มีภิกษุสงฆ์ส่วนน้อยที่หลอกลวงประชาชนให้เลื่อมใสหรือเป็นโจรในผ้าเหลืองและหากินบนผ้าเหลือง เนื่องจากภิกษุสงฆ์มีเป็นจำนวนมากยากต่อการควบคุม ทุกวันก็ยังเคารพกราบไหว้ภิกษุสงฆ์อยู่เป็นประจำและภิกษุสงฆ์ยังเป็นศูนย์รวมจิตใจ เป็นผู้ถือฤกษ์ต่อสังคมในด้านต่าง ๆ ทั้งยังเป็นผู้แนะนำในการแก้ไขปัญหาทุกชีวิตของประชาชนได้ เพราะสังคมปัจจุบันเลื่อมลง ภิกษุสงฆ์ยังเป็นที่พึ่งทางใจได้ เห็นด้วยกับภิกษุสงฆ์ที่ต้องศึกษาทั้งทางโลกทางธรรม เพื่อช่วยแนะนำประชาชนในทางที่ถูกต้องทั้งทางโลกและทางธรรม เมื่อพบเห็นภิกษุสงฆ์กระทำผิดรู้สึกเสียใจ ไม่น่ากระทำผิดเพราะมีวินัยที่ต้องรักษาอย่างเคร่งครัดแล้ว

ข้อมูลเกี่ยวกับการบวชเรียนในพุทธศาสนา

ในสังคมปัจจุบันยังมีความศรัทธาต่อสถานภาพและบทบาทของภิกษุสงฆ์อยู่ ถึงแม้จะไม่เคยบวชเรียนในพุทธศาสนาเลย แต่มีความเชื่อว่าการบวชเป็นการสร้างบุญกุศลให้แก่ผู้บวชเองและแก่พ่อแม่หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง การบวชสามารถชำระจิตใจให้พ้นจากความโลภ ความโกรธ และความหลงได้หากตั้งใจปฏิบัติจริง ๆ ปัจจุบันนำหลักธรรมไปใช้กับชีวิตคือ พรหมวิหาร 4 (เมตตา กรุณา มุทิตา อุpekขา) เพราะต้องพบกับลูกน้องและประชาชนอยู่เสมอ การบวชเป็นการฝึกตนให้เป็นคนดี สร้างนิสัยที่ดี มีระเบียบวินัยในตนเอง เห็นด้วยกับการบวชเป็นการสร้างความน่าเชื่อถือและสถานภาพในสังคมไทย เพราะสังคมไทยให้การยอมรับผู้ที่เคยบวชเรียนว่าเป็นคนดี แต่การบวชไม่สามารถเปลี่ยนพฤติกรรม ความประพฤติเดิม ๆ ของผู้บวชได้ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับที่การปฏิบัติตัวของแต่ละบุคคล การบวชเพียง 3 เดือนคิดว่ายังไม่เพียงพอเพราะตนเองยังไม่เคยบวชแต่มีความเห็นว่ามีหลักธรรมอีกมากมายที่ต้องศึกษา การไม่เคยบวชเรียนไม่มีผลต่อการดำเนินคดีอาญากับภิกษุสงฆ์อย่างเคร่งครัดหรือให้หนักขึ้น เพราะทุกคนย่อมมีความเสมอภาคทางกฎหมาย ภิกษุสงฆ์ก็เป็นบุคคลธรรมดาตามกฎหมาย

ข้อมูลเกี่ยวกับความเชื่อเรื่องบุญและบาปในพุทธศาสนา

ในฐานะเป็นผู้นับถือศาสนาพุทธ ย่อมมีความเชื่อเรื่องบุญและบาปอยู่แล้วและเคยเข้าวัดทำกิจกรรมเกี่ยวกับด้านศาสนาบ่อยครั้ง การทำบุญต้องมีความตั้งใจ บุญถึงจะเกิดแก่ผู้ทำบุญ ไม่มีความกลัวบาปเมื่อต้องดำเนินคดีอาญากับภิกษุสงฆ์ เพราะต้องปฏิบัติหน้าที่หากมีภิกษุสงฆ์กระทำผิด และเห็นด้วยกับการดำเนินการกับภิกษุสงฆ์ด้วยวิธีการให้สึก เพราะเรานับถือพุทธศาสนาและมีความเชื่อเรื่องบุญและบาป ไม่สมควรที่จะดำเนินการในขณะที่ภิกษุสงฆ์ครองจีวรอยู่

ข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินคดีอาญากับภิกษุสงฆ์ของพนักงานสอบสวน

พนักงานสอบสวนเคยดำเนินคดีอาญากับภิกษุสงฆ์ โดยมีฐานความผิดดังนี้คือ ความผิดฐานลักทรัพย์ ความผิดฐานรับของโจรและความผิดทางเพศ มีการนำเสนอผลประโยชน์ เป็นทรัพย์สิน เพราะภิกษุสงฆ์ที่กระทำผิดมีทรัพย์สิน แต่ไม่รับ การดำเนินคดีอาญากับภิกษุสงฆ์ ต้องปฏิบัติโดยวิธีการให้สึกก่อนเสมอ ภิกษุสงฆ์ที่พบว่ามีการกระทำความผิดอาญาซึ่งหน้า ถูกกล่าวหาว่ากระทำความผิด ตกเป็นผู้ต้องหาว่าได้กระทำความผิด กระทำความผิดที่เป็นคดีอุกฉกรรจ์และสะเทือนขวัญ และที่ประชาชนให้ความเคารพนับถือ มีความศรัทธาเป็นจำนวนมากต้อง ดำเนินการโดยวิธีการให้สึก แต่ถ้าพบภิกษุสงฆ์ที่เป็นญาติพี่น้องหรือเคยรู้จักกันต้องให้โอกาสในการพิสูจน์ตัวเอง เพื่อรักษาชื่อเสียงของวงศ์ตระกูล การดำเนินคดีอาญากับภิกษุสงฆ์ควรดำเนินการให้สึกก่อนเสมอ เพราะจะได้ไม่ต้องเกรงใจกันในการดำเนินตามขั้นตอนอื่น ๆ ปัญหาที่พบในการดำเนินคดีอาญากับภิกษุสงฆ์คือขั้นตอนการสึก เนื่องจากตนเองนับถือพุทธศาสนา เมื่อต้อง ดำเนินการให้สึกในขณะที่ภิกษุสงฆ์ยังดำรงสมณเพศอยู่ก่อให้เกิดความเกรงใจแม้เป็นหน้าที่ก็ตาม

ข้อเสนอแนะ ควรมีคณะสงฆ์เข้าเป็นกรรมการในการให้อำนาจพิจารณาว่าเห็นควรสึกก่อนหรือไม่

ผู้ให้ข่าวสำคัญคนที่ 7

ข้อมูลเกี่ยวกับสมมติฐาน

ชื่อ เทวัน (นามสมมติ) อายุ 41 ปี มีระยะเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ด้านสอบสวน จำนวน 10 ปี สำเร็จการศึกษาสูงสุดระดับปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยของรัฐ ชั้นยศ พันตำรวจโท มีตำแหน่งเป็นสารวัตร มีประสบการณ์ในการดำเนินคดีอาญากับภิกษุสงฆ์ เป็นจำนวน 5 ครั้ง

ข้อมูลเกี่ยวกับการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร

รับรู้ข่าวสารจากวิทยุ โทรทัศน์ และทางอินเทอร์เน็ต เพราะชอบติดต่อข่าวสารต่าง ๆ เพื่อให้ทันต่อเหตุการณ์ในปัจจุบัน มีการติดตามข่าวสารอยู่เป็นประจำทุกวันไม่เคยขาด การนำเสนอข่าวเกี่ยวกับภิกษุสงฆ์กระทำผิดของสื่อมวลชน เป็นสิ่งที่ดี เป็นการตรวจสอบ และเป็นเบาะแสของข้อมูลต่าง ๆ เพื่อนำไปสู่การดำเนินคดีต่อภิกษุสงฆ์ในการกระทำผิดในทางอาญานั้น เมื่อทราบว่าภิกษุสงฆ์กระทำผิดมองว่าเป็นเรื่องปกติ ภิกษุสงฆ์กระทำความผิดก็ต้องรับโทษตามความผิดที่กฎหมายกำหนดไว้ เพราะภิกษุสงฆ์ก็เหมือนบุคคลธรรมดาทั่วไปซึ่งกฎหมายมิได้ยกเว้นโทษให้ การรับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับภิกษุสงฆ์กระทำผิดอาญา เมื่อต้องดำเนินคดีไม่มีผลที่ต้อง

ดำเนินต้องข้อหาหรือดำเนินการให้หนักขึ้น เพราะผู้ที่กระทำผิดไม่ว่าจะเป็นภิกษุสงฆ์หรือบุคคลธรรมดาก็ต้องได้รับโทษตามที่กฎหมายกำหนดไว้ และไม่มี ความหนักใจต่อการดำเนินคดีอาญากับภิกษุสงฆ์ที่ถูกนำเสนอโดยสื่อมวลชนและเป็นผู้มีชื่อเสียง เพราะกฎหมายได้กำหนดโทษและความผิดไว้ จะเลือกปฏิบัติต่อผู้หนึ่งผู้ใดหรือผู้มีชื่อเสียงไม่ได้ ต้องปฏิบัติตามความผิดที่ได้กระทำนั้น สำหรับผู้บังคับบัญชา ต้องมีการปรึกษาเกี่ยวกับการแจ้งข้อกล่าวหาเพื่อดำเนินคดีกับภิกษุสงฆ์ให้ตรงไปตรงมา

ข้อมูลเกี่ยวกับการคบค้าสมาคม

ที่ผ่านมาเคยดำเนินคดีอาญากับภิกษุสงฆ์มาก่อน แต่ไม่เคยรู้จักกับภิกษุสงฆ์ที่ถูกดำเนินคดี หากพบว่ามีภิกษุสงฆ์ซึ่งเป็นญาติ หรือเป็นเพื่อนกระทำผิดอาญาต้องดำเนินคดีเช่นเดียวกับภิกษุสงฆ์ทั่วไปที่กระทำผิด เมื่อภิกษุสงฆ์ที่เราให้ความเคารพนับถือกระทำผิดมีความรู้สึกเสียใจต่อการกระทำแต่ต้องดำเนินคดีตามความผิดที่เกิดขึ้นนั้น เมื่อต้องดำเนินคดีอาญากับภิกษุสงฆ์ที่เป็นเพื่อนกัน เป็นพี่น้องกัน หรือที่เราให้ความเคารพนับถือ ต้องดำเนินคดีไปตามกฎหมายว่าไปตามความผิด เพราะกฎหมายอาญามีได้ยกเว้นความผิดยกเว้นโทษ หรือลดโทษไว้

ข้อมูลเกี่ยวกับความคิดเห็นต่อภิกษุสงฆ์ในพุทธศาสนา

ภิกษุสงฆ์ทั่วไปยังมีกิเลสอยู่ แต่เมื่อต้องการจะศึกษาในเรื่องของศาสนา หากยังมีกิเลสอยู่ก็อย่าได้บวชให้เสื่อมเสียต่อพุทธศาสนาเลย มีภิกษุสงฆ์ส่วนน้อยที่หลงกลวงประชาชนเป็นโจรในผ้าเหลืองและหากินบนผ้าเหลือง ประชาชนไม่ควรมงายและมีสติในการดำเนินชีวิต ส่วนภิกษุสงฆ์ก็ควรรู้จักหน้าที่และบทบาทของตนเองในสังคมสงฆ์ ปัจจุบันก็ยังให้ความเคารพภิกษุสงฆ์อยู่ เพราะภิกษุสงฆ์ยังเป็นศูนย์รวมจิตใจ เป็นผู้ถือกุศลสังคมาในด้านต่าง ๆ และยังเป็นผู้แนะนำในการแก้ไขปัญหาทุกข์ร้อนของประชาชน แม้ประชาชนจะเสื่อมศรัทธาในพุทธศาสนาตามกระแสโลกาภิวัตน์บ้างแต่ความเคารพและศรัทธาที่มีต่อภิกษุสงฆ์ยังฝังอยู่ในจิตสำนึกของประชาชนโดยมีอาจลบล้างได้ และเป็นสิ่งที่ดีที่ภิกษุสงฆ์ศึกษาทั้งทางโลกและทางธรรม เพื่อเป็นการปรับตัวไปตามกระแสของสังคมให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน เมื่อพบเห็นภิกษุสงฆ์กระทำผิดก็รู้สึกเสียใจ แต่มองว่าเหมือนบุคคลธรรมดาทั่วไป เมื่อกระทำผิดก็ย่อมได้รับโทษตามกฎหมายที่ใช้ในขณะกระทำผิดและกำหนดโทษไว้

ข้อมูลเกี่ยวกับการบวชเรียนในพุทธศาสนา

ในฐานะเป็นพนักงานสอบสวนไม่ศรัทธาต่อสถานภาพและบทบาทของภิกษุสงฆ์ ในปัจจุบัน เพราะภิกษุสงฆ์ในปัจจุบันประพฤตินั้นไม่เหมาะสมกับบทบาทและหน้าที่ของตนเอง เท่าที่ควร ด้วยเหตุผลดังกล่าวจึงไม่ได้บวชเรียนในพุทธศาสนา แต่มีความเชื่อในเรื่องการบวชเป็นสิ่งที่ดีเป็นจารีตประเพณีของคนไทยที่ปฏิบัติกันมาแต่โบราณ คนรุ่นใหม่ควรสืบทอดต่อไป การบวชสามารถชำระจิตใจของตนเองได้ ละความโลภ ความโกรธและความหลงได้บางเรื่อง ทำให้ผู้เคยบวชมีสติมากขึ้น เคยนำหลักธรรมในเรื่อง อธิติบาท 4 เพราะมีความพึงพอใจในงาน มีความขยันหมั่นเพียร ไม่เห็นด้วยกับคำที่ว่า การบวชเป็นการฝึกปฏิบัติให้เป็นคนดี สร้างนิสัยให้เป็นคนดี ทำให้มีระเบียบวินัยเพราะธรรมะสามารถศึกษาได้ไม่จำเป็นต้องบวชก็ทำให้เข้าใจธรรมะถ่องแท้ได้ แต่คนที่เคยบวชเป็นผู้ที่นำเชื่อถือต่อสถานภาพทางสังคมต่อการทำงานที่ทำ เพราะสังคมไทยมีความเชื่ออย่างนั้น การบวชก็ไม่สามารถเปลี่ยนพฤติกรรม ความประพฤติเดิม ๆ ได้ แต่คิดว่าการบวชตามประเพณีไทย 3 เดือนถือว่าเพียงพอแล้ว เพราะคนเรามีภารกิจส่วนตัวที่ต้องปฏิบัติ หากนานเกินไปก็อาจทำให้กระทบกระเทือนต่อการดำรงชีพได้ การที่เราไม่เคยบวชเรียนมาก่อนไม่ทำให้ต้องดำเนินคดีอาญากับภิกษุสงฆ์อย่างเคร่งครัดหรือการตั้งข้อหาให้หนักขึ้นแต่อย่างใด เพราะทุกคนต้องประพฤติปฏิบัติภายใต้กฎหมายที่รับรองคุ้มครอง

ข้อมูลเกี่ยวกับความเชื่อเรื่องบุญและบาปในพุทธศาสนา

มีความเชื่อเรื่องบุญและบาป แต่มีความเชื่อว่าจะทำดีและทำชั่วจะปรากฏในชาตินี้เท่านั้น ชาติหน้าไม่มีอีกแล้ว เคยเข้าวัดทำบุญอยู่บ่อยครั้ง ทำให้จิตใจสบายขึ้น การทำบุญต้องมีความตั้งใจ ถ้าไม่มีความตั้งใจผลนั้นก็ไม่น่าจะสำเร็จตามที่ตั้งใจไว้ แต่การดำเนินคดีอาญากับภิกษุสงฆ์นั้นไม่มีความกลัวต่อบาป เพราะภิกษุสงฆ์ที่กระทำผิดไม่ถือว่าเป็นภิกษุสงฆ์อีกแล้ว การที่เรามีความเคารพนับถือในพุทธศาสนา และมีความเชื่อเรื่องบุญและบาป ก็ไม่ต้องการให้พุทธศาสนา มัวหมองเนื่องจากการกระทำผิดอาญาของภิกษุสงฆ์ ซึ่งหากต้องดำเนินคดีก็ควรสักก่อนเพื่อมิให้เกิดความเสื่อมเสียแก่พุทธศาสนามากขึ้นไปอีก

ข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินคดีอาญากับภิกษุสงฆ์ของพนักงานสอบสวน

พนักงานสอบสวน ได้ดำเนินคดีอาญากับภิกษุสงฆ์เกี่ยวกับความผิดฐานทำร้ายร่างกาย ไม่เคยได้รับการนำเสนอผลประโยชน์ (สินบน) ในการดำเนินคดีอาญากับภิกษุสงฆ์แต่อย่างใด การดำเนินคดีกับภิกษุสงฆ์โดยวิธีการให้สึกหรือไม่ต้องดูที่พยานหลักฐานด้วย ภิกษุสงฆ์ที่กระทำความผิดซึ่งหน้า ถูกกล่าวหาว่ากระทำความผิด ตกเป็นผู้ต้องหาว่ากระทำความผิด ยังไม่ดำเนินการให้สึกต้องดูความหนักเบาและพยานหลักฐานว่าผิดหรือไม่ มีโทษทางอาญาสูงหรือไม่

แต่ภิกษุสงฆ์ที่กระทำความผิดที่เป็นคดีอุกฉกรรจ์และสะเทือนขวัญต้องดำเนินการให้สึกอย่างเดียว ส่วนภิกษุสงฆ์ที่ประชาชนให้ความเคารพนับถือและมีความศรัทธาเป็นจำนวนมาก และเป็นญาติพี่น้องหรือรู้จักกัน ต้องให้ชี้แจงพยานหลักฐานให้สื่อมวลชนและประชาชนทราบพร้อมทั้งขออนุมัติผู้ที่มีอำนาจพิจารณา การจะดำเนินการให้ภิกษุสงฆ์สึกหรือไม่ต้องดูที่พยานหลักฐาน การดำเนินการกับภิกษุสงฆ์โดยการให้ประกันตัวก็สะดวกเหมือนกัน เพราะภิกษุสงฆ์บางรูปให้ความร่วมมือต่อการสอบสวนดำเนินคดี ปัญหาขั้นตอนการดำเนินคดีกับภิกษุสงฆ์คือขั้นตอนของการจับกุม เพราะประชาชนไม่เชื่อว่าภิกษุสงฆ์จะกระทำความผิดจริง ประชาชนส่วนใหญ่ยังนับถือภิกษุสงฆ์ ส่วนปัญหาที่พบคือเมื่อจะทำการจับกุมต้องขออนุญาตเจ้าอาวาสก่อน เจ้าอาวาสบางท่านก็ไม่ให้ความร่วมมือ และการดำเนินคดีอาญากับภิกษุสงฆ์ต้องดูที่ความหนักเบาของความผิด บางครั้ง เจ้าอาวาสไม่ยอมให้สึก เพราะไม่อยู่ในปาราชิก 4

ข้อเสนอแนะ ควรให้ฝ่ายสงฆ์ กำหนดระเบียบ กฎหมายให้ผู้ปฏิบัติได้ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด ออกระเบียบให้แน่นอนเกี่ยวกับภิกษุสงฆ์ที่กระทำความผิดในทางอาญา และควรมีศาลเกี่ยวกับสงฆ์โดยเฉพาะ

ผู้ให้ข่าวสำคัญคนที่ 8

ข้อมูลเกี่ยวกับสมมติฐาน

ชื่อ อนุชัย (นามสมมติ) อายุ 41 ปี มีระยะเวลาในการปฏิบัติหน้าที่งานด้านสอบสวน จำนวน 16 ปี สำเร็จการศึกษาสูงสุด ระดับปริญญาโท สาขาพัฒนาสังคม จากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) ชั้นยศพันตำรวจโท มีตำแหน่งเป็นรองผู้กำกับการหัวหน้าสถานีตำรวจ มีประสบการณ์ในการดำเนินคดีอาญากับภิกษุสงฆ์จำนวน 4 ครั้ง

ข้อมูลเกี่ยวกับการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร

รับรู้ข่าวสาร จากสื่อทางโทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ วิทยุ และได้รับข่าวสารจากประชาชน (ผู้เสียหาย, พลมึงคดี) มีการติดตามข่าวสารเป็นประจำทุกวัน การนำเสนอข่าวสารเกี่ยวกับภิกษุสงฆ์ที่กระทำความผิดเป็นสิ่งที่ดี เป็นการตรวจสอบและนำเสนอให้พุทธศาสนิกชนได้รับทราบพฤติกรรมของภิกษุสงฆ์ แต่ควรให้อยู่ในขอบเขตที่เหมาะสม ไม่ควรนำเสนอภาพลักษณ์ของภิกษุสงฆ์ที่กระทำความผิดว่าเป็นอาชญากรร้ายแรง แต่ควรมีการนำเสนอเหมือนอาชญากรรมทั่วไปที่เกิดขึ้นในสังคม และการที่ภิกษุสงฆ์กระทำความผิดมีความเห็นว่าเป็นเรื่องของบุคคลมากกว่า เพราะภิกษุสงฆ์ที่ดีมีอยู่มาก ส่วนน้อยเท่านั้นที่ไม่ดี ต้องช่วยกันสอดส่องแก้ไขกันไป การเปิดรับรู้ข่าวสารเกี่ยวกับภิกษุสงฆ์กระทำความผิดอาญา เมื่อต้องดำเนินคดีไม่ทำให้ต้องตั้งข้อหา หรือดำเนินการที่หนักขึ้น

ต้องมีพยานหลักฐานเพียงพอที่จะดำเนินคดีได้เท่านั้น ส่วนนักเบาเป็นเรื่องของการกระทำผิดในแต่ละกรณี ๆ ไป ไม่ใช่จะเพิ่มโทษอยู่ที่อาชญากรรมหรือความรู้สึกเท่านั้น และไม่มีความหนักใจต่อการดำเนินคดีอาญากับภิกษุสงฆ์โดยการเสนอโดยสื่อมวลชนและเป็นผู้มีชื่อเสียง ต้องทำหน้าที่อย่างตรงไปตรงมา ผิดต้องดำเนินคดี ไม่ผิดก็ปล่อยไป ไม่เกี่ยวกับชื่อเสียง ผู้บังคับบัญชาไม่มีอิทธิพลต่อความคิด เพราะไม่สามารถจะมาทำให้กระบวนการยุติธรรมเปลี่ยนแปลงไปได้

ข้อมูลเกี่ยวกับการคบค้าสมาคม

ที่ผ่านมาพนักงานสอบสวนเคยดำเนินคดีอาญากับภิกษุสงฆ์มาก่อน แต่ไม่เคยรู้จักกับภิกษุสงฆ์ผู้กระทำผิด และไม่รู้จักบุคคลที่มีอิทธิพลต่อความคิดในการดำเนินคดีอาญากับภิกษุสงฆ์ ถ้าพบว่ามีภิกษุสงฆ์ที่เรารู้จัก ซึ่งอาจเป็นญาติกัน หรือเป็นเพื่อนกัน ก็มีการปฏิบัติเช่นเดียวกันกับภิกษุสงฆ์ทั่วไป เมื่อมีภิกษุสงฆ์ที่เราให้ความเคารพ นับถือกระทำผิด ทำให้เสื่อมศรัทธาและเลิกนับถือกราบไหว้ และเมื่อต้องดำเนินคดีกับภิกษุสงฆ์ที่เราให้ความเคารพ นับถือ หรือเป็นญาติพี่น้องกัน เป็นเพื่อนกัน ต้องดำเนินคดีเหมือนกับบุคคลทั่วไปให้ถึงที่สุด

ข้อมูลเกี่ยวกับความคิดเห็นต่อภิกษุสงฆ์ในพุทธศาสนา

ภิกษุสงฆ์ทั่วไปยังมีกิเลสอยู่ เพราะภิกษุสงฆ์ก็คือมนุษย์ธรรมดา เพียงแต่อยู่กันคนละฐานะเท่านั้น ยังมีภิกษุสงฆ์บางรูปเท่านั้นที่ลบลวงประชาชนให้เลื่อมใส เป็นใจอยู่ในผ้าเหลือง และยังอาศัยผ้าเหลืองหาเงิน การนับถือศรัทธานั้นเกิดจากความเลื่อมใส หากภิกษุสงฆ์ทั่วไปประพฤติดี แน่นนอนยอมทำให้ทุกคนอยากกราบไหว้บูชา แต่ถ้าทำตัวไม่ดีก็จะเสื่อมเอง ไม่อยากเคารพบูชา แต่ภิกษุสงฆ์ในปัจจุบันก็ยังเป็นศูนย์รวมจิตใจ ยังเป็นผู้ที่คอยแก้กมลสังคมในด้านต่าง ๆ และเป็นหน้าที่ของภิกษุสงฆ์ต้องให้คำแนะนำ ในการแก้ไขปัญหาความทุกข์ร้อนของประชาชน และภิกษุสงฆ์เองก็ควรมีการศึกษาทั้งทางโลกและทางธรรม เพื่ออบรมสั่งสอนให้ประชาชนทราบ เมื่อพบเห็นภิกษุสงฆ์กระทำผิดอาญา ทำให้มีความรู้สึกเฉย ๆ เพราะแยกแยะได้ว่า แม้จะเป็นภิกษุสงฆ์ก็มีทั้งที่ดีและไม่ดี แต่ถ้าเกิดขึ้นประจำก็น่าเบื่อหน่าย จะทำให้เสื่อมศรัทธาไปในที่สุด

ข้อมูลเกี่ยวกับการบวชเรียนในพุทธศาสนา

ในปัจจุบันยังมีความศรัทธาต่อสถานภาพและบทบาทของภิกษุสงฆ์อยู่ แต่ถ้าพบเห็นพฤติกรรมที่ไม่ดี ก็จะทำให้เลิกนับถือแต่เป็นเรื่องเฉพาะราย ๆ ไปเท่านั้น ส่วนใหญ่ยังศรัทธาอยู่ เคยบวชเรียนในพุทธศาสนาเป็นระยะเวลา 1 เดือน ยังมีความเชื่อว่าการบวชเป็นการสร้างบุญกุศลให้แก่ผู้บวช เพื่อทดแทนบุญคุณพ่อแม่และผู้เกี่ยวข้อง เป็นขนบธรรมเนียมประเพณีเชื่อถือปฏิบัติกันมา การบวชสามารถชำระจิตใจให้ละจากโลก ความโกรธ ความหลงได้บ้าง เคยนำ

เอาหลักธรรมเรื่องบาปบุญคุณโทษไปใช้กับชีวิตประจำวัน การบวชเป็นการฝึกปฏิบัติให้เป็นคนดี และต้องทำอย่างต่อเนื่อง เห็นด้วยกับการบวชเป็นการสร้างความน่าเชื่อถือทางสังคม แต่ในปัจจุบันนี้เหมือนกับบวชเพื่อให้สังคมหรือญาติบางส่วนยอมรับเท่านั้น ไม่ใช่ทั้งหมด แต่การบวชไม่สามารถเปลี่ยนพฤติกรรม ความประพฤติเดิม ๆ ของผู้บวชได้ มีส่วนบ้างเล็กน้อยขึ้นอยู่กับตัวบุคคลมากกว่า แต่การบวชตามประเพณีไทย 3 เดือน ถือว่าเป็นการเพียงพอแล้วเพราะจะได้ศึกษารวมะได้อย่างถ่องแท้ และนำมาปฏิบัติได้ ถึงแม้จะเคยบวชเรียนในพุทธศาสนา แต่เมื่อต้องดำเนินคดีอาญากับภิกษุสงฆ์ก็ไม่มีผลต่อการดำเนินคดีอย่างเคร่งครัดและมีผลต่อการตั้งข้อหา ไม่เกี่ยวกับแต่อย่างใด ใช้หลักของความถูกต้อง ยุติธรรมเป็นหลัก

ข้อมูลเกี่ยวกับความเชื่อเรื่องบุญและบาปในพุทธศาสนา

เป็นเรื่องที่ปัจเจกบุคคลเท่านั้นที่จะหยั่งรู้ได้ถึงเรื่องบาปบุญ เวรกรรม แต่ตนเองมีความเชื่อและยึดถือว่าการกระทำดีย่อมได้รับผลดีตอบแทน เช่นปลูกข้าวยอมได้ข้าว จะได้มะพร้าวคงเป็นไปไม่ได้ เมื่อสมัยก่อนจะตักบาตรเกือบทุกวันเพราะมีโอกาสรวมทั้งทุกวันพระจะไปทำบุญที่วัด แต่ปัจจุบันไม่ค่อยมีโอกาสแต่ก็ไม่ละเลยเมื่อมีโอกาสก็จะไปทำบุญเป็นประจำ การทำบุญยอมอยู่ที่จิตใจว่าเป็นกุศลหรืออกุศล ถ้ามีจิตศรัทธายึดมั่นก็ถือว่าเป็นการทำบุญแล้ว เมื่อต้องดำเนินคดีอาญากับภิกษุสงฆ์ คิดว่าไม่เป็นบาปและไม่กลัวเนื่องจากเราทำตามหน้าที่ ส่วนภิกษุสงฆ์ที่กระทำผิดก็ต้องรับโทษไป การที่เรามีศรัทธาและมีความเชื่อเรื่องบุญและบาป ต้องดำเนินการให้ภิกษุสงฆ์สึกก่อน เพื่อให้ศาสนาคงอยู่ไม่เกี่ยวกับบุคคล เราต้องแยกแยะให้เป็น ผิดต้องรับผิด ศาสนาไม่เกี่ยว แต่ต้องรักษาภาพลักษณ์เอาไว้ไม่ให้เสื่อมเสีย

ข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินคดีอาญากับภิกษุสงฆ์ของพนักงานสอบสวน

พนักงานสอบสวนเคยดำเนินคดีอาญากับภิกษุสงฆ์ ในคดีเล่นการพนัน ดื่มสุรา ดูวีดีโอโป๊ และทะเลาะวิวาทกัน ยังไม่เคยมีการนำเสนอผลประโยชน์ (สินบน) ต่อพนักงานสอบสวน อาจเป็นเพราะทุกคดีจำนนต่อหลักฐานก็ไม่ทราบได้ ที่ผ่านมามีคดีโดยวิธีการให้สึกเสมอ เพราะเป็นความผิดที่ชัดเจน และภิกษุสงฆ์ที่พบว่ามีการกระทำความผิดซึ่งหน้า ถูกกล่าวหาว่ากระทำความผิด ตกเป็นผู้ต้องหาว่าได้กระทำความผิด และกระทำความผิดที่เป็นคดีอุกฉกรรจ์และสะเทือนขวัญ ต้องดำเนินการให้สึกเสมอ ภิกษุสงฆ์ที่ประชาชนให้ความเคารพนับถือ และมีความศรัทธาเป็นจำนวนมาก หรือเป็นญาติพี่น้องกันหรือเคยรู้จักกัน ต้องดำเนินการให้สึกและดำเนินคดี หากเหตุเกิดในท้องที่ที่รับผิดชอบคงต้องดำเนินการตามปกติ ตามระเบียบก็สามารถดำเนินคดีทั้ง ๆ ที่ห่มผ้าเหลืองได้ แต่ถือว่าขาดจากความเป็นภิกษุสงฆ์แล้วก็ควรดำเนินการให้สึกจะดีกว่า ขั้นตอนของการดำเนินคดีอาญากับภิกษุสงฆ์ คือการจับ การควบคุมตัว และสอบปากคำ ส่วนปัญหา

การจับกุม ส่วนใหญ่จะไม่มีปัญหา เพราะจะพบขณะกระทำความผิด เว้นแต่เป็นเรื่องกล่าวหาที่ยังไม่มีพยานยืนยัน และปัญหาการควบคุมตัว เนื่องจากมองว่าเป็นนักบวช กลัวถูกตำหนิจากสังคม ได้ว่าทำรุนแรงเกินไปทำนองนั้น

ข้อเสนอแนะ ควรมีคณะกรรมการของสงฆ์ 1 ชุด เข้ามาประสานงานกับตำรวจเพื่ออำนวยความสะดวกต่อการทำหน้าที่ และรักษาภาพพจน์ของทั้งสองฝ่าย ควรมีการตรวจสอบความประพฤติของคณะสงฆ์อย่างเข้มงวดกว่านี้

ผู้ให้ข่าวสำคัญคนที่ 9

ข้อมูลเกี่ยวกับสมมติฐาน

ชื่อ วิชา (นามสมมติ) 42 ปี มีระยะเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ด้านสอบสวน 15 ปี สำเร็จการศึกษาสูงสุด ระดับปริญญาตรี คณะนิติศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยรามคำแหง มีชั้นยศพันตำรวจโท ตำแหน่งปัจจุบัน เป็นพนักงานสอบสวน (ส.บ.3) มีประสบการณ์ในการดำเนินคดีอาญากับภิกษุสงฆ์ 3 ครั้ง

ข้อมูลเกี่ยวกับการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร

ส่วนใหญ่รับรู้ข่าวสารจากหนังสือพิมพ์ โทรทัศน์ วิทยุ และจากการบอกเล่าจากเพื่อนร่วมงาน ติดตามข่าวอยู่เป็นประจำทุกวัน การนำเสนอข่าวสารเกี่ยวกับภิกษุสงฆ์กระทำผิดอาญา ถือว่าเป็นการนำเสนอข่าวตามปกติ ภิกษุสงฆ์ก็เป็นบุคคลธรรมดาเข้ามาบวชแล้วขาดความเข้าใจต่อบทบาทของสงฆ์ ทางคณะสงฆ์ควรมีมาตรการจัดการกับภิกษุสงฆ์ที่เด็ดขาดกว่าปัจจุบัน การที่เราได้รับรู้ข่าวสารเกี่ยวกับภิกษุสงฆ์กระทำผิดอาญา ควรดำเนินการให้หนักขึ้นเช่นเดียวกับข้าราชการเนื่องจากการเป็นภิกษุสงฆ์มีหลักธรรมวินัยที่ปกครองอยู่แล้ว เพราะฉะนั้นจึงควรรู้หน้าที่ของตนเอง ส่วนในกรณีที่ต้องดำเนินคดีอาญากับภิกษุสงฆ์ที่ถูกนำเสนอข่าวโดยสื่อมวลชน และเป็นภิกษุสงฆ์ที่มีชื่อเสียงไม่มีความหนักใจต่อการปฏิบัติหน้าที่ แต่มีความหนักใจในระบบการสอบสวนซึ่งต้องมีสายบังคับบัญชาเป็นลำดับชั้น ทำให้ไม่เป็นอิสระในการดำเนินคดีอาญา

ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องการคบค้าสมาคม

พนักงานสอบสวน เคยรู้จักว่าเป็นภิกษุสงฆ์ที่ปฏิบัติไม่ถูกต้องตามแนวของสงฆ์ เช่น เมาสุรา และใช้กำลังชกต่อย แต่ไม่ถึงกับต้องดำเนินคดีอาญาตามกฎหมาย ไม่รู้จักผู้ที่มีอิทธิพลต่อความคิดหรือทัศนคติต่อการดำเนินคดีอาญากับภิกษุสงฆ์แต่อย่างใด ถ้ามีภิกษุสงฆ์ที่เป็นญาติกัน หรืออาจเป็นญาติกัน เป็นเพื่อนกันกระทำผิดอาญา คงต้องดำเนินการไม่แตกต่างไปจากภิกษุสงฆ์โดยทั่วไปเมื่อภิกษุสงฆ์ที่เราให้ความเคารพนับถือกระทำผิดอาญาถือว่าเป็นเรื่องธรรมดา เพราะภิกษุสงฆ์ก็เป็นปุถุชนเหมือนกัน แต่เมื่อต้องดำเนินคดีอาญากับภิกษุสงฆ์ที่เป็นญาติหรือพี่น้องกันและที่เราให้ความเคารพก็ดำเนินไปตามหลักเกณฑ์ของกฎหมาย ไม่มีความเข้มงวดอะไร ขึ้นอยู่ที่พยานหลักฐานและข้อเท็จจริงที่ปรากฏ

ข้อมูลเกี่ยวกับความคิดเห็นต่อภิกษุสงฆ์ในพุทธศาสนา

ภิกษุสงฆ์โดยทั่วไปยังมีกิเลสอยู่ ยังมีภิกษุสงฆ์ส่วนน้อยที่หลอกลวงประชาชนให้เลื่อมใส เป็นโจรในผ้าเหลือง และหากินบนผ้าเหลือง ภิกษุสงฆ์ส่วนใหญ่ก็ยังเป็นที่เคารพเลื่อมใสของประชาชนอยู่ ถ้ามีแต่ภิกษุสงฆ์ที่หลอกลวงประชาชน หรือเป็นโจรและหากินบนผ้าเหลืองก็คงไม่มีศาสนาอยู่ในเมืองไทยอีกแล้ว ปัจจุบันก็ยังทำบุญกราบไหว้ภิกษุสงฆ์เสมอเมื่อพบเห็น ภิกษุสงฆ์ยังเป็นศูนย์รวมจิตใจของประชาชน เป็นผู้ที่เกื้อกูลสังคมในด้านต่าง ๆ และคอยช่วยเหลือแนะนำในการแก้ไขปัญหาทุกชีวิตให้แก่ประชาชนอยู่เสมอมา ภิกษุสงฆ์เองควรมีการศึกษาทั้งทางโลกและทางธรรม แต่ควรเน้นปฏิบัติทางธรรมมากกว่า เมื่อพบเห็นภิกษุสงฆ์กระทำผิด ก็รู้สึกเสียใจต่อการกระทำ เพราะเรายังเป็นปุถุชน แต่มองว่าในฐานะที่เป็นภิกษุสงฆ์ไม่สมควรอย่างยิ่งที่จะกระทำ ความผิดทั้งที่กำลังอยู่สถานภาพเป็นภิกษุสงฆ์

ข้อมูลเกี่ยวกับการบวชเรียนในพุทธศาสนา

พนักงานสอบสวน ยังมีความศรัทธาต่อสถานภาพและบทบาทของภิกษุสงฆ์ในปัจจุบัน เคยบวชเรียนในพุทธศาสนาเป็นระยะเวลา 16 วัน มีความเชื่อเรื่องการบวชว่าเป็นการสร้างบุญ และบวชเพื่อทดแทนบุญคุณพ่อแม่และผู้ที่เกี่ยวข้อง และสามารถชำระจิตใจจากความโลภ ความโกรธ ความหลงได้เป็นบางเรื่อง มีการนำหลักธรรมไปใช้กับชีวิตประจำวันคือหัวข้อของหิริโอตตปปะ พรหมวิหาร 4 อิทธิบาท 4 เน้นอนการบวชเป็นการฝึกปฏิบัติให้เป็นคนดี สร้างนิสัยที่ดีงาม มีระเบียบวินัยในตนเอง และคนที่เคยบวชเรียนเป็นการสร้างความน่าเชื่อถือต่อสถานภาพทางสังคม แต่การบวชไม่สามารถเปลี่ยนพฤติกรรม ความประพฤติเดิม ๆ ได้ ขึ้นอยู่ที่นิสัยหรือสันดานของแต่ละบุคคล มีความเห็นว่าการบวชตามประเพณี 3 เดือน มีความเหมาะสมแล้ว ถึงแม้

จะเคยบวชเรียนแล้ว เมื่อต้องดำเนินคดีอาญากับภิกษุสงฆ์ ก็ไม่ทำให้ต้องตั้งข้อหาที่เคร่งครัดหรือหนักขึ้น ต้องยึดหลักกฎหมาย และการปฏิบัติอยู่ที่ความหนักเบาของการกระทำผิด

ข้อมูลเกี่ยวกับความเชื่อเรื่องบุญและบาปในพุทธศาสนา

พนักงานสอบสวนยังไม่เชื่อเรื่องบุญและบาปเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์ เพราะยังไม่สามารถเข้าถึงแนวคิดตามหลักพุทธศาสนา เคยเข้าวัดและทำบุญบ่อยครั้งเมื่อมีโอกาส และเชื่อว่าการทำบุญต้องตั้งใจ แต่เมื่อต้องดำเนินคดีอาญากับภิกษุสงฆ์ไม่มีความกลัวต่อบาป เพราะพนักงานสอบสวนต้องปฏิบัติตามหน้าที่ และคิดว่าภิกษุสงฆ์ที่กระทำผิดไม่ควรมีสถานภาพเป็นภิกษุสงฆ์แล้ว เพราะฉะนั้นการดำเนินคดีอาญาก็ปฏิบัติเหมือนบุคคลทั่วไป การที่พนักงานสอบสวนมีความศรัทธาต่อพุทธศาสนา และยังไม่มีความเชื่อเรื่องบุญและบาปมากนักเมื่อต้องดำเนินคดีอาญากับภิกษุสงฆ์ไม่มีผลต่อการตัดสินใจในการดำเนินการให้ภิกษุสงฆ์ต้องสึกก่อนดำเนินคดีขึ้นอยู่กับพยานหลักฐานและการกระทำผิดของภิกษุสงฆ์นั่นเอง แต่โดยหลักการปฏิบัติแล้วต้องดำเนินการให้สึกก่อน

ข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินคดีอาญากับภิกษุสงฆ์ของพนักงานสอบสวน

พนักงานสอบสวนได้ดำเนินคดีอาญากับภิกษุสงฆ์โดยมีฐานความผิด ดังนี้ คือ ความผิดทางเพศ การดื่มสุรา จากผลของการดำเนินคดีอาญากับภิกษุสงฆ์ ที่ผ่านมายังไม่เคยปรากฏว่า มีการนำเสนอผลประโยชน์(สินบน)ต่อพนักงานสอบสวนเพื่อให้หลุดพ้นจากความผิดแต่อย่างใด โดยทั่วไปการดำเนินคดีอาญาจะดำเนินการให้สึกมากกว่าที่จะให้มีการประกันตัว โดยเฉพาะอย่างยิ่งภิกษุสงฆ์ที่กระทำความผิดซึ่งหน้าต้องดำเนินการให้สึกก่อนเสมอ แต่ภิกษุสงฆ์ที่ถูกกล่าวหาว่ากระทำความผิดอาญา ถูกกล่าวหาว่ากระทำความผิดอาญา และตกเป็นผู้ต้องหาว่ากระทำความผิดอาญายังไม่ต้องดำเนินการให้สึก ต้องมีการสอบสวนพยานหลักฐานให้ได้ความชัดเจนว่าได้กระทำความผิดจริงจึงจะกระทำการใดๆกับภิกษุสงฆ์ ส่วนภิกษุสงฆ์ที่กระทำความผิดอาญาที่เป็นคดีอุกฉกรรจ์และสะเทือนขวัญต้องดำเนินการให้สึกก่อนทุกครั้ง ในส่วนของภิกษุสงฆ์ที่ประชาชนให้ความเคารพ นับถือ และมีความศรัทธาเป็นจำนวนมาก เมื่อต้องดำเนินคดีตามกฎหมายต้องมีการพิจารณาถึงความรู้สึกของผู้นับถือและศรัทธาด้วยว่ามีการต่อต้านต่อความคิด หรือการตัดสินใจของพนักงานสอบสวนหรือไม่ก่อนที่จะดำเนินกับภิกษุสงฆ์ที่กระทำผิด ถ้าภิกษุสงฆ์ที่เป็นญาติกันหรือเคยรู้จักกันต้องดำเนินการเหมือนบุคคลทั่วไปไม่มีสิทธิพิเศษแต่อย่างใด การจะดำเนินการให้ภิกษุสงฆ์สึก หรือไม่ต้องพิจารณาที่พยานหลักฐานประกอบด้วยไม่จำเป็นต้องดำเนินการโดยวิธีการให้สึก ความผิดบางประเภทอาจต้องให้มีการประกันตัว แต่การดำเนินการโดยวิธีการให้สึกแน่นอนเป็นการสะดวกและรวดเร็วต่อการดำเนินคดีอาญา ปัญหาของการดำเนินคดีอาญากับภิกษุ

สงฆ์คือ กระแสการนำเสนอของสื่อมวลชน ทำให้มีความล้าช้าต่อการดำเนินการ เพราะเป็นที่จับตาของประชาชน ปัญหาทางด้านจับกุมต้องคำนึงถึงชื่อเสียงของภิกษุสงฆ์ด้วย จึงต้องมีการกระทำที่รอบคอบและระมัดระวังมากขึ้น

ข้อเสนอแนะ ควรมีการบังคับใช้ตามพระธรรมวินัยอย่างเด็ดขาด เมื่อทางพนักงานสอบสวนเสนอหรือร้องขอคำแนะนำในการดำเนินคดีอาญากับภิกษุสงฆ์ ทางคณะสงฆ์ควรมีมาตรการที่ชัดเจนมากกว่าในปัจจุบัน

ผู้ให้ข่าวสำคัญคนที่ 10

ข้อมูลเกี่ยวกับสมมติฐาน

ชื่อ กฤษดา (นามสมมติ) อายุ 42 ปี มีระยะเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ด้านสอบสวน จำนวน 10 ปี สำเร็จการศึกษาสูงสุดระดับปริญญาตรี คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ชั้นตรี้อยตำรวจเอก มีตำแหน่งเป็นรองสารวัตร มีประสบการณ์ในการดำเนินคดีอาญากับภิกษุสงฆ์ จำนวน 5 ครั้ง

ข้อมูลเกี่ยวกับการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร

รับรู้ข้อมูลข่าวสารจากสื่อต่าง ๆ เช่น โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ และจากผู้เสียหายมาแจ้งความกับพนักงานสอบสวน ในสัปดาห์หนึ่งต้องติดตามข่าวอย่างน้อยไม่ต่ำกว่า 3 วันต่อหนึ่งสัปดาห์ เห็นด้วยกับการนำเสนอข่าวของสื่อมวลชนเกี่ยวกับภิกษุสงฆ์กระทำผิด เพื่อเตือนภิกษุสงฆ์รูปอื่น แต่ในการนำเสนอข่าวสารของสื่อมวลชน ควรนำเสนอเพียงเล็กน้อยเท่านั้น เพราะจะส่งผลกระทบต่อพุทธศาสนาโดยตรง เมื่อรับรู้ว่ามีภิกษุสงฆ์กระทำผิดอาญา ควรมีการลงโทษให้รุนแรง เพราะเป็นบุคคลที่ประชาชนให้ความเคารพ เมื่อคนไม่ดีมาบวชแล้วประพฤติตนไม่ดี ควรต้องลงโทษที่รุนแรงเพื่อมิให้คนที่ไม่ดีมาบวชอีกต่อไป การเปิดรับรู้ข้อมูลข่าวสารจากสื่อมวลชน เมื่อต้องดำเนินคดีกับภิกษุสงฆ์ไม่ทำให้ต้องตั้งข้อหาให้หนักขึ้นต่อการดำเนินคดีอาญาแต่อย่างใด ก็ปฏิบัติตามที่กฎหมายให้อำนาจไว้ ส่วนการที่ภิกษุสงฆ์กระทำผิดอาญาและถูกนำเสนอข่าวต่อสื่อมวลชน และเป็นภิกษุสงฆ์ที่มีชื่อเสียงไม่มีความหนักใจต่อการปฏิบัติหน้าที่ กลับยังต้องดำเนินการอย่างตรงไปตรงมา เพราะสื่อต้องจับตาดู และผู้บังคับบัญชาเองก็ไม่เข้ามาเกี่ยวข้องเนื่องจากผู้บังคับบัญชามีความเคารพต่อภิกษุสงฆ์อยู่แล้ว

ข้อมูลเกี่ยวกับการคบค้าสมาคม

พนักงานสอบสวนเคยรู้จักกับภิกษุสงฆ์ที่กระทำผิด แต่ก็ทำผิดจริง หลังจากนั้นก็ไม่เคยติดต่อกันอีกเลย แต่ไม่มีผู้มียุติพลต่อความคิดหรือทัศนคติต่อการดำเนินคดีอาญากับภิกษุสงฆ์แต่อย่างใด ส่วนภิกษุสงฆ์ที่เรารู้จัก หรืออาจเป็นญาติกันหรือเป็นเพื่อนกันกระทำผิดก็ดำเนินการไปตามปกติไม่ ไม่มีสิทธิพิเศษ เพราะทำผิดควรถูกลงโทษ เพื่อจะได้ไม่มีโอกาสไปหลอกลวงคนอื่นอีก ถ้าเป็นภิกษุสงฆ์ที่เราเคารพนับถือกระทำผิดก็มีความเสียใจ ในปัจจุบันรู้จักกับภิกษุสงฆ์ที่ประพฤติดีปฏิบัติปฏิบัติชอบจริง ๆ แต่เมื่อต้องดำเนินคดีอาญากับภิกษุสงฆ์ที่เป็นเพื่อนกัน เป็นญาติกัน หรือที่เราให้ความเคารพ ต้องเข้มงวดเพราะเป็นภิกษุสงฆ์แล้วกลับกระทำผิดอีกเป็นเรื่องที่ไม่ควรให้ความช่วยเหลืออีก ปฏิบัติเพื่อให้เป็นตัวอย่างแก่ภิกษุสงฆ์รูปอื่น

ข้อมูลเกี่ยวกับความคิดเห็นต่อภิกษุสงฆ์ในพุทธศาสนา

ภิกษุสงฆ์ยังมีกิเลสอยู่ ส่วนมากภิกษุสงฆ์ ตอนเป็นบุคคลธรรมดาไม่นิสัยอย่างไร เมื่อบวชก็เป็นอย่างนั้น มีภิกษุสงฆ์ส่วนน้อยที่หลวกลวงประชาชนเนื่องจากขาดการศึกษาหลักธรรมของพุทธศาสนา ภิกษุสงฆ์เป็นโจรในผ้าเหลืองนั้นก็มีส่วนน้อยเช่นเดียวกัน เพราะภิกษุสงฆ์กับตำรวจเหมือนกันในเรื่องต้องเป็นคนดี ภิกษุสงฆ์หรือตำรวจไปทำผิดก็เป็นเรื่องที่ได้ดั่งไป เชื่อว่ามีภิกษุสงฆ์หากินบนผ้าเหลืองจริงแต่มีส่วนน้อย ถ้าไม่แก้ไข ภิกษุสงฆ์กลุ่มนี้จะเป็นอย่างให้ภิกษุสงฆ์รูปอื่นปฏิบัติตาม เพราะเป็นผู้มีฐานะมีคนกราบไหว้อย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันก็ทำบุญกราบไหว้ภิกษุสงฆ์อยู่เป็นประจำ เพราะภิกษุสงฆ์เป็นตัวแทนศาสนาพุทธ ต้องกราบไหว้ และภิกษุสงฆ์ยังเป็นศูนย์รวมจิตใจของประชาชน เป็นผู้แก้กมลสังคมในด้านต่าง ๆ ช่วยแก้ปัญหาความทุกข์ร้อนให้แก่ประชาชนได้ แต่ปัจจุบันเสื่อมลงไปมาก ควรมีการศึกษาเฉพาะทางธรรมก็พอแล้ว เพื่อช่วยแนะนำให้ประชาชนเข้าหาธรรมมากขึ้น เมื่อเห็นภิกษุสงฆ์กระทำผิดอาญา เป็นเรื่องปกติธรรมดา เพราะผู้บวชเรียนในพุทธศาสนา บางรูปบวชมาเพื่อความอยู่รอด มิใช่บวชมาเพราะเพื่อความสุขเมื่อทางโลก จึงหันมาพึ่งทางธรรม

ข้อมูลเกี่ยวกับการบวชเรียนในพุทธศาสนา

ปัจจุบันยังมีความเคารพภิกษุสงฆ์และศรัทธาในพุทธศาสนา แต่ไม่เคยบวช แต่เคยเป็นเด็กวัดถึง 14 ปี มีความเชื่อว่าการบวชเป็นการสร้างบุญกุศลให้กับผู้บวชและเพื่อทดแทนบุญคุณพ่อแม่ ผู้ที่เกี่ยวข้อง เชื่อว่าการบวชสามารถชำระจิตใจได้จากความโลภ ความโกรธและความหลงได้เป็นบางเรื่อง บางโอกาสเท่านั้น ปกติจะนำหลักธรรมมาใช้ก่อนหลักกฎหมายเสมอ เช่น การมีเมตตา กรุณา มุทิตาและอุเบกขา เชื่อว่าการบวชเป็นการฝึกปฏิบัติให้เป็นคนดี สร้างนิสัยให้ดีงาม มีระเบียบวินัยในตนเอง เป็นการสร้างความน่าเชื่อถือในสังคมของการทำงาน เพราะ

คนไทยมีความเชื่อว่าคนบวชแล้วอย่างน้อยต้องมีความละลายต่อบาปบ้าง ประเพณีไทยเชื่ออย่างนั้น แต่ไม่เชื่อว่า การบวชเป็นการเปลี่ยนพฤติกรรมเดิม ๆ ความประพฤติเดิม ๆ ของผู้บวชได้ เพราะนิสัยหรือสันดานจะติดตัวบุคคลนั้นตลอดไปเปลี่ยนได้ยาก การบวชตามประเพณี 3 เดือน คิดว่าเพียงพอแล้ว ถึงแม้ไม่เคยบวชเรียนในพุทธศาสนามาก่อนนั้น เมื่อต้องดำเนินคดีอาญากับ ภิกษุสงฆ์ไม่มีผลต่อการดำเนินคดีอาญาให้หนักขึ้นในการตั้งข้อหาแต่อย่างใด เพราะทุกอย่างต้อง ขึ้นอยู่ที่พยานหลักฐาน และผลของการกระทำความผิดของภิกษุสงฆ์รูปนั้นเองมากกว่า

ข้อมูลเกี่ยวกับความเชื่อเรื่องบุญและบาปในพุทธศาสนา

โดยส่วนตัวมีความเชื่อเรื่องบุญและบาป แต่เป็นเรื่องที่อยู่ภายในจิตใจของแต่ละบุคคล เคยเข้าวัดทำบุญอยู่เป็นประจำเมื่อมีโอกาส แต่ต้องเลือกภิกษุสงฆ์ที่จะทำบุญและเลือกวัดด้วย การทำบุญต้องตั้งใจ เพราะการทำบุญก็คือการให้ เมื่อให้แล้วต้องไม่หวังสิ่งตอบแทน แต่เมื่อต้องดำเนินคดีอาญากับภิกษุสงฆ์ก็ไม่กลัวบาป เพราะเราต้องผดุงพุทธศาสนาไว้ ความศรัทธาในพุทธศาสนา และความเชื่อเรื่องบุญและบาป ไม่มีผลต่อการดำเนินการโดยการให้สิทธิหรือไม่ให้สิทธิ เพราะต้องดำเนินคดีอาญาตามกฎหมาย โดยไม่ต้องเกรงกลัวว่าประชาชนจะเสื่อมศรัทธาต่อภิกษุสงฆ์

ข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินคดีอาญากับภิกษุสงฆ์ของพนักงานสอบสวน

พนักงานสอบสวน เคยดำเนินคดีอาญากับภิกษุสงฆ์ด้วยฐานความผิด ดังนี้ คือ อนาคตเด็กอายุไม่เกิน 14 ปี หลอกหลวงประชาชน (ฉ้อโกง) แต่พบว่าไม่มีการนำเสนอผลประโยชน์ (สินบน) เพื่อมิให้ตนเองต้องถูกดำเนินคดีแต่อย่างใด อาจเพราะเป็นโทษที่ร้ายแรงก็ได้ ที่ผ่านมา การดำเนินการกับภิกษุสงฆ์ใช้วิธีการให้ประกันตัว ถ้าภิกษุสงฆ์กระทำความผิดอาญาซึ่งหน้า ถูกกล่าวหาว่ากระทำความผิด ตกเป็นผู้ต้องหาว่ากระทำความผิด ต้องดำเนินการโดยการให้ประกันตัวเพื่อพิสูจน์ตัวเอง แต่ภิกษุสงฆ์ที่กระทำความผิดอาญาที่เป็นคดีอุกฉกรรจ์สะเทือนขวัญ ประชาชนให้ความเคารพ นับถือและมีความศรัทธาเป็นจำนวนมาก ต้องดำเนินการให้สิทธิ ถึงแม้ภิกษุสงฆ์จะเป็นญาติพี่น้อง รู้จักกัน ต้องดำเนินการให้สิทธิเช่นเดียวกัน เพราะอยู่ไปก็เสียหายถึงวงศ์ตระกูล การดำเนินคดีอาญากับภิกษุสงฆ์จะดำเนินการโดยวิธีการให้สิทธิหรือไม่ต้องดูเป็นคดี ๆ ไป เช่น เป็นคดีที่ยอมความกันได้ก็จะให้คู่ความทั้งสองฝ่ายตกลงกัน แต่การดำเนินการโดยวิธีการให้สิทธิเป็นการ สะดวกและรวดเร็วต่อการปฏิบัติหน้าที่ของตำรวจ ส่วนการดำเนินคดีกับภิกษุสงฆ์ที่ผ่านมานั้นยังไม่พบปัญหาในทุกขั้นตอน พนักงานสอบสวนได้ดำเนินการด้วยความสุภาพตลอดมา

ข้อเสนอแนะ คณะสงฆ์เองควรมีมาตรการในการควบคุมภายในองค์กรของตนให้เข้มงวด และมีความเด็ดขาดต่อการดำเนินการกับภิกษุสงฆ์ที่กระทำผิด มีระเบียบในทางปฏิบัติที่ชัดเจน เช่น ความผิดอย่างไรที่สามารถดำเนินการโดยวิธีการให้สึกได้เลย ความผิดอย่างไรที่ควรให้มีการประกันตัวเพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการประสานงานกับตำรวจ

ผู้ให้ข่าวสำคัญคนที่ 11

ข้อมูลเกี่ยวกับสมมติฐาน

ชื่อ วรายุทธ (นามสมมติ) อายุ 25 ปี มีระยะเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ด้านการสอบสวน 1 ปี สำเร็จการศึกษาสูงสุด ระดับปริญญาตรี คณะรัฐประศาสนศาสตร์ จากโรงเรียนนายร้อยตำรวจ ชั้นยศร้อยตำรวจตรี ตำแหน่งพนักงานสอบสวน (ส.บ.1) มีประสบการณ์ในการดำเนินคดีอาญากับภิกษุสงฆ์ จำนวน 1 ครั้ง

ข้อมูลเกี่ยวกับการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร

ส่วนใหญ่รับรู้ข่าวสารจากสื่อโทรทัศน์ วิทยุและหนังสือพิมพ์ ในสัปดาห์หนึ่งรับรู้ข่าวสารอย่างน้อย 3 วันต่อหนึ่งสัปดาห์ เพราะต้องทำงานและฟังรับราชการใหม่จึงไม่ค่อยได้ติดตามมากนัก การนำเสนอข่าวเกี่ยวกับภิกษุสงฆ์กระทำผิดของสื่อมวลชน เป็นหน้าที่ของสื่อมวลชนที่ต้องทำการเผยแพร่ข่าว การกระทำผิดของภิกษุสงฆ์เป็นเรื่องเฉพาะตัว ผู้อ่านข่าวควรใช้วิจารณญาณ แต่เมื่อทราบว่ามีภิกษุสงฆ์กระทำผิด มีความเห็นว่าเป็นเรื่องส่วนตัว ไม่ว่าจะ เป็นภิกษุสงฆ์หรือประชาชนก็อาจผิดพลาดได้ ดังนั้น การกระทำความผิดอาญาของภิกษุสงฆ์จึงมองว่าเป็นเรื่องปกติธรรมดา ถึงแม้จะมีการนำเสนอข่าวสารของสื่อมวลชนเกี่ยวกับภิกษุสงฆ์กระทำผิดก็ไม่สร้างความหนักใจต่อการดำเนินคดีอาญาและไม่มีอิทธิพลต่อการตั้งข้อหาที่หนักขึ้นแต่อย่างใด และผู้บังคับบัญชาเองก็ไม่มีอิทธิพลต่อความคิดและการตัดสินใจ มีแต่คอยดูแลเพื่อสร้างความยุติธรรมทั้งสองฝ่ายเท่านั้น

ข้อมูลเกี่ยวกับการคบค้าสมาคม

ที่ผ่านมาพนักงานสอบสวนเคยดำเนินคดีอาญากับภิกษุสงฆ์มาก่อน แต่ไม่เคยรู้จักกับภิกษุสงฆ์ผู้กระทำผิด และไม่รู้จักผู้มีอิทธิพลต่อความคิดหรือทัศนคติในการดำเนินคดีอาญากับภิกษุสงฆ์แต่อย่างใด ถึงแม้ภิกษุสงฆ์ซึ่งอาจเป็นญาติ เป็นเพื่อน เมื่อต้องดำเนินคดีอาญาต้องดำเนินการเช่นเดียวกับภิกษุสงฆ์โดยทั่วไป ไม่มีความแตกต่างกัน เมื่อภิกษุสงฆ์ที่เราให้ความเคารพ นับถือกระทำผิดอาญาย่อมมีความรู้สึกผิดหวังต่อการกระทำ เพราะมีพระธรรมวินัยที่ต้องรักษาอย่างเข้มงวดอยู่แล้วกลับกระทำผิดอีก แต่เมื่อต้องดำเนินคดีอาญากับภิกษุสงฆ์ที่เป็นเพื่อน

เป็นญาติหรือที่เราให้ความเคารพนับถือ คงต้องดำเนินคดีอาญาไปตามหลักเกณฑ์ของกฎหมาย และต้องดูที่ข้อเท็จจริง ฐานความผิดที่ภิกษุสงฆ์กระทำเป็นความผิดที่สามารถยอมความกันได้หรือไม่ ผู้เสียหายนั้นยอมความหรือไม่ ต้องพิจารณาประเด็นเหล่านี้ด้วย

ข้อมูลเกี่ยวกับความคิดเห็นต่อภิกษุสงฆ์ในพุทธศาสนา

เป็นเรื่องจริงที่ภิกษุสงฆ์ในปัจจุบันยังมีกิเลสอยู่ トラบใดที่ยังไม่บรรลอรหัตผล แต่ก็เป็นไปไม่ได้ในสังคมปัจจุบัน เพราะมีสิ่งอำนวยความสะดวกมากมาย ในปัจจุบันยังมีภิกษุสงฆ์ส่วนน้อยที่หลอกลวงประชาชน เป็นโจรในผ้าเหลือง และอาศัยผ้าเหลืองหากินอยู่ เพราะผ้าเหลืองสามารถหลอกให้ประชาชนเชื่อง่าย ดูจากภายนอกเป็นที่น่าศรัทธา ปัจจุบันก็ยังให้ความเคารพกราบไหว้ภิกษุสงฆ์อยู่ การกราบภิกษุสงฆ์ก็คือ การให้ความเคารพสถาบันสงฆ์ ไม่ใช่เคารพที่ตัวบุคคล ดังนั้นถ้าเคารพด้วยใจก็ไม่เสียหาย ในสังคมไทยปัจจุบันภิกษุสงฆ์นั้นยังเป็นศูนย์รวมจิตใจของประชาชน เป็นผู้ถือกุศลสังคมในด้านต่าง ๆ และเป็นผู้คอยช่วยเหลือแก้ไขปัญหาความทุกข์ร้อนให้แก่ประชาชนได้ในบางเรื่อง แต่ภิกษุสงฆ์เองควรมุ่งเน้นศึกษาเฉพาะทางธรรมอย่างเดียวก็พอแล้ว ทางโลกบางเรื่องก็ไม่ควรมายุ่งเกี่ยวเพราะไม่ใช่กิจของสงฆ์ที่ต้องกระทำ ควรทำกิจของสงฆ์ให้ดีที่สุดก็พอแล้ว แต่เมื่อพบเห็นภิกษุสงฆ์กระทำผิด มองว่าเป็นเรื่องปกติ เพราะภิกษุสงฆ์ก็คือบุคคลธรรมดาสามารถทำผิดได้เพราะยังเป็นปุถุชนอยู่ ยังมีความต้องการเหมือนบุคคลธรรมดา แต่ควรมีการยับยั้งการกระทำของตนเองบ้าง

ข้อมูลเกี่ยวกับการบวชเรียนในพุทธศาสนา

ปัจจุบันยังมีความศรัทธาต่อสถานภาพและบทบาทของภิกษุสงฆ์อยู่ เพราะองค์กรของภิกษุสงฆ์ยังเป็นสถาบันที่เน้นการประพฤติปฏิบัติชอบที่ดีที่สุดในสังคมไทย และเคยบวชเรียนในพุทธศาสนาเป็นระยะเวลา 15 วัน ยังมีความเชื่อว่าการบวชเป็นการสร้างบุญกุศลให้กับตัวเอง พ่อแม่พี่น้อง ผู้ที่เกี่ยวข้องและยังเป็นการสืบต่ออายุพุทธศาสนา การบวชสามารถชำระจิตใจของตนเองจากความโลภ ความโกรธ และความหลงได้ เคยนำหลักธรรมไปใช้กับชีวิตประจำวัน คือ อริยสัจ 4 ทำให้เรามีความคิด อ่าน และเข้าใจชีวิตได้ดี และการบวชเป็นการฝึกปฏิบัติตนให้เป็นคนดี มีนิสัยที่ดีงาม มีระเบียบในตนเอง ทั้งยังช่วยสร้างความน่าเชื่อถือในที่ทำงานด้วยว่าเราเคยบวชเรียนมาก่อนเพราะในสังคมไทยมีความเชื่ออย่างนั้น แต่การบวชนั้นไม่สามารถเปลี่ยนพฤติกรรมเดิมของผู้บวชได้ ขึ้นอยู่ที่นิสัยของแต่ละบุคคลมากกว่า ส่วนการบวชเพียง 3 เดือน มีความเห็นว่ น้อยไปควรบวชถึง 1 ปี จึงจะเพียงพอตามประเพณีไทยเพราะมีพระธรรมวินัยที่ต้องศึกษาอีกมากมาย แต่การที่เราเคยบวชเรียนมานั้น เมื่อต้องดำเนินคดีอาญากับภิกษุสงฆ์ไม่มีผลต่อการดำเนินคดีอาญาหรือการตั้งข้อหาให้หนักขึ้น กลับต้องให้เหตุผลในการดำเนินการกับภิกษุสงฆ์ และต้อง

รอบคอบมากขึ้น ต้องดูที่พยานหลักฐาน ผลของการกระทำผิดของภิกษุสงฆ์เองมากกว่าก่อนที่จะดำเนินการใด ๆ

ข้อมูลเกี่ยวกับความเชื่อเรื่องบุญและบาปในพุทธศาสนา

ในฐานะที่เป็นผู้นับถือพุทธศาสนาย่อมมีความเชื่อเรื่องบุญและบาป ทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่ว และตนเองก็เข้าวัดทำบุญอยู่เป็นประจำเมื่อมีโอกาสหรือในเทศกาลต่าง ๆ เช่น วันเข้าพรรษาและออกพรรษาเหล่านี้เป็นต้น การทำบุญต้องมีความตั้งใจจึงจะได้บุญมาก เมื่อต้องดำเนินคดีอาญากับภิกษุสงฆ์ที่กระทำผิดไม่มีความกลัวบาป เพราะต้องปฏิบัติงานตามหน้าที่ ปฏิบัติกับผู้กระทำผิดจริง ๆ จึงไม่มีความกลัวบาปแต่อย่างใด ถึงแม้มีความเชื่อเรื่องบุญและบาปและมีความศรัทธาในหลักพุทธศาสนา เมื่อต้องดำเนินคดีอาญากับภิกษุสงฆ์เห็นว่าควรดำเนินการโดยวิธีการให้ลึกก่อน เพราะดำเนินการโดยให้ภิกษุสงฆ์ผู้กระทำผิดยังคงผ้าเหลืองอยู่ดูแล้วย่อมไม่เหมาะสมแน่นอน

ข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินคดีอาญากับภิกษุสงฆ์ของพนักงานสอบสวน

พนักงานสอบสวนได้ดำเนินคดีอาญากับภิกษุสงฆ์คือ ความผิดฐานเสพยาเสพติด แต่ไม่พบว่ามีกานาเสนอผลประโยชน์ (สินบน) เพื่อมิให้ตนเองต้องถูกดำเนินคดี ส่วนภิกษุสงฆ์ที่กระทำความผิดต้องดำเนินการโดยการให้ลึกก่อน เพราะไม่ต้องการให้ภิกษุสงฆ์มายุ่งเกี่ยวกับทางโลก ภิกษุสงฆ์ที่กระทำความผิดซึ่งหน้าต้องดำเนินการให้ลึกก่อนภิกษุสงฆ์ที่ถูกกล่าวหาว่ากระทำความผิดอาญา ตกเป็นผู้ต้องหาว่ากระทำความผิด ต้องเรียนให้เจ้าอาวาสหรือต้นสังกัดทราบเพื่อนำไปว่ากล่าวตักเตือนก่อน ๆ ที่จะกระทำการใด ๆ แต่ภิกษุสงฆ์ที่กระทำความผิดคืออุกฉกรรจ์สะท้อนขวัญ ต้องดำเนินการให้ลึกอย่างเดียว ส่วนภิกษุสงฆ์ที่ประชาชนให้ความเคารพนับถือและมีความศรัทธาเป็นจำนวนมาก ต้องแจ้งให้ภิกษุสงฆ์ผู้ปกครองดูแลรับตัวไปแล้วแต่ท่านจะใช้ดุลยพินิจอย่างไร แม้แต่ภิกษุสงฆ์ที่เป็นญาติพี่น้องเรา หรือเคยรู้จักกันคงต้องดำเนินการให้ลึกเช่นกัน ส่วนความคิดเห็นต่อการดำเนินคดีอาญากับภิกษุสงฆ์มีความคิดว่า ควรดำเนินการให้ลึกก่อนมากกว่า เพราะการดำเนินการโดยวิธีการให้ลึกเป็นการสะดวกและรวดเร็ว ทำให้การบังคับใช้กฎหมายที่มีประสิทธิภาพ ส่วนปัญหาการดำเนินคดีอาญากับภิกษุสงฆ์ที่พบคือ ขั้นตอนของการลึก เพราะต้องนำตัวไปพบกับเจ้าอาวาสและอุปัชฌาย์เพื่อขอคำปรึกษา

ข้อเสนอแนะ ควรมีคณะกรรมการคณะสงฆ์ 1 ชุด มีอำนาจร่วมในการใช้ดุลยพินิจในการดำเนินการให้ลึกหรือไม่ก่อนดำเนินคดีอาญาตามปกติ เพื่อป้องกันความขัดแย้งทางความคิดในภายหลัง

ผู้ให้ข่าวสำคัญคนที่ 12

ข้อมูลเกี่ยวกับสมมติฐาน

ชื่อ เกียรติศักดิ์ (นามสมมติ) 45 ปี มีระยะเวลาในการปฏิบัติหน้าที่งานด้านสอบสวนเป็นเวลา 5 ปี สำเร็จการศึกษาสูงสุด ระดับปริญญาตรี คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ชั้นยศเป็นพันตำรวจโท ตำแหน่งในปัจจุบันเป็นรองผู้กำกับการประจำสถานีตำรวจ มีประสบการณ์ในการดำเนินคดีอาญากับภิกษุสงฆ์ จำนวน 1 ครั้ง

ข้อมูลเกี่ยวกับการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร

รับรู้ข่าวสารจากสื่อต่าง ๆ เช่นจากโทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ จากชาวบ้านที่พบเห็น และจากผู้จับกุมที่เห็นการกระทำผิด ปกติจะรับรู้ข่าวสารอยู่เป็นประจำทุกวัน การนำเสนอข่าวเป็นหน้าที่ของสื่อมวลชน แต่เมื่อมีภิกษุสงฆ์กระทำผิดก็ดำเนินการตามกฎหมาย แต่สื่อเองไม่ควรจะออกข่าวให้ใหญ่โต เป็นการกระทำที่เสื่อมเสียต่อพุทธศาสนา แต่การรับรู้ข่าวสารเกี่ยวกับภิกษุสงฆ์กระทำผิดไม่มีการตั้งข้อหาให้หนักขึ้นแต่อย่างใด การดำเนินคดีจะตั้งข้อกล่าวหาตามข้อเท็จจริงที่ได้กระทำ และไม่มี ความหนักใจต่อการดำเนินคดีอาญากับภิกษุสงฆ์ที่กระทำผิดและเป็นผู้มีชื่อเสียงซึ่งถูกนำเสนอโดยสื่อมวลชน เพราะได้กระทำตามหน้าที่และมีผู้บังคับบัญชาคอยดูแลและรับผิดชอบในเรื่องสำนวนการสอบสวน แต่ผู้บังคับบัญชาไม่มีอิทธิพลต่อการดำเนินคดี เพราะการดำเนินคดีจะเป็นไปตามขั้นตอนของกฎหมายและตามข้อหาที่ผู้กระทำผิดได้กระทำลง นอกจากนี้ยังมีผู้เสียหายพร้อมทั้งสื่อมวลชนคอยตรวจสอบการทำงานของพนักงานสอบสวนอีกด้วย

ข้อมูลเกี่ยวกับการคบค้าสมาคม

ที่ผ่านมาพนักงานสอบสวนเคยดำเนินคดีอาญากับภิกษุสงฆ์มาก่อน แต่ไม่เคยรู้จักกับภิกษุสงฆ์ที่กระทำผิดอาญา การดำเนินคดีอาญาเป็นไปตามกฎหมายไม่มีใครมีอิทธิพลต่อการทำงาน ภิกษุสงฆ์ที่เรารู้จัก เป็นญาติหรือเป็นเพื่อนกันกระทำผิดก็ต้องดำเนินการเหมือนกันกับภิกษุสงฆ์ทั่วไปไม่มีใครมีอิทธิพลเหนือใคร ถ้าภิกษุสงฆ์ที่เราให้ความเคารพนับถือกระทำผิดรู้สึกเสียความรู้สึกที่ได้นับถือมานาน แต่ก็คงต้องดำเนินคดีอาญาตามกฎหมาย ถึงแม้ภิกษุสงฆ์ซึ่งอาจเป็นเพื่อนเป็นญาติพี่น้องหรือที่เราให้ความเคารพนับถือกระทำผิด ต้องดำเนินการตามกฎหมายโดยเข้มงวด ดำเนินการตามระเบียบของคณะสงฆ์อย่างเคร่งครัดตามขั้นตอนของคณะสงฆ์ เพราะสังคมจับตามองดูอยู่ หากไม่ดำเนินการตามกฎหมายเจ้าหน้าที่ตำรวจเองอาจมีความผิดฐานละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ได้เช่นกัน

ข้อมูลเกี่ยวกับความคิดเห็นต่อภิกษุสงฆ์ในพุทธศาสนา

ภิกษุสงฆ์ยังมีกิเลสอยู่ทุกรูปเพราะยังเป็นปุถุชนธรรมดา บางครั้งฆราวาสซึ่งเป็นผู้หญิงเอง ทำตัวไม่เหมาะสมมีความใกล้ชิดสนิทสนม การแต่งกายไปหาภิกษุสงฆ์ไม่เรียบร้อยอาจเป็นการยั่วเย้าอารมณ์ของภิกษุสงฆ์ได้ มีภิกษุสงฆ์ส่วนน้อยที่หลอกลวงประชาชน การอวดอุตริ มนุษยธรรมของสงฆ์เป็นการต้องห้ามอยู่แล้ว หากทำก็ไม่สมควร การเข้าทรงก็เป็นสิ่งไม่ถูกต้อง เป็นการหลอกลวงประชาชน และภิกษุสงฆ์เป็นโจรในผ้าเหลืองนั้นมีน้อย เป็นเรื่องทางเพศหรือมีผลประโยชน์เกี่ยวกับการเงินของวัดมาเกี่ยวข้อง ยังมีภิกษุสงฆ์หากินบนผ้าเหลืองบ้าง เช่น การบิณฑบาตมาแล้วนำอาหารที่ได้มาไปขายให้แก่ร้านค้าอีก เพื่อแลกเปลี่ยนเป็นเงิน พฤติกรรมอย่างนี้มีมากมายในเขตกรุงเทพมหานคร ภิกษุสงฆ์ส่วนน้อยที่กระทำไม่ดี เราชาวพุทธคงไม่คิดที่จะไม่ทำบุญกราบไหว้ภิกษุสงฆ์ ส่วนใหญ่จะบริจจาคก็คิดว่าทำไปแล้ว ภิกษุสงฆ์เอาไปทำอะไรบ้าง เราได้บุญแล้ว ถึงอย่างไรก็ตามภิกษุสงฆ์ยังเป็นศูนย์รวมจิตใจของประชาชนอยู่ เพราะเราเป็นชาวพุทธสั่งสอนลูกหลานสืบทอดกันมา และภิกษุสงฆ์ยังเป็นผู้ถือกุศลสังคมในด้านต่าง ๆ และเป็นผู้ช่วยแก้ไขปัญหาความทุกข์ร้อนของประชาชน ถือว่าเป็นการช่วยชาติอย่างหนึ่ง เป็นการช่วยเหลือสังคม ส่วนภิกษุสงฆ์เองในปัจจุบันต้องมีการศึกษาทั้งทางโลกและทางธรรมด้วย เพื่อเป็นข้อมูลในการให้คำแนะนำกับเด็กรุ่นใหม่ เมื่อพบเห็นภิกษุสงฆ์กระทำผิดรู้สึกมีความเศร้าหมองในจิตใจ เพราะเคยพบเห็นภิกษุสงฆ์เมาสุราและนอนอยู่ข้างทางเป็นสิ่งที่น่าสลดใจเป็นอย่างยิ่ง

ข้อมูลเกี่ยวกับการบวชเรียนในพุทธศาสนา

ปัจจุบันยังมีความเคารพ และศรัทธาต่อสถานภาพและบทบาทของภิกษุสงฆ์อยู่ เพราะเป็นผู้สืบทอดพุทธศาสนา และบรรพบุรุษ เช่น ปู่ ย่า ตา ทวด สั่งสอนกันมา และเคยบวชเรียนในพุทธศาสนาเป็นระยะเวลา 3 เดือน มีความเชื่อว่าการบวชเป็นการทดแทนบุญคุณของพ่อแม่ส่วนหนึ่งและส่งผลให้กับญาติที่ล่วงลับไปแล้วด้วย ถือว่าได้เป็นส่วนของการเป็นผู้สืบทอดพุทธศาสนา การบวชไม่สามารถชำระจิตใจของตนเองจากความโลภ ความโกรธ ความหลงได้ คนที่บวชแล้วยังสละไม่ได้ ถือว่าอยู่ที่ตัวบุคคลมากกว่า บวชแล้วก็ยังมีความโลภอยู่ เคยนำหลักธรรมไปใช้กับชีวิตประจำวันและประกอบกิจการงาน เช่น พรหมวิหาร 4 ในขณะเดียวกัน การบวชทำให้มีการฝึกปฏิบัติตนให้เป็นคนดี มีนิสัยที่ดี มีระเบียบวินัยในตนเอง ทำให้มีสมาธิในการทำงาน ผู้ที่บวชในพุทธศาสนาในสังคมชาวพุทธจะให้เกิดเกียรติแก่ผู้บวช เป็นผู้ที่น่าเชื่อถือในสังคมเป็นที่ยอมรับ แต่การบวชไม่สามารถเปลี่ยนพฤติกรรมเดิม ๆ ความประพฤติเดิม ๆ ของผู้บวชได้ เพียงแต่ทำให้รู้ว่าสิ่งไหนดีสิ่งไหนไม่ดีเท่านั้น ความประพฤติเป็นเรื่องส่วนบุคคลมากกว่าการบวชตามประเพณี 3 เดือน ถือว่าเป็นการเหมาะสมแล้ว แต่การที่เราเคยบวชเรียนนั้น เมื่อต้องดำเนินคดีอาญากับภิกษุสงฆ์ไม่

ทำให้ต้องตั้งข้อหาให้หนักหรือต้องดำเนินคดีให้หนักขึ้นแต่อย่างใด ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับพยานหลักฐาน ด้วย พนักงานสอบสวนต้องดำเนินการตามหน้าที่ และตามระเบียบข้อบังคับของกฎหมาย

ข้อมูลเกี่ยวกับความเชื่อเรื่องบุญและบาปในพุทธศาสนา

ผู้ที่นับถือศาสนาพุทธต้องมีความเชื่อเรื่องบุญและบาปว่ามีจริง กรรมดี กรรมชั่วมีจริง ทำดีได้ดี เกิดแล้วตาย และเคยเข้าวัดทำบุญอยู่เป็นประจำ การทำบุญจะได้บุญนั้น เมื่อเราตั้งใจทำก็ได้บุญแล้ว หรือแม้แต่เมื่อคนอื่นไปทำบุญมาบอกเราให้เราฟัง เราทำบุญด้วยก็เป็นบุญแล้ว การทำบุญน้อยอาจได้บุญมากกว่าคนทำบุญมาก เพราะการทำบุญขึ้นอยู่กับความตั้งใจ บางคนทำเพื่อเอาหน้า ถึงแม้จะมีความเชื่อเรื่องบุญและบาป แต่เมื่อต้องดำเนินคดีอาญากับภิกษุสงฆ์นั้นไม่มีความกลัวบาป เพราะการดำเนินคดีกับภิกษุสงฆ์ที่กระทำผิด ถือว่าไม่ใช่ภิกษุสงฆ์แล้ว เขาเพียงเอาผ้าเหลืองมาคลุมเท่านั้น อีกอย่างหนึ่งการดำเนินคดีอาญาก็ต้องให้เขาสละจากเพศบรรพชิตก่อน การที่เรามีความศรัทธาในพุทธศาสนาและมีความเชื่อเรื่องบุญและบาป แต่เมื่อต้องดำเนินคดีอาญากับภิกษุสงฆ์ก็ไม่มี ความกลัวต่อบาป เนื่องจากเป็นหน้าที่ที่จะต้องทำ ต้องดำเนินการให้ลึกก่อน โดยเฉพาะอย่างยิ่งต้องนำตัวเข้าห้องควบคุม(ห้องขัง)

ข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินคดีอาญากับภิกษุสงฆ์ของพนักงานสอบสวน

พนักงานสอบสวน เคยดำเนินคดีอาญากับภิกษุสงฆ์เกี่ยวกับความผิดทางเพศ แต่การดำเนินคดีไม่พบว่ามี การนำเสนอมลประโยชน์ (สินบน) แต่อย่างใด การดำเนินคดีอาญากับภิกษุสงฆ์ที่ผ่านมาจะดำเนินการโดยวิธีการให้ลึกก่อน สำหรับภิกษุสงฆ์ที่กระทำ ความผิดซึ่งหน้า แต่ถ้าเป็นกรณีถูกกล่าวหาว่ากระทำ ความผิด ตกเป็นผู้ต้องหาว่ากระทำ ความผิด ไม่ถึงกับต้องดำเนินการให้ลึกเสมอไป ต้องดูโทษของความผิดด้วย เป็นความผิดถึงขั้นปาราชิกหรือไม่ ถ้ากระทำ ความผิดมีโทษเพียงเล็กน้อยจะ ให้ประกันตัวโดยไม่ต้องให้ลึก แต่ภิกษุสงฆ์ที่กระทำ ความผิดเป็นคดีอุกฉกรรจ์สะท้อนขวัญต้อง ดำเนินการให้ลึกเนื่องจากไม่อยู่ในสถานภาพของภิกษุสงฆ์แล้ว แต่ภิกษุสงฆ์ที่ประชาชนให้ความเคารพ นับถือและมีความศรัทธาเป็นจำนวนมาก ต้องให้มีการประกันตัวเพื่อต่อสู้อคดี ส่วนภิกษุสงฆ์ซึ่งอาจเป็นญาติหรือรู้จักกัน จะให้ลึกหรือไม่ขึ้นอยู่กับโทษที่ภิกษุสงฆ์นั้นกระทำผิด และฐานความผิดด้วย จะไม่ดำเนินการให้ลึกเสมอไป แต่การดำเนินการโดยวิธีการให้ลึกเป็นการสะดวกต่อการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานสอบสวน การนำภิกษุสงฆ์เข้าห้องขังเป็นเรื่องที่ไม่เหมาะสมอย่างยิ่ง ส่วนขั้นตอนที่มีปัญหาเกี่ยวกับการดำเนินคดีอาญากับภิกษุสงฆ์ คือ การดำเนินการให้ลึก จะยุ่งยาก เป็นอุปสรรคอย่างหนึ่งต่อการดำเนินคดี เพราะการกระทำผิดยังไม่ชัดเจนและยังไม่มีหลักเกณฑ์ที่แน่นอนในการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานสอบสวน เป็นเพียงการใช้ดุลยพินิจของพนักงานสอบสวนแต่ละนายเท่านั้น ซึ่งอาจมีความผิดพลาดได้

ข้อเสนอแนะ รัฐควรพิจารณาวัดบางวัดที่มีผลประโยชน์ เช่น งานศพ มีการเรียกธำมรงค์ค่า สวดศพเป็นเงินจำนวนมาก เงินไปให้ใคร ควรมีมาตรการในการดำเนินคดีกับภิกษุสงฆ์ที่กระทำผิด ในประเทศแล้วหนีไปยังต่างประเทศ รัฐไม่สามารถทำอะไรได้

ผู้ให้ข่าวสำคัญคนที่ 13

ข้อมูลเกี่ยวกับสมมติฐาน

ชื่อ ศรายุทธ (นามสมมติ) อายุ 46 ปี มีระยะเวลาในการปฏิบัติหน้าที่งานด้าน สอบสวน 15 ปี สำเร็จการศึกษาสูงสุดระดับปริญญาตรี คณะนิติศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยของรัฐ ชั้นยศ พันตำรวจโท มีตำแหน่งเป็นพนักงานสอบสวน (สัญญาบัตร 3) มีประสบการณ์ในการ ดำเนินคดีอาญากับภิกษุสงฆ์ จำนวน 2 ครั้ง

ข้อมูลเกี่ยวกับการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร

ส่วนใหญ่รับรู้ข่าวสารจากสื่อทางโทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ และจากประชาชนผู้เสียหายเอง ดูข่าวและอ่านหนังสือพิมพ์เป็นประจำทุกวัน การนำเสนอข่าวสารเกี่ยวกับภิกษุสงฆ์ กระทำผิดไม่ค่อยเหมาะสม เพราะจะเสียภาพพจน์ของภิกษุสงฆ์ส่วนใหญ่ เมื่อมีภิกษุสงฆ์กระทำ ความผิดมีความคิดเห็นว่า ภิกษุสงฆ์ที่กระทำความผิดขาดการฝึกจิต ฝึกสมาธิ ฝึกจิตให้อภัย ส่วน ตัวมีความเห็นที่ต้องปล่อยวาง เพราะภิกษุสงฆ์ก็คือบุคคลธรรมดาแต่เข้าไปบวชในพุทธศาสนา เท่านั้น การที่เรารับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับภิกษุสงฆ์กระทำผิด เมื่อต้องดำเนินคดีไม่ทำให้ต้องตั้ง ข้อหาหรือดำเนินการใด ๆ ให้นักขึ้น เพราะภิกษุสงฆ์ก็เป็นคนธรรมดาไม่จำเป็นต้องดำเนินการให้ หนักขึ้นไม่ใช่ข้าราชการ และภิกษุสงฆ์ที่กระทำผิดเป็นผู้มีชื่อเสียงแล้วถูกนำเสนอโดยสื่อมวลชนก็ไม่ มีความหนักใจต่อการดำเนินคดีอาญาเช่นเดียวกัน และมีความเห็นว่าผู้กระทำผิดไม่ใช่ภิกษุสงฆ์ อีกแล้ว ผู้ที่เป็นภิกษุสงฆ์จริง ๆ จะไม่กระทำความผิดในสถานภาพที่เป็นภิกษุสงฆ์ ในส่วนของการ ดำเนินคดีมีอิสระในการทำงาน ผู้บังคับบัญชาไม่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจในการดำเนินการใด ๆ กับภิกษุสงฆ์ แต่คอยดูแลรักษาความยุติธรรมทั้งสองฝ่ายเท่านั้น

ข้อมูลเกี่ยวกับการคบค้าสมาคม

การดำเนินคดีอาญากับภิกษุสงฆ์ที่ผ่านมาไม่รู้จักภิกษุสงฆ์ที่กระทำผิดอาญาและ ไม่รู้จักผู้มีอิทธิพลต่อความคิดเห็นหรือทัศนคติต่อการตัดสินใจในการดำเนินคดีอาญากับภิกษุสงฆ์ แต่อย่างใด ถ้าภิกษุสงฆ์ที่กระทำความผิดอาญาซึ่งอาจรู้จักกัน เป็นญาติ หรือเป็นเพื่อนกันก็ปฏิบัติ เช่นเดียวกันกับภิกษุสงฆ์โดยทั่วไปแต่จะแนะนำให้อยู่อย่างเรียบง่าย และภิกษุสงฆ์ที่เราให้ความเคารพ นับถือกระทำผิด มองว่าเป็นเรื่องธรรมดา เพราะทำผิดไปแล้ว เราให้อภัยท่านได้ แต่เมื่อ

ต้องดำเนินคดีอาญากับภิกษุสงฆ์ซึ่งอาจเป็นญาติเป็นเพื่อนหรือที่เราให้ความเคารพนับถือ จะต้องดำเนินการไปตามกฎหมาย เพราะมีสื่อมวลชนคอยตรวจสอบการทำงานของพนักงานสอบสวน

ข้อมูลเกี่ยวกับความคิดเห็นต่อภิกษุสงฆ์ของพนักงานสอบสวน

เป็นความจริงที่ภิกษุสงฆ์ในปัจจุบันยังมีกิเลสอยู่ เพราะสถานที่วัดหรือสภาพสังคมปัจจุบัน ไม่เอื้ออำนวยที่จะให้ภิกษุสงฆ์ต้องนั่งสมาธิและปฏิบัติธรรม และยังมีภิกษุสงฆ์ส่วนน้อยที่ยังหลอกลวงประชาชนให้เลื่อมใสอยู่ เป็นโจรในผ้าเหลืองและหากินบนผ้าเหลือง เพราะผ้าเหลืองสามารถหลอกให้ประชาชนเชื่อได้ง่าย เพราะภิกษุสงฆ์ที่หลอกลวงประชาชนยังขาดจิตสำนึกที่ดี แม้ว่าจะมีความคิดเห็นต่อภิกษุสงฆ์เช่นนั้น ปัจจุบันก็ยังทำบุญ กราบไหว้ภิกษุสงฆ์อยู่เป็นประจำเมื่อพบเห็น เมื่อเราทำบุญไปแล้วภิกษุสงฆ์ท่านจะเอาไปทำอะไรก็แล้วแต่ท่าน แต่ส่วนใหญ่ภิกษุสงฆ์ก็ยังเป็นศูนย์รวมทางด้านจิตใจของประชาชนอยู่ ยังเป็นผู้ที่คอยแก้กูกูลสังคมในทุก ๆ ด้าน และเป็นผู้คอยให้คำแนะนำแก้ไขปัญหาความทุกข์ร้อนแก่ประชาชน ส่วนภิกษุสงฆ์เองก็ควรศึกษาทั้งทางโลกและทางธรรม จะได้นำมาสอนชาวบ้านให้มากขึ้น แต่เมื่อพบเห็นภิกษุสงฆ์กระทำผิดรู้สึกผิดหวังต่อการกระทำ ภิกษุสงฆ์ผู้กระทำผิดยังขาดการฝึกจิตและควบคุมจิตที่ดี ไม่ควรดำรงสถานภาพเป็นภิกษุสงฆ์

ข้อมูลเกี่ยวกับการบวชเรียนในพุทธศาสนา

ปัจจุบันยังมีความศรัทธาต่อสถานภาพและบทบาทของภิกษุสงฆ์ แต่ยังไม่เคยบวชเรียนในพุทธศาสนา และมีความเชื่อว่าการบวชเป็นการสร้างบุญกุศลต่อผู้บวชและเป็นการตอบแทนบุญพ่อแม่ แต่การชำระจิตใจของตนเองจากความโลภ ความโกรธ ความหลงนั้น ไม่จำเป็นต้องบวชก็สามารถปฏิบัติได้ เช่น ปฏิบัติด้วยการฝึกตนเอง เคยนำหลักธรรมในสวนการฝึกตนเองให้เป็นผู้ปล่อยวาง ทำจิตให้ว่าง ทำสมาธิเพื่อนำไปใช้ในการปฏิบัติงาน และการบวชก็เป็นการฝึกปฏิบัติตนให้เป็นคนดีมีนิสัยที่ดีงาม มีระเบียบวินัย เพราะมีครูสอน และช่วยสร้างความน่าเชื่อถือในสังคมและต่อหน้าที่การงาน เพราะสังคมไทยมีความเชื่ออย่างนั้นมาแต่โบราณ แต่การบวชไม่สามารถเปลี่ยนพฤติกรรมเดิม ๆ ของผู้บวชได้ เพราะนิสัยคนสามารถเปลี่ยนได้แต่สันดานคนนั้นเปลี่ยนยาก แต่การบวชตามประเพณี 3 เดือน มีความเห็นว่าเป็นเพียงพอแล้ว ส่วนการที่เราไม่เคยบวชเรียนมาก่อนนั้น ถึงแม้เมื่อต้องดำเนินคดีอาญากับภิกษุสงฆ์ ก็ไม่ทำให้ต้องดำเนินการใด ๆ กับภิกษุสงฆ์โดยการตั้งข้อหาให้หนักขึ้นแต่อย่างใด ย่อมต้องดำเนินไปตามกฎหมาย ตามข้อเท็จจริงที่ปรากฏตามฐานความผิด

ข้อมูลเกี่ยวกับความเชื่อเรื่องบุญและบาปในพุทธศาสนา

มีความเชื่อว่าบุญและบาปมีจริง และมีความเชื่อว่าทำดีย่อมได้ดี ทำชั่วย่อมได้ชั่ว เพราะตนเองเคยเข้าวัดทำบุญอยู่บ่อยครั้ง ส่วนการทำบุญนั้นต้องมีความตั้งใจ จึงจะได้ผลตามที่เรที่ตั้งใจไว้ การที่พนักงานสอบสวนมีความเชื่อเรื่องบุญและบาป ถึงแม้ต้องดำเนินคดีอาญากับภิกษุสงฆ์ก็ไม่กลัวบาป เพราะตนเองต้องปฏิบัติตามหน้าที่ไม่ได้ทำผิดอะไร เป็นหน้าที่ที่ต้องทำไม่ใช่เป็นการทำบาป การที่เรามีความศรัทธาในพุทธศาสนา เมื่อต้องดำเนินคดีอาญากับภิกษุสงฆ์มีความเห็นว่าควรให้สึกก่อน เพราะภิกษุสงฆ์นั้นเป็นที่เคารพของประชาชน และผ้าเหลืองนั้นเป็นของมีไว้สำหรับผู้ประพฤติดี ปฏิบัติชอบเท่านั้น เพื่อรักษาศรัทธาของประชาชนและภาพพจน์ของภิกษุสงฆ์รูปอื่นโดยภาพรวม

ข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินคดีอาญากับภิกษุสงฆ์ของพนักงานสอบสวน

พนักงานสอบสวน ได้ดำเนินคดีอาญากับภิกษุสงฆ์ฐานทำร้ายร่างกายและความผิดฐานยกยอกทรัพย์ แต่การดำเนินคดีอาญากับภิกษุสงฆ์ไม่พบว่ามี การนำเสนอผลประโยชน์อื่นใด (สินบน) เพื่อให้ต้องถูกดำเนินคดีส่วนใหญ่การดำเนินคดีกับภิกษุสงฆ์ทั้งที่เป็นการกระทำความผิดซึ่งหน้า ถูกกล่าวหาว่ากระทำความผิด ตกเป็นผู้ต้องหาว่าได้กระทำความผิดและกระทำความผิดที่เป็นคดีอุกฉกรรจ์สะเทือนขวัญ ต้องดำเนินการให้สึกก่อนทุกครั้ง แต่ภิกษุสงฆ์ที่ประชาชนให้ความเคารพนับถือและมีประชาชนศรัทธาเป็นจำนวนมาก ต้องมีการปรึกษาพระเถระผู้ใหญ่ก่อนดำเนินการใด ๆ กับภิกษุสงฆ์ที่กระทำผิด ส่วนภิกษุสงฆ์ซึ่งอาจเป็นญาติ เป็นพี่น้องหรือรู้จักกัน ต้องดำเนินการให้สึกเช่นกัน ส่วนการดำเนินคดีอาญากับภิกษุสงฆ์ควรดำเนินคดีโดยวิธีการให้สึกก่อนมากกว่าที่จะให้มีการประกันตัวโดยไม่ต้องสึก เพราะการดำเนินคดีโดยวิธีการให้สึกก่อนทำให้การดำเนินคดีเป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็ว ที่ผ่านมากการดำเนินคดีอาญากับภิกษุสงฆ์ยังไม่พบปัญหาแต่อย่างใด

ข้อเสนอแนะ การดำเนินคดีอาญากับภิกษุสงฆ์ควรมีศาลสงฆ์ดำเนินการกันเองโดยเฉพาะ เช่น ให้มีตำรวจพระ อัยการของพระ และตุลาการของสงฆ์

ผู้ให้ข่าวสำคัญคนที่ 14

ข้อมูลเกี่ยวกับสมมติฐาน

ชื่อ ดำรงค์ (นามสมมติ) อายุ 45 ปี มีระยะเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ด้านสอบสวน 20 ปี สำเร็จการศึกษาสูงสุดระดับปริญญาโท คณะรัฐศาสตร์ มีชั้นยศ พันตำรวจโท ตำแหน่งปัจจุบันเป็นรองผู้กำกับการประจำสถานีตำรวจ มีประสบการณ์ในการดำเนินคดีอาญากับภิกษุสงฆ์ 7 ครั้ง

ข้อมูลเกี่ยวกับการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร

ส่วนใหญ่รับรู้ข่าวสารจากสื่อทางโทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ เพราะสะดวกในการติดตามข่าวสาร มีการติดตามข่าวสารอยู่เป็นประจำทุกวัน การนำเสนอข่าวของสื่อมวลชนเกี่ยวกับภิกษุสงฆ์กระทำผิดมองว่าเป็นการดี เพราะประชาชนจะได้รับรู้ข่าวสารเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว เมื่อทราบว่ามีภิกษุสงฆ์กระทำผิดอาญาต้องพิจารณาดูว่า เป็นไปได้หรือไม่ หากเป็นไปได้จริงตามข้อมูลข่าวสารที่ได้รับก็เห็นควรให้มีการดำเนินการตามกระบวนการยุติธรรม เพราะจะเป็นการปรามผู้ที่คิดจะกระทำผิดอื่น ๆ การได้รับรู้ข่าวสารเกี่ยวกับภิกษุสงฆ์กระทำผิดไม่ทำให้ต้องตั้งข้อหาหรือดำเนินการกับภิกษุสงฆ์ให้หนักขึ้น เพราะไม่มีกฎหมายใดระบุว่าผู้กระทำผิดเป็นภิกษุสงฆ์จะต้องดำเนินคดีให้หนักกว่าผู้กระทำผิดที่เป็นบุคคลธรรมดา ถึงแม้สื่อมวลชนนำเสนอเรื่องเกี่ยวกับภิกษุสงฆ์กระทำผิดและเป็นผู้มีชื่อเสียง เมื่อต้องดำเนินคดีก็ไม่มีความหนักใจเพราะขึ้นอยู่กับพยานหลักฐานและต้องดำเนินคดีอย่างเสมอภาค รวมทั้งความอิสระในการทำงานโดยที่ผู้บังคับบัญชาที่ไม่มีอิทธิพลต่อการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานสอบสวนเจ้าของสำนวน ซึ่งอาจเนื่องมาจากความเกรงกลัวการตรวจสอบของสื่อมวลชน

ข้อมูลเกี่ยวกับการคบค้าสมาคม

ที่ผ่านมาเคยดำเนินคดีอาญากับภิกษุสงฆ์ แต่ไม่เคยรู้จักกับภิกษุสงฆ์ที่กระทำผิดอาญามาก่อนและไม่มีใครมามีอิทธิพลต่อความคิดเห็นในการดำเนินคดีอาญากับภิกษุสงฆ์ หากต้องดำเนินคดีอาญากับภิกษุสงฆ์ที่เรารู้จักซึ่งอาจเป็นญาติเป็นเพื่อน การดำเนินคดีก็ต้องปฏิบัติเช่นเดียวกันกับภิกษุสงฆ์โดยทั่วไป ต้องปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบที่วางไว้ เพราะการปฏิบัติด้วยความไม่เสมอภาคกันอาจทำให้ต้องถูกร้องเรียนได้ ถ้าเป็นภิกษุสงฆ์ที่เราให้ความเคารพนับถือกระทำผิด หากเป็นเรื่องจริงจะรู้สึกหมดศรัทธา เนื่องจากภิกษุสงฆ์ที่เราให้ความเคารพนับถือก็นับได้ว่าต้องปล่อยวางจากเรื่องต่าง ๆ จากทางโลกมากแล้ว

ข้อมูลเกี่ยวกับความคิดเห็นต่อภิกษุสงฆ์ในพุทธศาสนา

ภิกษุสงฆ์โดยทั่วไปยังมีกิเลสอยู่ ปัจจุบันมีภิกษุสงฆ์ส่วนน้อยเท่านั้นที่ยังมีความคิดหลอกลวงประชาชนให้เลื่อมใส ภิกษุสงฆ์ที่เป็นโจรในผ้าเหลืองก็มีส่วนน้อยเช่นกัน เพราะผู้มาบวชเป็นภิกษุสงฆ์ต้องปฏิบัติตามพระธรรมวินัย มีการควบคุมเป็นชั้นเป็นตอนจากคณะสงฆ์ในลำดับต่างๆ และฆราวาสที่เป็นกรรมการวัดคอยดูแลอยู่ ส่วนภิกษุสงฆ์ที่หากินบนผ้าเหลืองก็มีส่วนน้อยเพราะมีพระธรรมวินัยบังคับอยู่แล้วในเรื่องของการแสวงหาผลประโยชน์ของภิกษุสงฆ์ และในปัจจุบันยังมีความเคารพ กราบไหว้ภิกษุสงฆ์อยู่เป็นประจำเมื่อพบเห็น เพราะภิกษุสงฆ์ผู้ประพฤติดี ปฏิบัติชอบยังมีอีกมาก และภิกษุสงฆ์เองยังเป็นศูนย์รวมจิตใจของประชาชน เป็นผู้แก้กูลสังคมในด้านต่าง ๆ และเป็นผู้คอยให้คำแนะนำแก้ไขปัญหายุทธวิธีของประชาชน เพราะคนไทยส่วนใหญ่หากมีเรื่องเดือดร้อนจะเข้าหาภิกษุสงฆ์เพื่อปรึกษากับภิกษุสงฆ์เป็นส่วนมาก เพื่อให้ท่านช่วยแนะนำหนทางปิดเป่าความทุกข์ร้อน และภิกษุสงฆ์สามารถนำคำสอนจากพุทธศาสนามาสั่งสอนให้คำแนะนำประชาชนให้ปฏิบัติตามเห็นผลได้ในเชิงปรัชญา ส่วนภิกษุสงฆ์เองต้องศึกษาทั้งทางโลกและทางธรรมเพราะภิกษุสงฆ์เป็นส่วนหนึ่งของสังคมเมื่อสังคมเปลี่ยนแปลง ภิกษุสงฆ์ต้องปรับปรุงเปลี่ยนแปลงไปตามสังคมเพื่ออยู่ร่วมกันในสังคมให้ได้ แต่เมื่อพบเห็นภิกษุสงฆ์กระทำผิดรู้สึกว่าการกระทำผิดที่ฝ่าฝืนกฎทางโลก ซึ่งส่วนใหญ่มีความสอดคล้องกับพระธรรมวินัยอยู่แล้ว

ข้อมูลเกี่ยวกับการบวชเรียนในพุทธศาสนา

ปัจจุบันยังมีความเคารพ และศรัทธาต่อสถานภาพและบทบาทของภิกษุสงฆ์ในสถานภาพของสังคมไทยปัจจุบัน เพราะอย่างน้อยมีภิกษุสงฆ์ที่ดีจะเป็นผู้จรรโลงพุทธศาสนาให้ยั่งยืนคงอยู่ในสังคมไทยตลอดไป และตนเองเคยบวชเรียนในพุทธศาสนาเป็นระยะเวลา 1 พรรษา เพราะมีความเชื่อว่าการบวชเป็นการสร้างบุญให้กับตัวเองและทดแทนบุญคุณพ่อแม่พี่น้อง ผู้เกี่ยวข้อง เพราะการบวชเรียนได้มีโอกาสศึกษาและปฏิบัติตามพระธรรมวินัยอย่างจริงจัง ทำให้รู้ซึ่งถึงความจริงของชีวิตต่างจากชีวิตในทางโลก (ฆราวาส) สร้างความสุขใจไม่คิดก่อความเดือดร้อนให้ผู้อื่นเป็นการสร้างบุญ และการบวชก็สามารถชำระจิตใจของตนเองจากความโลภ ความโกรธ ความหลงได้ในระดับหนึ่ง แต่ไม่ถาวร เพราะตราบดีที่ชีวิตยังวนเวียนอยู่ในสังคม ความโลภ ความโกรธและความหลง ก็มักเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ และตนเองนำหลักธรรมไปใช้กับชีวิตอยู่เป็นประจำ เช่น หลักของพรหมวิหาร 4 (เมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา) เพราะหลักธรรมดังกล่าวทำให้เราสามารถทำใจให้เป็นแบบอย่างแก่ผู้อื่นได้ สร้างความรักใคร่แก่ผู้บริหารและผู้ใต้บังคับบัญชา และผู้บังคับบัญชาไว้วางใจ และการบวชเป็นการฝึกปฏิบัติตนให้เป็นคนดี มีระเบียบวินัยในตนเองทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ การฝึกอบรมสั่งสอน การสอดส่องดูแลของแต่ละบุคคลด้วย และเป็นการสร้างความน่าเชื่อถือ

ในสังคมในที่ทำงาน เพราะสังคมไทยมีความเชื่ออย่างนั้นว่าคนเคยบวชแล้วย่อมเป็นคนดีได้ แต่การบวชไม่สามารถเปลี่ยนพฤติกรรมเดิม ๆ ความประพฤติเดิม ๆ ของผู้บวชได้ เพราะการบวชจะทำให้ผู้บวชรู้สึกถึงความเป็นมนุษย์โดยธรรมชาติที่แท้จริง เช่น การจะต้องละจากสิ่งอำนวยความสะดวก ความสุขต่าง ๆ ที่เคยมี เคยได้ในตอนเป็นฆราวาส เป็นต้น แต่มีความเห็นว่าการบวชตามประเพณี 3 เดือนมีความเหมาะสมแล้วหากผู้บวชมีการศึกษาและปฏิบัติธรรมอย่างจริงจังและต่อเนื่อง แต่การที่พนักงานสอบสวนเคยบวชเรียนมาก่อนนั้น เมื่อต้องดำเนินคดีอาญากับภิกษุสงฆ์ที่กระทำผิด ไม่มีผลต่อการต้องดำเนินคดีอย่างเคร่งครัดและการตั้งข้อหาภิกษุสงฆ์ให้หนักขึ้นแต่อย่างใด เพราะการดำเนินคดีอาญากับภิกษุสงฆ์มีกฎหมายและระเบียบวางกฎเกณฑ์ไว้ให้ปฏิบัติอยู่แล้ว

ข้อมูลเกี่ยวกับความเชื่อเรื่องบุญและบาปในพุทธศาสนา

ในฐานะที่ตนเองนับถือศาสนาพุทธ ย่อมมีความเชื่อเรื่องบุญและบาปและเข้าวัดเพื่อทำบุญอยู่เป็นประจำหรือเข้าช่วยทำกิจกรรมอื่น ๆ ในวัดอยู่เป็นประจำ การทำบุญนั้นต้องมีความตั้งใจในการทำบุญ เพราะจะทำให้เราได้บุญมากขึ้น ถึงแม้จะมีความเชื่อเรื่องบุญและบาป แต่เมื่อต้องดำเนินคดีอาญากับภิกษุสงฆ์ก็ไม่ได้มีความกลัวบาป เพราะเป็นการดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดอาญาไม่ใช่กระทำกับภิกษุสงฆ์โดยแท้ (คือสงฆ์โดยแท้ไม่ควรกระทำผิดอาญา) และการที่เรามีความศรัทธาในพุทธศาสนา เมื่อต้องดำเนินคดีอาญากับภิกษุสงฆ์ต้องพิจารณาเป็นเรื่อง ๆ ไป บางเรื่องจะเป็นการเสื่อมเสียต่อศาสนาอย่างมาก ก็จำเป็นต้องให้ลึกก่อน เช่น เสพเมถุน ยกยอกทรัพย์ ปล้นทรัพย์ เป็นต้น

ข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินคดีอาญากับภิกษุสงฆ์ของพนักงานสอบสวน

พนักงานสอบสวนได้ดำเนินคดีอาญากับภิกษุสงฆ์โดยมีฐานความผิด ดังนี้ คือ ความผิดฐานเป็นเจ้าของงานปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ ความผิดฐานล่วงละเมิดพระธรรมวินัยไม่สึกเมื่อทราบคำวินิจฉัย ความผิดฐานปลอมและใช้เอกสารสิทธิปลอม (ใบอนุญาตหนาบัตร) ความผิดฐานกระทำชำเราเด็กหญิงอายุไม่เกิน 13 ปี ความผิดฐานฉ้อโกงทรัพย์ แต่ไม่พบว่ามีการนำเสนอผลประโยชน์ (สินบน) เพื่อมิให้ตนเองต้องถูกดำเนินคดีอาญาแต่อย่างไร ส่วนการดำเนินคดีอาญากับภิกษุสงฆ์โดยวิธีการให้ลึกก่อนหรือไม่ ต้องพิจารณาตามข้อหาที่ถูกกล่าวหาและฐานความผิด หากเป็นภิกษุสงฆ์อีกต่อไปจะเสียหายหรือไม่ แต่ภิกษุสงฆ์ที่กระทำความผิดซึ่งหน้า ถูกกล่าวหาว่ากระทำความผิด ตกเป็นผู้ต้องหาว่าได้กระทำความผิด กระทำความผิดที่เป็นคดีอุกฉกรรจ์สะเทือนขวัญ และเป็นภิกษุสงฆ์ที่ประชาชนให้ความเคารพ นับถือและมีความศรัทธาเป็นจำนวนมากหรือภิกษุสงฆ์ซึ่งอาจเป็นญาติ เคยรู้จักกัน เมื่อต้องดำเนินคดีอาญากับภิกษุสงฆ์เหล่านี้ ต้องพิจารณา

ตามข้อหาที่ถูกกล่าวหาและฐานความผิด หากให้เป็นภิกษุสงฆ์ต่อไปอาจเสียหายต่อศาสนาก็จะดำเนินการให้สึก หรืออาจให้ประกันตัวหรือให้เจ้าอาวาสรับตัวไปดูแล แต่การดำเนินคดีอาญาโดยวิธีการให้สึก เป็นการสะดวก เพราะการควบคุมภิกษุสงฆ์จะกระทำเหมือนฆราวาสดูแล้วจะไม่เหมาะสมในสายตาของชาวพุทธ ที่ผ่านมาพบขั้นตอนของการดำเนินคดีกับภิกษุสงฆ์ที่เป็นปัญหา คือ ขั้นตอนการจับกุมและควบคุมตัว เพราะภิกษุสงฆ์เป็นที่เคารพบูชาในสายตาของชาวพุทธทั่วไป การจับกุมจึงต้องใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษยิ่งกว่าการจับกุมฆราวาส ภิกษุสงฆ์ที่ถูกดำเนินคดี หากมีเหตุจำเป็นต้องสึก ควรให้คณะสงฆ์สั่งให้สึกได้ แต่ที่เป็นปัญหาคือเจ้าตัวไม่ยอมสึก เพื่อสะดวกในการดำเนินคดีและเพื่อมิให้เสียหายต่อพุทธศาสนา

ข้อเสนอแนะ ควรตั้งองค์กรของคณะสงฆ์ขึ้นมาเพื่อรองรับในการใช้อำนาจจับกุมภิกษุสงฆ์ด้วยกัน เพื่อนำส่งให้เจ้าหน้าที่บ้านเมือง ควรออกระเบียบเมื่อมีการจับกุมภิกษุสงฆ์กระทำผิดอาญาทุกครั้งให้ตำรวจหรือเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง แจ้งให้เจ้าคณะปกครองสงฆ์ต้นสังกัดหรือท้องที่ ๆ ที่ถูกจับกุม ที่เกิดเหตุ เพื่อให้เข้าร่วมดำเนินการให้คำแนะนำเกี่ยวกับการปฏิบัติต่อภิกษุสงฆ์ทันทีเพื่อความรวดเร็วและเป็นธรรม

ผู้ให้ข่าวสำคัญคนที่ 15

ข้อมูลเกี่ยวกับสมมติฐาน

ชื่อ สายยันต์ (นามสมมติ) อายุ 47 ปี มีระยะเวลาในการปฏิบัติหน้าที่งานด้านสอบสวน 17 ปี สำเร็จการศึกษาสูงสุด ระดับปริญญาตรี คณะนิติศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยของรัฐ มีชั้นยศพันตำรวจโท ตำแหน่งเป็นพนักงานสอบสวน (สัญญาบัตร 3) มีประสบการณ์ในการดำเนินคดีอาญากับภิกษุสงฆ์จำนวน 3 ครั้ง

ข้อมูลเกี่ยวกับการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร

รับรู้ข่าวสารจากสื่อทางโทรทัศน์ หนังสือพิมพ์และจากประชาชนที่พบเห็นการกระทำผิดแจ้งให้ทราบ ในหนึ่งสัปดาห์มีเวลาในการติดตามข่าวจากสื่อต่าง ๆ ไม่ต่ำกว่า 6 วันต่อหนึ่งสัปดาห์ การนำเสนอข่าวของสื่อมวลชนเกี่ยวกับภิกษุสงฆ์กระทำผิด ไม่ค่อยเชื่อถือจากข่าวของสื่อมวลชน เพราะสื่อชอบเสนอข่าวเกินจริงไม่ตรวจสอบข่าวให้แน่นอนเสียก่อนที่จะเสนอข่าว แต่เมื่อทราบว่ามีภิกษุสงฆ์กระทำผิดมีความเห็นว่าเป็นการกระทำของบุคคลคนหนึ่งเท่านั้น ไม่เกี่ยวกับองค์กรแต่อย่างใด การรับรู้ข่าวสารเกี่ยวกับการกระทำผิดของภิกษุสงฆ์จากสื่อมวลชน เมื่อต้องดำเนินคดีอาญาไม่ทำให้ต้องตั้งข้อหาหรือดำเนินคดีให้หนักขึ้น แต่ข้อมูลข่าวสารก็จำเป็นที่จะชี้ว่าภิกษุสงฆ์กระทำผิดในทางอาญาหรือไม่ เป็นแนวทางการสอบสวนพยานหลักฐานทางหนึ่งด้วย

และเมื่อต้องดำเนินคดีอาญากับภิกษุสงฆ์โดยการนำเสนอข่าวสารจากสื่อมวลชน และเป็นผู้มีชื่อเสียงไม่มีความหนักใจต่อการปฏิบัติหน้าที่ เพราะการดำเนินการทางกฎหมายมีขอบเขตและวิธีการปฏิบัติอยู่แล้ว และในส่วนของผู้บังคับบัญชามีผลต่อการดำเนินคดี เพราะจะต้องรีบดำเนินคดีโดยเร็ว บางครั้งการรวบรวมพยานหลักฐานอาจบกพร่องไปบ้าง

ข้อมูลเกี่ยวกับการคบค้าสมาคม

ขณะทำงานในตำแหน่งพนักงานสอบสวน ไม่เคยรู้จักกับภิกษุสงฆ์ที่กระทำผิดอาญาและไม่รู้จักผู้มีอิทธิพลต่อความคิด หรือทัศนคติต่อการดำเนินคดีอาญาของพนักงานสอบสวนแต่อย่างใด แต่ถ้าภิกษุสงฆ์ซึ่งอาจเป็นญาติหรือเป็นเพื่อนกันกระทำผิดอาญา จะไม่มีข้อปฏิบัติที่แตกต่างจากภิกษุสงฆ์โดยทั่วไป เพราะภิกษุสงฆ์ก็เป็นผู้ที่ประชาชนให้ความเคารพ นับถืออยู่แล้ว การปฏิบัติก็ต้องให้ความเคารพ แต่ทางกฎหมายก็ต้องดำเนินการไป จะไม่มีข้อแตกต่างกัน เพราะมีขอบเขตของกฎหมายอยู่แล้ว แต่เมื่อภิกษุสงฆ์ที่เราให้ความเคารพ นับถือกระทำผิดก็รู้สึกหมดศรัทธา แต่ก็ต้องดูสาเหตุของการกระทำผิดด้วยว่า เกิดจากเจตนาหรือไม่ และสาเหตุอะไรที่ทำให้ท่านต้องกระทำผิดอาญา แต่เมื่อต้องดำเนินคดีอาญากับภิกษุสงฆ์ที่เป็นเพื่อน เป็นญาติพี่น้องหรือที่เราให้ความเคารพนับถือ ต้องดำเนินการตามกฎหมาย เพราะเป็นการเสียหายต่อส่วนรวม

ข้อมูลเกี่ยวกับความคิดเห็นต่อภิกษุสงฆ์ในพุทธศาสนา

ภิกษุสงฆ์ในปัจจุบันยังมีเกลสอยู่ เพราะในสังคมปัจจุบัน การบวชเป็นภิกษุสงฆ์นั้นมิได้บวชเพื่อศึกษาธรรมทางพุทธศาสนา บวชในระยะเวลาสั้น ๆ เท่านั้น เช่น บวชตามประเพณีนิยม บวชเพื่อตอบแทนบุญคุณพ่อแม่ จึงยังไม่สามารถตัดกิเลสได้ ยังมีภิกษุสงฆ์ส่วนน้อยเท่านั้นที่หลอกลวงประชาชนให้เลื่อมใส เนื่องจากปัจจุบันนี้ ข่าวสารต่าง ๆ มีความรวดเร็วต่อการนำเสนอไม่สามารถหลอกลวงกันได้โดยง่าย ส่วนคำพูดที่ว่า “ภิกษุสงฆ์เป็นโจรในผ้าเหลือง” เป็นคำพูดที่กล่าวเกินจริง เพราะภิกษุสงฆ์ในประเทศมีจำนวนมาก การกระทำของคนส่วนน้อยอาจทำให้องค์การเสียหายได้ ต้องมีการกวดขันการบวชของภิกษุสงฆ์ต่อไป เคยพบเห็นและทราบข่าวจากสื่อทางหนังสือพิมพ์ แต่ต้องช่วยกันดูแลโดยเฉพาะเจ้าอาวาสต้องดูแลพระลูกวัดให้มากขึ้น โดยแบ่งการปกครองให้รองเจ้าอาวาส และผู้ช่วยเจ้าอาวาสคอยดูแลอีกชั้นหนึ่ง แม้จะได้รับทราบเกี่ยวกับภิกษุสงฆ์ที่ประพฤติไม่เหมาะสมแต่ก็ยังเคารพกราบไหว้ภิกษุสงฆ์อยู่ และทำบุญอยู่เป็นประจำ เพราะการทำบุญเป็นการให้ด้วยจิตใจ การเคารพและกราบไหว้ภิกษุสงฆ์เป็นวัฒนธรรมที่คนไทยถือปฏิบัติกันมาแต่รุ่น ปู่ ย่า ตา ยายแล้ว ภิกษุสงฆ์ยังเป็นศูนย์รวมทางด้านจิตใจ เป็นผู้เกื้อกูลสังคมในด้านต่าง ๆ เป็นผู้ที่ยกย่องให้คำแนะนำในการแก้ไขปัญหาทุกข์ร้อนของประชาชน เพราะภิกษุสงฆ์

เป็นผู้บริสุทธิ์และเป็นแบบอย่างที่ดีของสังคม เมื่อประชาชนทุกชั้นรื้อนก็จะไปปรึกษากับภิกษุสงฆ์ เพื่อแก้ไขปัญหา ส่วนภิกษุสงฆ์เองควรต้องศึกษาทั้งทางโลกและทางธรรมเพราะภิกษุสงฆ์เป็นผู้มีโอกาสดูศึกษาค้นคว้า แต่เมื่อพบเห็นภิกษุสงฆ์กระทำผิดก็ไม่สบายใจ เพราะภิกษุสงฆ์เป็นบุคคลที่ประชาชนทั่วไปให้ความเคารพ นับถือ เมื่อไปกระทำผิดเสียเองย่อมต้องหมดศรัทธา

ข้อมูลเกี่ยวกับการบวชเรียนในพุทธศาสนา

ปัจจุบันยังมีความศรัทธาต่อสถานภาพ และบทบาทของภิกษุสงฆ์ในสังคมไทย เพราะภิกษุสงฆ์เป็นที่พึ่งทางจิตใจ เคยบวชเรียนในพุทธศาสนาเป็นระยะเวลา 3 เดือน ไม่ค่อยเชื่อว่าการบวชเป็นการตอบแทนบุญคุณผู้ที่เกี่ยวข้องเช่นญาติพี่น้อง แต่มีความเชื่อว่าการบวชเรียนจะได้รับผลแก่ตัวผู้บวชเท่านั้น และการบวชสามารถชำระจิตใจของตนเองจากความโลภ ความโกรธ และความหลงได้ และโดยส่วนตัวแล้วนำหลักธรรมไปใช้กับชีวิตประจำวันอยู่เป็นประจำ คือ ทำดีได้ดี ทำชั่วได้ชั่ว เชื่อว่าทำดีต้องได้ดี ทำชั่วต้องได้ชั่ว และการบวชทำให้มีการปฏิบัติตนเป็นคนดี เพราะเมื่อเข้าไปบวชเรียนจะมีการอบรม ศึกษารวมและวิธีการปฏิบัติตนจึงเป็นการฝึกจิตใจให้เป็นคนดีมีระเบียบวินัยและสร้างนิสัยให้เป็นคนดีต่อไป และการบวชเป็นการสร้างความน่าเชื่อถือจากสังคม เนื่องจากสมัยก่อนคนเราจะแต่งงานจะต้องบวชมาก่อนจึงจะเกิดความเชื่อถือ แต่ปัจจุบันเห็นว่ามีคนสำคัญน้อยลงแล้ว แต่การบวชไม่สามารถเปลี่ยนพฤติกรรม ความประพฤติเดิม ๆ ของผู้บวชได้ แต่สามารถเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในขณะที่บวชเท่านั้น เมื่อออกมาแล้วพฤติกรรมเดิม ๆ ก็ยังปรากฏอยู่ให้เห็นแทบทุกคน ส่วนการบวชตามประเพณี 3 เดือนเห็นว่ามีคนเหมาะสมแล้ว เนื่องจากระยะเวลาไม่มากมายนี้สามารถทำการฝึกสมาธิ ฝึกจิตใจได้ และปัจจุบันสังคมก็มีเวลาจำกัด เพราะต้องเลิกออกมาเพื่อเลี้ยงชีพต่อไป การที่ตนเองเคยบวชเรียนมาก่อน เมื่อต้องดำเนินคดีอาญากับภิกษุสงฆ์ ต้องดำเนินการอย่างเคร่งครัดและให้หนักขึ้น เพื่อให้เป็นตัวอย่างกับภิกษุสงฆ์รูปอื่น

ข้อมูลเกี่ยวกับความเชื่อเรื่องบุญและบาปในพุทธศาสนา

ในฐานะที่เป็นพุทธศาสนิกชนย่อมมีความเชื่อว่า การทำดีต้องได้ดี ถึงแม้ไม่มีคนเห็น แต่ใจเราเป็นสุขก็พอแล้ว เคยเข้าวัดทำบุญอยู่เป็นประจำ เพราะการเข้าวัดทำบุญอย่างน้อยจิตใจเราก็เป็นสุขแล้ว ไม่ต้องการผลตอบแทนอะไร การทำบุญไม่จำเป็นต้องตั้งใจทำ เพียงแต่ทำสิ่งที่ดีงามเท่านั้น หรือทำในสิ่งที่เราเป็นสุขไม่ทำให้อันอื่นเดือดร้อน แต่การทำบาปนั้นจะตั้งใจหรือไม่ก็เป็นบาปแล้ว ถึงแม้เป็นพนักงานสอบสวน แต่เมื่อต้องดำเนินคดีอาญากับภิกษุสงฆ์ก็ไม่มี ความกลัวบาป เพราะหากไม่ดำเนินการตามกฎหมายจะเป็นการเสียหายมากกว่า เพราะภิกษุสงฆ์เป็นบุคคลที่ประชาชนให้ความเคารพนับถือจึงต้องดำเนินการ การที่เรามีความศรัทธา และมีความเชื่อ

เรื่องบุญและบาป เมื่อต้องดำเนินคดีอาญากับภิกษุสงฆ์ จะต้องพิจารณาความผิดก่อนว่า ภิกษุสงฆ์น่าจะกระทำผิดหรือไม่ มีพยานหลักฐานเพียงพอหรือไม่ อาจพิจารณาให้ประกันตัวไป หรืออาจมีการปล่อยตัวชั่วคราว หรือถ้าความผิดชัดเจนและเป็นความผิดร้ายแรงก็น่าให้สึกก่อนเพื่อสะดวกต่อการดำเนินคดี

ข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินคดีอาญากับภิกษุสงฆ์ของพนักงานสอบสวน

พนักงานสอบสวนได้ดำเนินคดีอาญากับภิกษุสงฆ์โดยมีฐานความผิด ดังนี้ คือ ความผิดฐานพยายามฆ่า ความผิดฐานเสพยาเสพติด ความผิดฐานแต่งกายที่แสดงว่าเป็นภิกษุสงฆ์ แต่ไม่พบว่ามีการนำเสนอฟรอนต์ (สินบน) เพื่อมิให้ตนเองต้องถูกดำเนินคดี ส่วนใหญ่การดำเนินคดีอาญากับภิกษุสงฆ์ที่ผ่านมาจะให้อิสระมากกว่าเพราะเป็นความผิดที่ชัดเจน แต่ก็เป็นที่ลี้ภัยของภิกษุสงฆ์ที่กระทำผิดจะประกันตัวได้ ภิกษุสงฆ์ที่กระทำความผิดอาญาซึ่งพบว่ามีการกระทำความผิดซึ่งหน้า ต้องดำเนินการให้สึก แต่ภิกษุสงฆ์ที่ถูกกล่าวหาว่ากระทำความผิดอาญาจะต้องพิจารณาว่ามีพยานหลักฐานเพียงพอหรือไม่จะยังไม่ให้สึกโดยอาจมีการให้ประกันตัว ส่วนภิกษุสงฆ์ที่ตกเป็นผู้ต้องหาว่าได้กระทำความผิดอาญา และกระทำความผิดที่เป็นคดีอุกฉกรรจ์ สะเทือนขวัญต้องให้สึกเสมอ เนื่องจากไม่สามารถคุมขังได้ แต่ภิกษุสงฆ์ที่ประชาชนให้ความเคารพ นับถือ และมีความศรัทธาเป็นจำนวนมาก หรือเป็นญาติพี่น้องกันหรือรู้จักกัน ต้องพิจารณาว่ากระทำผิดชัดเจนเป็นความผิดที่ร้ายแรงหรือไม่ อาจมีการปล่อยตัวชั่วคราวโดยไม่ต้องสึกก็ได้ หรือมีการประกันตัวไป การดำเนินคดีอาญากับภิกษุสงฆ์ไม่จำเป็นต้องดำเนินการให้สึกเสมอไป เพราะต้องพิจารณาว่ามีการกระทำความผิดที่ชัดเจนหรือไม่ เป็นความผิดที่มีโทษร้ายแรงหรือไม่ การดำเนินการให้สึกก็ไม่สะดวกเสมอไปขึ้นอยู่กับผู้กระทำผิดเองให้ความร่วมมือมากน้อยแค่ไหน ขั้นตอนของการดำเนินคดีอาญาที่พบคือ ขั้นตอนการสึก เช่น ในใบสุทธิของภิกษุสงฆ์ไม่มีวันหมดอายุ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน เมื่อภิกษุสงฆ์สึกแล้ว หากไม่คืนใบสุทธิแก่ผู้ทำการสึก วันหลังกลับมาห่มผ้าเหลืองอีกมีใบสุทธิเก่าก็เป็นภิกษุสงฆ์เช่นกัน ส่วนปัญหาการจับกุม ปกติกการเข้าจับกุมภิกษุสงฆ์กระทำผิดอาญา จะต้องกระทำการด้วยความเคารพสุภาพและอ่อนโยนอยู่แล้ว จึงไม่ค่อยมีปัญหาด้านจับกุมแต่อย่างใด

ข้อเสนอแนะ ปัจจุบันการจับกุมจะต้องมีหมายของศาลอยู่แล้ว หากจะเข้าจับกุมภิกษุสงฆ์ เห็นควรมีภิกษุสงฆ์เป็นพยานในการเข้าจับกุมด้วย และการดำเนินคดีอาญากับภิกษุสงฆ์ปัจจุบันคืออยู่แล้ว แต่ต้องดำเนินการทางกฎหมายอย่างรวดเร็วและให้ความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย

ผู้ให้ข่าวสำคัญคนที่ 16

ข้อมูลเกี่ยวกับสมมติฐาน

ชื่อ กังวาน (นามสมมติ) อายุ 50 ปี มีระยะเวลาในการปฏิบัติหน้าที่งานด้านสอบสวนเป็นระยะเวลา 23 ปี สำเร็จการศึกษาสูงสุด ระดับปริญญาโท สาขาการบริหารงานยุติธรรม จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ชั้นยศ พันตำรวจโท ตำแหน่งในปัจจุบันเป็นรองผู้กำกับการประจำสถานีตำรวจ มีประสบการณ์ในการดำเนินคดีอาญากับภิกษุสงฆ์ จำนวน 3 ครั้ง

ข้อมูลเกี่ยวกับการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร

ได้รับข่าวสารจากสื่อต่าง ๆ คือ สื่อทางโทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ และประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ เพราะในการประกอบอาชีพจะต้องคลุกคลีกับประชาชน ติดตามข่าวจากสื่อเป็นประจำทุกวัน การนำเสนอข่าวสารของสื่อมวลชนเกี่ยวกับภิกษุสงฆ์กระทำผิดแนวทางคดีเห็นว่า เป็นการสะท้อนให้เห็นทุกสังคมย่อมมีคนดีและไม่ดี โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ภิกษุสงฆ์ซึ่งเป็นผู้เฒ่าในทางศาสนา พุทธเมื่อกระทำไม่ถูกต้องก็น่าจะมีหน่วยงานเข้ามาตรวจสอบเพื่อให้ประชาชนได้รับรู้ ข้อเสีย การที่สื่อมวลชนเสนอข่าวสารอาจทำให้ประชาชนเสื่อมศรัทธา แต่เมื่อภิกษุสงฆ์กระทำผิดอาญาก็ต้องดำเนินการตามกฎหมาย ส่วนความรู้สึกนั้นเป็นเรื่องธรรมดา เพราะข้าราชการตำรวจผู้รักษากฎหมายเองก็ทำผิดอยู่ไม่น้อย การรับรู้ข่าวสารที่เกี่ยวกับภิกษุสงฆ์กระทำผิดอาญา เมื่อต้องดำเนินคดีอาญา ไม่มีการดำเนินคดีหนักกว่าที่กฎหมายกำหนด ภิกษุสงฆ์จะถูกดำเนินคดีให้หนักขึ้น คือภิกษุสงฆ์ที่มีตำแหน่งเป็นเจ้าพนักงานตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์เท่านั้น และการนำเสนอข่าวสารของสื่อมวลชนเกี่ยวกับภิกษุสงฆ์กระทำผิด และเป็นผู้มีชื่อเสียงก็ไม่มี ความหนักใจลง ดำเนินการเช่นเดียวกันตามที่กฎหมายให้อำนาจไว้ และผู้บังคับบัญชาที่ไม่มีอิทธิพลต่อความคิด และการตัดสินใจในการดำเนินคดีอาญา

ข้อมูลเกี่ยวกับการคบค้าสมาคม

ในฐานะเจ้าพนักงานไม่สามารถระบุชื่อภิกษุสงฆ์ที่กระทำผิดอาญาได้ บางคนนั้นรับโทษมาแล้ว บางคนก็กำลังรับโทษอยู่ มีผู้ที่มีอิทธิพลต่อความคิดหรือทัศนคติต่อการดำเนินคดีอาญากับภิกษุสงฆ์อยู่บ้างแต่ไม่มีผลต่อการดำเนินการใด ๆ กับภิกษุสงฆ์ที่กระทำผิดอาญา แต่ถ้าภิกษุสงฆ์ซึ่งอาจเคยรู้จัก เป็นญาติพี่น้อง หรือเป็นเพื่อนกันกระทำความผิดต้องปฏิบัติเช่นเดียวกันกับภิกษุสงฆ์ทั่วไป เพราะไม่มีกฎหมายยกเว้นให้เลือกปฏิบัติได้ ภิกษุสงฆ์ที่เราให้ความเคารพนับถือกระทำผิดรู้สึกผิดหวังถ้าหากอยู่ในเขตพื้นที่รับผิดชอบคงต้องดำเนินการตามกฎหมาย ถ้าไม่อยู่ในขอบเขตอำนาจหน้าที่คงไม่เข้าไม่ยุ่งเกี่ยว แต่หากภิกษุสงฆ์ที่เป็นเพื่อนกัน เป็นญาติพี่น้องกัน

หรือที่เราให้ความเคารพ นับถือ กระทำผิดต้องดำเนินการเช่นเดียวกันกับบุคคลทั่วไป แต่ต้องเพิ่มความรอบคอบระมัดระวังยิ่งขึ้น

ข้อมูลเกี่ยวกับความคิดเห็นต่อภิกษุสงฆ์ในพุทธศาสนา

ภิกษุสงฆ์ทั่วไปยังมีกิเลสอยู่ เพราะบุคคลมีอยู่ 2 ประเภท คือ บุคคลที่เป็นคนและบุคคลที่เป็นมนุษย์ หากภิกษุสงฆ์กระทำผิดก็เป็นเหมือนปุถุชนคนธรรมดา ภิกษุสงฆ์ที่หลอกลวงประชาชนก็มีส่วนน้อย ภิกษุสงฆ์ที่เป็นโจรและหากินบนผ้าเหลือง ไม่ว่าจะอยู่ในฐานะใด จะไม่ห่มผ้าเหลืองก็เป็นโจรอยู่นั่นเอง ดังนั้น คณะสงฆ์ต้องร่วมกันตรวจสอบ แต่ภิกษุสงฆ์ที่มีพฤติกรรมอย่างนี้ยังมีส่วนน้อยในสังคม ปัจจุบันก็ยังทำบุญและกราบไหว้ภิกษุสงฆ์อยู่เมื่อพบเห็น อย่างไรก็ตามภิกษุสงฆ์ก็ยังเป็นศูนย์รวมจิตใจของประชาชน เป็นผู้เกี่ยวสัจธรรมในด้านต่าง ๆ และเป็นผู้ที่คอยแนะนำในการแก้ไขปัญหาทุกข์ร้อนของประชาชน เพราะในปัจจุบัน ภิกษุสงฆ์ได้แนะนำแนวทางที่ดั่งามแก่ประชาชนโดยเผยแพร่ทางสื่อมวลชนด้านต่าง ๆ เพื่อให้ประชาชนมีสติในการครองตนในสังคม นับว่าเป็นการกระทำที่ถูกต้องดั่งาม ส่วนภิกษุสงฆ์เองก็ควรสร้างแรงจูงใจและร่วมแก้ไขปัญหาคความทุกข์ร้อนให้แก่ประชาชน และภิกษุสงฆ์ก็ควรศึกษาอย่างยิ่งทั้งทางโลกและทางธรรม เพราะเป็นผู้ที่สั่งสอนแนะนำผู้อื่นจะต้องมีความรู้แตกฉานทั้งทางโลกและทางธรรม แต่เมื่อได้พบเห็นภิกษุสงฆ์ที่กระทำผิด เห็นว่าเป็นเรื่องธรรมดา เพราะพนักงานสอบสวนเองมีวิชาชีพเกี่ยวข้องกับการดำเนินคดีกับผู้กระทำผิด แต่คิดว่าควรจะมีการบัญญัติกฎหมายที่ให้โทษหนักขึ้น โดยกำหนดในพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ว่า ภิกษุสงฆ์เป็นเจ้าของพนักงาน

ข้อมูลเกี่ยวกับการบวชเรียนในพุทธศาสนา

พนักงานสอบสวนในฐานะเป็นชาวพุทธ และภิกษุสงฆ์ในฐานะเป็นผู้สืบทอดหลักธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้า ยังมีความเคารพ ศรัทธาต่อภิกษุสงฆ์อยู่ เคยบวชเรียนในพุทธศาสนาเป็นระยะเวลา 15 วัน และมีความเห็นว่าการบวชเป็นการสละการยึดถือ ยึดมั่น ถือมั่นในวัตถุ ตั้งใจปฏิบัติธรรม อันเป็นอันสงฆ์แก่ตัวผู้บวชเองรวมทั้งบุคคลที่เกี่ยวข้องด้วยถือว่าการตอบแทนบุญคุณพ่อแม่อย่างหนึ่ง และการบวชเป็นการละเรื่องทางโลกมุ่งสู่ทางธรรม เมื่อจิตใจได้รับการสั่งสอนตามหลักธรรม จะทำให้สามารถละอกุศลจิตได้ ในชีวิตประจำวันได้นำเอาหลักธรรมคำสั่งสอนในพุทธศาสนาไปใช้ เช่น พรหมวิหาร 4 เพราะเมื่อนำหลักธรรมคำสั่งสอนไปใช้ทำให้การดำรงชีพในสังคมได้อย่างปกติสุข และการบวชก็เป็นการฝึกตนให้อยู่ในกรอบของศีลธรรม ซึ่งการฝึกตนอยู่เป็นนิจ จะทำให้ซึมซับเข้าไปในส่วนลึกของจิตใจ แต่การบวชไม่สามารถเปลี่ยนพฤติกรรมเดิม ๆ ของผู้บวชได้มากนัก จะเปลี่ยนแปลงได้เท่าใดนั้นขึ้นอยู่กับตัวของบุคคลนั่นเอง การบวชเป็นเพียงวิธีการอย่างหนึ่งเพื่ออบรมขัดเกลาจิตใจเท่านั้น การบวชเพียง 3 เดือนเห็นว่ายังไม่

เพียงพอ เพราะพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้านั้น ศึกษากันตลอดชีวิตก็คงไม่หมดสิ้น แต่ที่สำคัญยิ่งกว่าคือ การรู้จักนำเอาหลักธรรมคำสั่งสอนมาใช้ในการดำเนินชีวิต การที่พนักงานสอบสวนเคยบวชเรียนมาก่อนนั้น ไม่มีผลต่อการดำเนินคดีอาญากับภิกษุสงฆ์ที่กระทำผิดให้หนักขึ้นแต่อย่างใด เพราะภิกษุสงฆ์ที่กระทำผิดก็อยู่ในฐานะเช่นเดียวกับประชาชนทั่วไปที่กระทำผิด

ข้อมูลเกี่ยวกับความเชื่อเรื่องบุญและบาปในพุทธศาสนา

ความเชื่อเรื่องบุญและบาปเป็นเรื่องของความรู้สึกมากกว่า ที่เห็นว่าเป็นบุญนั้น คือ การกระทำที่ผู้กระทำ ทำแล้วรู้สึกเป็นสุข อิ่มเอิบใจ จึงเรียกว่าเป็นบุญ และตนเองก็เข้าวัดทำบุญอยู่ทุกครั้งเมื่อมีโอกาส เพราะคิดว่า การทำบุญทำทานเป็นการชำระล้างจิตใจ และการจะทำอะไรให้สัมฤทธิ์ผลนั้น เบื้องต้น จิตใจของผู้กระทำต้องบริสุทธิ์ก่อน คือ ปราศจากอกุศลจิต ทำเพื่อชำระจิตใจ มิใช่ทำเพื่อหวังสิ่งตอบแทน พนักงานสอบสวนดำเนินคดีอาญากับภิกษุสงฆ์นั้น โดยส่วนตัวไม่คิดว่าจะเป็นการทำบาป ฉะนั้นไม่มีเหตุผลใดที่จะต้องกลัวบาป ตามหลักปฏิบัติเมื่อพนักงานสอบสวนต้องดำเนินคดีอาญากับภิกษุสงฆ์ ส่วนใหญ่แล้วจะต้องดำเนินการให้สึกก่อนอยู่แล้ว การดำเนินการให้สึกก่อนมิใช่เพราะกลัวประชาชนจะเสื่อมศรัทธาในพุทธศาสนา แต่ทำเนื่องจากต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดที่กำหนด

ข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินคดีอาญากับภิกษุสงฆ์ของพนักงานสอบสวน

พนักงานสอบสวนได้ดำเนินคดีอาญากับภิกษุสงฆ์โดยมีฐานความผิด ดังนี้ คือ ความผิดฐานเสพยาเสพติด ความผิดฐานพกพาอาวุธปืน เท่าที่ได้ดำเนินคดีอาญากับภิกษุสงฆ์ที่ผ่านมายังไม่เคยมีการนำเสนอผลประโยชน์แต่อย่างใด ส่วนใหญ่แล้วการดำเนินคดีอาญากับภิกษุสงฆ์จะดำเนินการให้สึกก่อน เพราะเมื่อภิกษุสงฆ์กระทำผิดก็ใช้หลักปฏิบัติเช่นเดียวกับประชาชนทั่วไป ภิกษุสงฆ์ที่กระทำผิดอาญาซึ่งหน้า ถูกกล่าวหาว่ากระทำความผิด และตกเป็นผู้ต้องหาว่าได้กระทำความผิด ส่วนใหญ่จะดำเนินการโดยวิธีการให้สึกก่อน ภิกษุสงฆ์ที่กระทำความผิดคดีอุกฉกรรจ์และสะเทือนขวัญต้องให้ทางคณะสงฆ์สึกทันที แต่ทั้งนี้ต้องเรียนให้ผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้นทราบด้วย ส่วนภิกษุสงฆ์ที่เราให้ความเคารพ นับถือและมีประชาชนให้ความศรัทธาเป็นจำนวนมาก จะต้องเรียนให้ผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้นทราบก่อน เมื่อผู้บังคับบัญชาสั่งการลงมาอย่างไรแล้วก็ดำเนินการตามนั้น ส่วนภิกษุสงฆ์ซึ่งอาจเป็นญาติพี่น้องกัน หรือรู้จักกัน คงต้องดำเนินการเช่นเดียวกับภิกษุสงฆ์โดยทั่วไปที่กระทำความผิดอาญาไม่มีสิทธิพิเศษแต่อย่างใด การดำเนินคดีอาญากับภิกษุสงฆ์มีความเห็นสมควรดำเนินการให้สึกก่อน เพราะจะไม่ทำลายภาพลักษณ์ของศาสนาด้วย และการดำเนินการโดยวิธีการให้สึกเป็นการสะดวกในการดำเนินคดีอาญาอย่างยิ่ง ปัญหาที่พบในการดำเนินคดีอาญากับภิกษุสงฆ์คือ ขั้นตอนของการจับกุม อาจถูกขัด

ขวางได้ และอาจกระทบกระเทือนต่อความรู้สึกของพุทธศาสนิกชนได้ ปัญหาการจับกุมมีปัญหาในกรณีที่ภิกษุสงฆ์ที่มีประชาชน นับถือศรัทธาเป็นจำนวนมาก อาจไม่ได้รับความร่วมมือในการปฏิบัติหน้าที่ ในการดำเนินคดีอาญากับภิกษุสงฆ์นั้น ปัญหาในทางปฏิบัติไม่มี แต่ปัญหาในแง่ของความรู้สึกของประชาชนที่มองตำรวจในแง่ไม่ดีนั้นมืออยู่ข้างเช่น เป็นผู้ค้ายาเสพติดเสียเอง ส่วนการดำเนินคดีอาญากับภิกษุสงฆ์ในปัจจุบันนั้น มองว่าแนวทางปฏิบัติเหมาะสมแล้ว แต่สิ่งที่ควร จะให้ความสำคัญก็คือ การนำเสนอข้อมูลข่าวสารในเรื่องนี้แก่ประชาชน ควรมีการควบคุมในการนำเสนอข่าวสารที่ไม่บิดเบือน หรือประโคมข่าวจนเกินความจริง

ข้อเสนอแนะ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ควรจัดตั้งหน่วยงานขึ้นโดยเฉพาะ ให้มีหน้าที่ประสานงานกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ในการดำเนินคดีกับภิกษุสงฆ์ที่กระทำผิดอาญา ควรมีการหารือในระดับผู้ใหญ่ของหน่วยงาน เช่น ผู้กำกับการสถานีตำรวจ กับเจ้าอาวาสที่ภิกษุสงฆ์นั้นสังกัดอยู่หาหรือหาแนวทางปฏิบัติและได้อธิบายให้ประชาชนเข้าใจด้วย ควรมีหน่วยงานขึ้นมารับผิดชอบเรื่องการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของสื่อมวลชนให้เป็นไปในแนวทางที่สร้างสรรค์

ผู้ให้ข่าวสำคัญคนที่ 17

ข้อมูลเกี่ยวกับสมมติฐาน

ชื่อ สนเท่ห์ (นามสมมติ) อายุ 42 ปี มีระยะเวลาในการปฏิบัติหน้าที่งานด้านสอบสวน เป็นระยะเวลา 1 ปี สำเร็จการศึกษาสูงสุด ระดับปริญญาโท คณะรัฐศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยของรัฐ ชั้นยศ พันตำรวจตรี มีตำแหน่งเป็นสารวัตร มีประสบการณ์ในการดำเนินคดีอาญากับภิกษุสงฆ์ จำนวน 2 ครั้ง

ข้อมูลเกี่ยวกับการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร

รับรู้ข้อมูลข่าวสารจากสื่อทางโทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ และฟังวิทยุเป็นประจำทุกวัน ในหนึ่งสัปดาห์ติดตามข่าวอยู่เป็นประจำทุกวัน การนำเสนอข่าวสารเกี่ยวกับภิกษุสงฆ์กระทำผิดอาญาของสื่อมวลชน มองว่าสื่อสามารถนำเสนอได้ตามความเป็นจริง ส่วนจะเชื่อหรือไม่เป็นวิจาร์ณญาณของผู้บริโภคเองว่า ควรจะเชื่อหรือไม่ เมื่อทราบว่ามีภิกษุสงฆ์กระทำผิดอาญาเห็นว่าเป็นเรื่องธรรมดาไม่แปลกประหลาดอะไรมนุษย์ย่อมมีปัญหาได้เสมอ แต่คิดว่าภิกษุสงฆ์ย่อมมีความควบคุมยับยั้งความคิด ทำผิดน้อยกว่าบุคคลธรรมดา เพราะภิกษุสงฆ์ต้องอยู่ในศีลในธรรม การรับรู้ข่าวสารเกี่ยวกับภิกษุสงฆ์กระทำผิดจากสื่อมวลชน เมื่อต้องดำเนินคดีกับภิกษุสงฆ์ไม่ทำให้ต้องตั้งข้อหาหรือดำเนินคดีกับภิกษุสงฆ์ให้หนักขึ้น ดำเนินคดีตามกฎหมายไทย เป็นกฎหมายสารบัญญัติ และวิธีสบัญญัติไว้ชัดเจน การดำเนินคดีอาญากับผู้กระทำผิดต้องเป็นไปตามข้อเท็จจริง

สื่อมวลชนไม่สามารถชี้หน้าได้ และไม่มี ความหนักใจในการดำเนินคดีกับภิกษุสงฆ์ที่ถูกนำเสนอ โดยสื่อมวลชนและเป็นภิกษุสงฆ์ที่มีชื่อเสียง เพราะพนักงานตำรวจจะเกรงกลัวอิทธิพลใด ๆ ไม่ได้ โดยเด็ดขาด ต้องมีความกล้าหาญ ยุติธรรม ปฏิบัติหน้าที่ตรงไปตรงมา ผู้บังคับบัญชาก็ไม่มีอิทธิพลต่อความคิดเห็นต่อการดำเนินคดีกับภิกษุสงฆ์แต่อย่างใด ทั้งนี้ เพื่ออำนวยความสะดวกยุติธรรมให้กับทั้งสองฝ่าย

ข้อมูลเกี่ยวกับการคบค้าสมาคม

ตั้งแต่ปฏิบัติหน้าที่เป็นพนักงานสอบสวน ยังไม่เคยรู้จักกับภิกษุสงฆ์ที่กระทำผิดอาญาเป็นการส่วนตัว รู้จักแต่ภิกษุสงฆ์ที่เราให้ความเคารพอยู่หลายท่านด้วยกัน ส่วนภิกษุสงฆ์ที่ไม่อยู่ในศีลธรรม ไม่เป็นบรรพตฐานของความดีมิให้เห็นอยู่ จึงไม่อยากจะเห็นภิกษุสงฆ์ที่กระทำผิดอาญา จึงทำให้ไม่อยากปกป้องภิกษุสงฆ์ที่ดีโดยต้องดำเนินคดีกับภิกษุสงฆ์ที่กระทำผิดอาญาเสมอ และไม่รู้จักรู้จักผู้มีอิทธิพลต่อความคิดหรือทัศนคติต่อการดำเนินคดีอาญากับภิกษุสงฆ์แต่อย่างใด ถ้าภิกษุสงฆ์ที่เป็นญาติ เป็นเพื่อนกัน หรือรู้จักกัน ย่อมทำให้จิตใจเอนเอียงด้วยเหตุผลต่างกันไปเสมอ ต้องพิจารณาว่า ความผิดอาญาที่ทำนั้นมีความหนักเบาประการใด แต่คงทำให้ผิดเป็นถูก หรือทำให้เสียความยุติธรรมนั้นไม่ได้ ผู้เสียหายเป็นสิ่งที่ต้องเคารพอย่างยิ่ง ตำรวจจึงต้องรักษาความยุติธรรมให้ได้ ดังนั้น หากต้องดำเนินคดีกับภิกษุสงฆ์ที่เป็นญาติหรือเป็นคนี่รู้จักกัน ก็ไม่มีผลต่อการดำเนินคดีแต่อย่างใด ส่วนภิกษุสงฆ์ที่เราให้ความเคารพนับถือหากกระทำผิดก็หมดศรัทธาไม่สบายใจแน่นอน และมีความคิดว่าเมื่อทำผิดแล้วก็ควรลาสิกขาบทยออกมาจากความ เป็นภิกษุสงฆ์จะดีกว่าเพื่อมิให้ศาสนาต้องมัวหมองต่อไป

ข้อมูลเกี่ยวกับความคิดเห็นต่อภิกษุสงฆ์ในพุทธศาสนา

ภิกษุสงฆ์โดยทั่วไปยังมีกิเลสอยู่แน่นอน ส่วนจะมากหรือน้อย แต่ละท่านย่อมไม่เท่ากัน ภิกษุสงฆ์ที่ลบลวงประชาชนคงมีเป็นส่วนน้อยเท่านั้น หากมีเป็นมากแล้วพุทธศาสนาคงจะไม่มีคนศรัทธาจนถึงทุกวันนี้ ดังนั้น คำว่า "โจรในผ้าเหลือง" จึงเป็นคำกล่าวที่ไม่ถูกต้องอย่างยิ่ง และภิกษุสงฆ์เองก็เป็นสาวกของพระพุทธเจ้า เป็นผู้เผยแผ่ศาสนา เป็นผู้ปฏิบัติดีตามหลักธรรม ไม่สนใจลาภยศ สรรเสริญใดๆ ทั้งสิ้น มีความพอดี ไม่ต้องการทรัพย์สมบัติใด ๆ ทั้งสิ้น ย่อมไม่แสวงหาผลประโยชน์จากผ้าเหลืองหากแต่คนไม่ดีเท่านั้นที่หากินบนผ้าเหลือง ปัจจุบันก็ยังให้ความเคารพนับถือและมีความศรัทธา ทำบุญ กราบไหว้ภิกษุสงฆ์อยู่เป็นประจำ ภิกษุสงฆ์ยังเป็นศูนย์รวมจิตใจของประชาชน รวมถึงพิธีกรรมต่าง ๆ ในงานศพ งานแต่งงาน ยังต้องการภิกษุสงฆ์ไปทำพิธี คนที่นับถือศาสนาพุทธก็ยังเป็นพุทธอยู่ การเปลี่ยนศาสนาคงทำได้ยากมากสำหรับชาวพุทธ ภิกษุสงฆ์ยังเป็นผู้เกื้อกูลสังคมในด้านต่าง ๆ และเป็นผู้คอยให้คำแนะนำในการแก้ไขปัญหาความ

ทุกข์ร้อนของประชาชน คนที่มีทุกข์ก็ไปหาภิกษุสงฆ์เพื่อความสบายใจ ภิกษุสงฆ์ยังเป็นที่พึ่งของประชาชนอยู่เสมอ ส่วนภิกษุสงฆ์เองก็ควรศึกษาทั้งทางโลกและทางธรรม แต่ควรเน้นการศึกษาทางธรรมให้มาก ส่วนทางโลกควรศึกษาพอประมาณ เมื่อพบเห็นภิกษุสงฆ์กระทำผิดอาญามีความเห็นว่าเป็นผู้มีศีลธรรม ย่อมประพฤติปฏิบัติดีเสมอ ไม่น่าที่จะกระทำผิดอาญาได้ แต่เมื่อเห็นก็รู้สึกอนาใจ แต่ก็คงจะเหมือนกันกับอาชีพอื่น ๆ สามารถทำผิดได้เพราะเป็นมนุษย์เหมือนกัน

ข้อมูลเกี่ยวกับการบวชเรียนในพุทธศาสนา

ปัจจุบันยังมีความศรัทธาต่อสถานภาพและบทบาทของภิกษุสงฆ์ เพราะบทบาทของภิกษุสงฆ์ในสังคมไทยมีให้เห็นในทางที่ดีงามเสมอ รู้สึกพอใจต่อการปฏิบัติหน้าที่ของภิกษุสงฆ์ เคยบวชเรียนในพุทธศาสนาเป็นระยะเวลา 7 วัน และมีความเชื่อว่าการบวชเป็นการทำบุญที่ยิ่งใหญ่ เป็นการบวชเพื่อทดแทนบุญคุณพ่อแม่และผู้ที่เกี่ยวข้อง เป็นความเชื่อที่ดีงามไม่มีอะไรเสียหายคงจะอยู่คู่กับสังคมไทยต่อไป การบวชทำให้สามารถชำระจิตใจของตนเอง จากความโลภ ความโกรธและความหลงได้เป็นบางครั้ง บางเรื่องเท่านั้น นำเอาหลักธรรมมาใช้กับชีวิตประจำวัน มากมายเกินไปโดยอัตโนมัติ แต่ไม่สามารถระบุว่าเป็นธรรมข้อใด และมีชื่อเรียกว่าอะไร แต่การบวชเป็นการฝึกปฏิบัติตนให้เป็นคนดี มีนิสัยที่ดีงาม มีระเบียบวินัยในตนเอง และการบวชเป็นการสร้างความน่าเชื่อถือในสังคม เพราะในสังคมไทยมีความเชื่ออย่างนั้น คนที่เคยผ่านการบวชมาแล้วอย่างน้อยจะทำอะไรก็จะต้องมีความละเอียดรอบคอบบ้าง แต่การบวชไม่สามารถทำให้เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเดิม ๆ ความประพฤติเดิม ๆ ของผู้บวชได้ ขึ้นอยู่กับตัวบุคคลแต่ละคนมากกว่า มีความเห็นว่าการบวชตามประเพณี 3 เดือนก็เพียงพอแล้ว เพราะทุกคนต้องทำงานเลี้ยงชีพ แต่การที่เราเคยบวชเรียนในพุทธศาสนา เมื่อต้องดำเนินคดีอาญากับภิกษุสงฆ์ไม่มีผลต่อการดำเนินคดีอย่างเคร่งครัดและการตั้งข้อหาแต่อย่างใด เพราะการบวชกับการที่เรานับถือศาสนาพุทธกับการดำเนินคดีอาญาไม่เกี่ยวข้องกัน การดำเนินคดีอาญาเป็นเรื่องเกี่ยวกับบุคคลไม่เกี่ยวข้องกับองค์การของศาสนาแต่อย่างใด

ข้อมูลเกี่ยวกับความเชื่อเรื่องบุญและบาปในพุทธศาสนา

ในฐานะที่เป็นพุทธศาสนิกชนคนหนึ่ง มีความเชื่อว่า กรรมดี กรรมชั่วมีจริง เพราะการทำดี ทำชั่วพิสูจน์ได้ในชาตินี้ไม่ต้องรอถึงชาติหน้า เคยเข้าวัดทำบุญอยู่เป็นประจำ การทำบุญจะตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ตามย่อมมีผลเป็นบุญและเป็นบาปทั้งสิ้น การทำบุญแม้ไม่ได้ตั้งใจผลก็คือเกิดเป็นความดี ทำบาปก็เช่นกัน ผลที่เกิดก็ย่อมเป็นบาป เช่น ช่างคนตายโดยไม่เจตนา ผลคือความตาย การดำเนินคดีอาญากับภิกษุสงฆ์ย่อมไม่กลัวบาป เพราะเป็นหน้าที่ของตำรวจ อาจเป็น

บุญกุศลด้วยซ้ำ เพราะได้ช่วยให้ศาสนาไม่มัวหมอง เพราะถือเป็นการป้องกันพุทธศาสนามีให้เสื่อมเสีย การดำเนินคดีกับภิกษุสงฆ์ หากท่านไม่ยอมสึก ไม่จำเป็นต้องบังคับ เพราะศาลยังไม่ตัดสินว่า ท่านผิด แต่การปฏิบัติควรให้ท่านประกันตัว อย่าให้ท่านต้องอยู่ในห้องขัง หรือเรือนจำ แต่หากท่านรับสารภาพว่าทำผิดจริง ควรดำเนินการให้สึกก่อนดำเนินคดีต่อไป แต่การที่เรามีความศรัทธาในพุทธศาสนาและมีความเชื่อเรื่องบุญและบาปนั้น ไม่มีผลต่อการตัดสินใจต่อการดำเนินคดีอาญากับภิกษุสงฆ์ให้หนักขึ้นแต่อย่างใด

ข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินคดีอาญากับภิกษุสงฆ์ของพนักงานสอบสวน

พนักงานสอบสวนได้ดำเนินคดีอาญากับภิกษุสงฆ์โดยมีฐานความผิด ดังนี้คือ ความผิดฐานเรียไรโดยไม่ได้รับอนุญาต ความผิดฐานมีอาวุธปืนไว้ในครอบครองโดยผิดกฎหมาย แต่ไม่พบการนำเสนอฟผลประโยชน์ (สินบน) เพื่อมิให้ตนเองต้องถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย ส่วนการดำเนินคดีอาญากับภิกษุสงฆ์ไม่จำเป็นต้องดำเนินการให้สึกเสมอไป เพราะไม่มีความจำเป็นอย่างใดที่จะต้องให้สึกเสียก่อน เว้นแต่ท่านยินยอมสึกเสียเอง ภิกษุสงฆ์ที่กระทำความผิดอาญาที่พบว่ามีการกระทำความผิดซึ่งหน้า ต้องดำเนินการให้ผู้มีหน้าที่ดำเนินการให้สึก ส่วนภิกษุสงฆ์ที่ถูกกล่าวหาว่าได้กระทำความผิดอาญา ตกเป็นผู้ต้องหาว่าได้กระทำความผิดอาญา ไม่ต้องให้สึกดำเนินคดีตามกฎหมายได้ แต่ภิกษุสงฆ์ที่กระทำความผิดอาญาที่เป็นคดีอุกฉกรรจ์และสะเทือนขวัญ ต้องดำเนินการให้สึก ส่วนภิกษุสงฆ์ที่ประชาชนให้ความเคารพนับถือ และมีความศรัทธาเป็นจำนวนมาก หรือเป็นญาติพี่น้องกันและรู้จักกันไม่ต้องให้สึกดำเนินคดีตามกฎหมาย การดำเนินคดีอาญากับภิกษุสงฆ์ไม่จำเป็นต้องให้สึกเสมอไป ดำเนินการโดยไม่ต้องให้สึกทั้งนี้ขึ้นอยู่กับพยานหลักฐานและฐานความผิดที่ภิกษุสงฆ์กระทำความผิดด้วยว่าร้ายแรงหรือไม่ แต่การดำเนินคดีอาญากับภิกษุสงฆ์โดยวิธีการให้สึกเป็นการสะดวกต่อการควบคุม สอบสวน เพราะการซักถามหรือพูดคุยด้วย ต้องใช้ความระมัดระวังมาก และการควบคุมตัวในห้องขังเห็นว่า ไม่เหมาะสมอย่างยิ่งและปัญหาที่พบของขั้นตอนการดำเนินคดีกับภิกษุสงฆ์คือ การจับกุม คุมขัง คั่น สอบสวน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในขั้นตอนของการจับกุมมีปัญหาการจับกุมภิกษุสงฆ์จะต้องกระทำอย่างละมุลละม่อมจะรวบบุญแจมือก็ไม่ได้ ทำให้ง่ายต่อการหลบหนีและภิกษุสงฆ์ที่มีอิทธิพลในปัจจุบันก็มีมาก ตำรวจจะแสวงหาพยานหลักฐานประกอบคดีก็ทำได้ยาก เนื่องจากมีข้อจำกัดอยู่มากไม่อาจทำได้เหมือนบุคคลธรรมดาภาพจะออกมาไม่ถึงตามยกตัวอย่างเช่นคดีวัดพระธรรมกาย

ข้อเสนอแนะ ควรมีคณะสงฆ์ที่ทำหน้าที่ร่วมกับตำรวจในการจับกุมด้วยโดยให้มีอำนาจร่วมในการเข้าจับกุมภิกษุสงฆ์ผู้กระทำความผิด (ตำรวจพระ) และมีกฎหมายรับรองในการปฏิบัติหน้าที่ โดยให้เป็นเจ้าพนักงานของรัฐ

ผู้ให้ข่าวสำคัญคนที่ 18

ข้อมูลเกี่ยวกับสมมติฐาน

ชื่อ วิชัย (นามสมมติ) อายุ 43 ปี มีระยะเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ 18 ปี สำเร็จการศึกษาสูงสุด ระดับปริญญาตรีคณะรัฐศาสตร์ สาขาการปกครอง จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ชั้นยศ พันตำรวจโท มีตำแหน่งเป็นสารวัตร มีประสบการณ์ในการดำเนินคดีอาญากับภิกษุสงฆ์จำนวน 1 ครั้ง

ข้อมูลเกี่ยวกับการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร

ส่วนใหญ่รับรู้ข่าวสารจากสื่อทางโทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ ในฐานะที่เป็นพนักงานสอบสวนรับรู้ข่าวสารเป็นประจำทุกวันเพราะมีความเกี่ยวข้องเนื่องกับการปฏิบัติหน้าที่ การนำเสนอข่าวสารของสื่อมวลชนเกี่ยวกับภิกษุสงฆ์กระทำผิดถือว่าเป็นเรื่องธรรมดา เพราะสื่อเองปฏิบัติตามหน้าที่เพื่อนำเสนอข้อมูล เราผู้รับสื่อต้องใช้วิจารณญาณในการชม เมื่อทราบว่าภิกษุสงฆ์กระทำผิดมีความเห็นว่าเป็นเรื่องธรรมดา บุคคลแต่ละคนก็มีการกระทำผิดบ้าง แต่เมื่อเป็นภิกษุสงฆ์แล้วก็ไม่สมควรอย่างยิ่งที่จะกระทำผิดอาญา ที่ผ่านมามีการกระทำผิดจริง แต่การที่พนักงานสอบสวนเปิดรับรู้ข่าวสารเกี่ยวกับภิกษุสงฆ์กระทำผิดจากสื่อมวลชน ไม่ทำให้ต้องตั้งข้อหาและดำเนินคดีกับภิกษุสงฆ์ให้หนักขึ้นแต่อย่างใด ย่อมเป็นไปตามข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานที่ปรากฏ และการที่สื่อมวลชนนำเสนอเรื่องเกี่ยวกับภิกษุสงฆ์กระทำผิดอาญาและเป็นผู้ที่มีชื่อเสียง ไม่มีความหนักใจต่อการปฏิบัติหน้าที่ ส่วนผู้บังคับบัญชาเองก็ไม่มีอิทธิพลต่อความคิดหรือการตัดสินใจต่อการปฏิบัติหน้าที่ ท่านคอยอำนวยความสะดวกกรรมให้เท่านั้น

ข้อมูลเกี่ยวกับการคบค้าสมาคม

ในฐานะที่เป็นพนักงานสอบสวน ที่ผ่านมามีไม่เคยรู้จักกับภิกษุสงฆ์ที่กระทำผิดอาญา และไม่รู้จักผู้มีอิทธิพลต่อความคิดเห็นหรือทัศนคติต่อการดำเนินคดีอาญากับภิกษุสงฆ์แต่อย่างใด การดำเนินคดีอาญากับภิกษุสงฆ์เป็นญาติกัน รู้จักกัน หรือเป็นเพื่อนกันกันคงต้องดำเนินการไม่แตกต่างจากภิกษุสงฆ์โดยทั่วไป เพราะทุกคนมีความเท่าเทียมกันทางกฎหมาย แต่ภิกษุสงฆ์ที่เราให้ความเคารพนับถือ กระทำผิดรู้สึกไม่เหมาะสม เห็นสมควรลาสิกขาบทเสีย เพราะอยู่ไปก็จะทำให้เสียหายต่อศาสนาได้ การที่ภิกษุสงฆ์ที่เป็นเพื่อนกัน เป็นญาติพี่น้องกัน หรือที่เราให้ความเคารพนับถือกระทำผิด เมื่อต้องดำเนินคดีอาญากับภิกษุสงฆ์เหล่านี้ต้องดำเนินการอย่างเข้มงวดและระมัดระวังต้องปฏิบัติตามขั้นตอนของกฎหมาย เพราะสื่อมวลชนคอยตรวจสอบอยู่

ข้อมูลเกี่ยวกับความคิดเห็นต่อภิกษุสงฆ์ในพุทธศาสนา

ภิกษุสงฆ์ในสังคมปัจจุบันนั้น ยังมีความเชื่อว่ายังมีกิเลสอยู่ เพราะสภาพสังคมและสิ่งแวดล้อมในปัจจุบันทำให้ภิกษุสงฆ์มีโอกาสในการปฏิบัติธรรมน้อยกว่าในสมัยโบราณ และมีส่วนน้อยที่มีภิกษุสงฆ์หลอกลวงประชาชนให้เสียมโน เป็นโจรในผ้าเหลืองและหากินบนผ้าเหลือง เพราะปัจจุบัน การตรวจสอบของสื่อมวลชนทั่วถึงและรวดเร็วทำให้ยากต่อการหลอกลวงดังกล่าว ปัจจุบันก็ยังทำบุญกราบไหว้ภิกษุสงฆ์อยู่เป็นประจำเมื่อพบเห็น ภิกษุสงฆ์ยังเป็นศูนย์รวมจิตใจของประชาชน เป็นผู้คอยแก้กฏสังคมในด้านต่าง ๆ และเป็นผู้คอยแนะนำในการแก้ไขปัญหาความทุกข์ร้อนแก่ประชาชนได้เป็นอย่างดี เช่น ช่วยเหลือเมื่อเกิดไฟไหม้ น้ำท่วม เหล่านี้เป็นต้น แต่เมื่อมีภิกษุสงฆ์กระทำผิดรู้สึกผิดหวังต่อการกระทำ เพราะภิกษุสงฆ์เป็นต้นแบบของการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบกลับเป็นผู้กระทำผิดเสียเอง เมื่อต้องดำเนินคดีต้องดำเนินการอย่างเด็ดขาด เพื่อเป็นต้นแบบของผู้กระทำผิดรายอื่น ๆ ต่อไป

ข้อมูลเกี่ยวกับการบวชเรียนในพุทธศาสนา

ปัจจุบันยังมีความเคารพ และศรัทธาต่อสถานภาพและบทบาทของภิกษุสงฆ์ในสังคมไทย เคยบวชเรียนในพุทธศาสนาเป็นระยะเวลา 7 วัน และมีความเชื่อว่าการบวชเป็นการสร้างบุญกุศลให้แก่ผู้บวชและเป็นการทดแทนบุญคุณพ่อแม่และผู้ที่เกี่ยวข้อง เป็นการสืบทอดประเพณีวัฒนธรรมของสังคมไทยมาแต่โบราณ การบวชสามารถชำระจิตใจของตนเองจากคณาโลก ความโกรธและความหลงได้เป็นบางเรื่อง บางส่วนและบางโอกาสเท่านั้น ยังไม่เคยนำหลักธรรมไปใช้กับชีวิตประจำวัน อาจเป็นเพราะมีระยะเวลาในการบวชน้อยเลยไม่มีความเข้าใจในหัวข้อของหลักธรรมนั้น ๆ เท่าที่ควร รู้แต่เพียงว่าทำดียอมได้ดี นำหลักของการไม่ทำให้อื่นเดือดร้อนเท่านั้นไปใช้กับการทำงาน เห็นด้วยกับการบวชเป็นการฝึกปฏิบัติตนให้เป็นคนดี สร้างนิสัยที่ดีงาม มีระเบียบวินัยในตนเอง และการบวชเป็นการสร้างความน่าเชื่อถือในสังคม เพราะสังคมมีความเชื่อว่าบุคคลที่ได้บวชเรียนแล้วมีความน่าเชื่อถือน่าคบค้าสมาคมด้วย การบวชเพียง 3 เดือนก็เพียงพอแล้ว เพราะสังคมปัจจุบันต้องทำงานเลี้ยงชีพ การที่พนักงานสอบสวนเคยบวชเรียนมาก่อนนั้น เมื่อต้องดำเนินคดีอาญากับภิกษุสงฆ์ไม่มีผลต่อการดำเนินคดีอาญาและการตั้งข้อหาเกี่ยวกับภิกษุสงฆ์ให้หนักขึ้นแต่อย่างใด ขึ้นอยู่ที่พยานหลักฐานและฐานความผิด ส่วนการไม่เคยบวชเรียนไม่มีอิทธิพลต่อความคิดในการดำเนินการใด ๆ กับภิกษุสงฆ์

ข้อมูลเกี่ยวกับความเชื่อเรื่องบุญและบาปในพุทธศาสนา

พนักงานสอบสวนนับถือศาสนาพุทธ ย่อมมีความเชื่อว่า ทำดีได้ดี ทำชั่วได้ชั่ว กรรมดี กรรมชั่วมีจริง และตนเองเข้าวัดเพื่อทำบุญหรือกิจกรรมอื่น ๆ ทางศาสนาอยู่เป็นประจำ การทำบุญจะตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ย่อมได้บุญเหมือนกัน อยู่ที่จะได้บุญมากหรือน้อยไม่เท่ากัน ถึงแม้พนักงานสอบสวนมีความเชื่อเรื่องบุญและบาป และเคยเข้าวัดทำบุญอยู่เป็นประจำ แต่เมื่อต้องดำเนินคดีอาญากับภิกษุสงฆ์ก็ไม่ได้มีความกลัวบาป เพราะพนักงานสอบสวนมีอำนาจในการดำเนินการกับบุคคลที่กระทำผิดไม่เลือกว่าบุคคลนั้นจะเป็นใคร ถึงแม้จะเป็นภิกษุสงฆ์ก็ต้องดำเนินการตามหน้าที่เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยของบ้านเมือง ความเชื่อเรื่องบุญและบาปเป็นเรื่องส่วนบุคคลที่มีความเชื่ออย่างนั้น และการที่เรามีความศรัทธาในพุทธศาสนา และมีความเชื่อเรื่องบุญและบาป เมื่อต้องดำเนินคดีอาญากับภิกษุสงฆ์ ในทางปฏิบัติเห็นควรให้ลึกก่อนดำเนินการใด ๆ กับภิกษุสงฆ์ เพราะการให้ภิกษุสงฆ์ต้องครองจีวรอยู่ถือว่าเป็นผู้ไม่มีความบริสุทธิ์ในศีลของภิกษุสงฆ์แล้ว ยังอาจทำให้ประชาชนดูแล้วไม่เหมาะสม ทำให้มีผลต่อความศรัทธาของประชาชนได้

ข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินคดีอาญากับภิกษุสงฆ์ของพนักงานสอบสวน

พนักงานสอบสวนได้ดำเนินคดีอาญากับภิกษุสงฆ์ฐานเสพยาเสพติด ที่ผ่านมาไม่มีการนำเสนอผลประโยชน์ (สินบน) เพื่อให้ตนเองต้องถูกดำเนินคดี อาจเป็นเพราะเป็นความผิดที่ร้ายแรง การดำเนินคดีอาญากับภิกษุสงฆ์จะปฏิบัติโดยวิธีการให้ลึกหรือให้ประกันตัวโดยไม่ต้องลึกนั้น ต้องดูที่พยานหลักฐานและความร้ายแรงของการกระทำความผิดของภิกษุสงฆ์ด้วย ไม่จำเป็นต้องดำเนินการให้ลึกอย่างเดียว ภิกษุสงฆ์ที่กระทำความผิดอาญาที่พบว่ามีการกระทำความผิดซึ่งหน้า ต้องดำเนินการให้ลึกก่อนดำเนินคดีอาญา ส่วนภิกษุสงฆ์ที่ถูกกล่าวหาว่าได้กระทำความผิดอาญาคงต้องพิจารณาพยานหลักฐาน อัตราโทษของความผิดที่ภิกษุสงฆ์กระทำด้วย และต้องถามเจ้าตัวผู้กระทำความผิดด้วยเพราะเป็นสิทธิตามกฎหมาย ส่วนภิกษุสงฆ์ที่ตกเป็นผู้ต้องหาว่าได้กระทำความผิด และกระทำความผิดที่เป็นคดีอุกฉกรรจ์และสะเทือนขวัญ ต้องดำเนินการให้ลึกเช่นเดียวกัน ส่วนภิกษุสงฆ์ที่ตกเป็นผู้ต้องหาและกระทำความผิดที่เป็นคดีอุกฉกรรจ์ถือว่าเป็นคดีที่ร้ายแรงเห็นควรให้ลึกก่อน เพราะอาจกระทบความรู้สึกของประชาชนได้ ในกรณีของภิกษุสงฆ์ที่ประชาชนให้ความเคารพนับถือ มีความศรัทธาเป็นจำนวนมากหรือเป็นญาติพี่น้อง ทุกคนที่รู้จักกัน ก็คงต้องดำเนินการให้ลึกเช่นเดียวกัน เพราะเป็นภิกษุสงฆ์เหมือนกันมีความเท่าเทียมกันตามกฎหมาย การดำเนินคดีอาญากับภิกษุสงฆ์นั้นโดยส่วนตัวเห็นควรดำเนินการโดยวิธีการให้ลึกก่อน เพราะการดำเนินการโดยวิธีการให้ลึกก่อนเป็นการดำเนินคดีที่รวดเร็ว สะดวกต่อการควบคุมตัวและการคุมขัง เพื่อรักษาภาพลักษณ์ของภิกษุสงฆ์รูปอื่นที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ ส่วนปัญหาอื่น

๗ ในการดำเนินคดีอาญากับภิกษุสงฆ์นั้นยังไม่พบแต่อย่างใด แต่เห็นว่าการดำเนินการกับภิกษุสงฆ์ในปัจจุบันเหมาะสมแล้ว

ข้อเสนอแนะ ในส่วนของการจับกุมภิกษุสงฆ์ที่กระทำผิดอาญาเห็นควรมีคณะสงฆ์เข้าร่วมในการจับกุมและให้มีอำนาจเข้าร่วมในการเข้าจับกุม มีอำนาจในการใช้ดุลยพินิจร่วมในการดำเนินการให้สึกหรือไม่ และมีกฎหมายให้การรับรองเพื่อป้องกันความผิดพลาดอันอาจเกิดขึ้นในภายหลัง

ผู้ให้ข่าวสำคัญคนที่ 19

ข้อมูลเกี่ยวกับสมมติฐาน

ชื่อ นวพันธ์ (นามสมมติ) อายุ 25 ปี มีระยะเวลาในการปฏิบัติหน้าที่งานด้านสอบสวน 1 ปี สำเร็จการศึกษาสูงสุดระดับปริญญาตรี คณะรัฐประศาสนศาสตร์ จากโรงเรียนนายร้อยตำรวจ มีชั้นยศร้อยตำรวจโท ตำแหน่งปัจจุบันรองสารวัตร มีประสบการณ์ในการดำเนินคดีอาญากับภิกษุสงฆ์ จำนวน 1 ครั้ง

ข้อมูลเกี่ยวกับการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร

ส่วนใหญ่รับรู้ข้อมูลข่าวสารจากหนังสือพิมพ์ โทรทัศน์ เพราะสามารถพบเห็นได้ในชีวิตประจำวัน ในหนึ่งสัปดาห์มีการรับรู้ข่าวสารอย่างน้อย 4 วันต่อหนึ่งสัปดาห์ การนำเสนอข่าวของสื่อมวลชนเกี่ยวกับภิกษุสงฆ์กระทำผิดอาญาค่อนข้างเห็นด้วยเพราะสังคมจะได้รับรู้ แต่ควรทำให้ตรงไปตรงมา แต่เมื่อทราบว่ามีภิกษุสงฆ์กระทำความผิดรู้สึกหมดศรัทธาเนื่องจากภิกษุสงฆ์เป็นผู้รักษาศีลแต่ยังกระทำความผิดอีกและจะศรัทธาได้อย่างไร ส่วนการรับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับภิกษุสงฆ์กระทำความผิดไม่ทำให้ต้องตั้งข้อหาหรือดำเนินคดีให้หนักขึ้น เพราะต้องปฏิบัติหน้าที่ตามความจริง และไม่มีความหนักใจต่อการดำเนินคดีอาญากับภิกษุสงฆ์ที่ถูกนำเสนอโดยสื่อมวลชน เพราะเมื่อมีการกระทำผิดเกิดขึ้นก็ต้องดำเนินการไปตามหน้าที่ แต่ถ้าเป็นภิกษุสงฆ์ผู้มีชื่อเสียงยังต้องทำให้รัดกุม ส่วนผู้บังคับบัญชาไม่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจต่อการดำเนินคดีอาญากับภิกษุสงฆ์

ข้อมูลเกี่ยวกับการคบค้าสมาคม

ตั้งแต่เป็นพนักงานสอบสวนยังไม่เคยรู้จักกับภิกษุสงฆ์ผู้กระทำผิด และไม่รู้จักผู้มีอิทธิพลต่อความคิดหรือทัศนคติต่อการดำเนินคดีอาญากับภิกษุสงฆ์แต่อย่างใด ถ้าหากเป็นภิกษุ

สงฆ์ซึ่งอาจเป็นญาติพี่น้อง เป็นเพื่อนกันและภิกษุสงฆ์ที่เราเคารพนับถือกระทำผิด คงต้องปฏิบัติ เช่นเดียวกันกับภิกษุสงฆ์ทั่วไป เพราะต้องดำเนินการต่อผู้กระทำผิดอย่างเท่าเทียมกัน

ข้อมูลเกี่ยวกับความคิดเห็นต่อภิกษุสงฆ์ในพุทธศาสนา

ปัจจุบันมีความเห็นด้วยว่าภิกษุสงฆ์ยังมีกิเลสอยู่ เนื่องจากพบเห็นภิกษุสงฆ์อยู่ทั่วไปที่ประพฤติตนไม่เหมือนผู้รักษาศีล แต่ก็มีภิกษุสงฆ์ส่วนน้อยที่ยังหลอกลวงประชาชน เป็นโจรในผ้าเหลืองและหากินบนผ้าเหลือง เพียงแต่ว่าเมื่อเกิดเรื่องขึ้นแล้วจะเป็นชาวจึงทำให้เหมารวมกันไป ปัจจุบันก็ยังทำบุญ กราบไหว้ภิกษุสงฆ์อยู่ เพราะภิกษุสงฆ์ที่ดียังมีอีกมาก และภิกษุสงฆ์ส่วนใหญ่ก็ยังเป็นศูนยรมจิตใจ เป็นผู้ถือกุศลสังคมในด้านต่าง ๆ และยังเป็นผู้นำในการแก้ไขปัญหาความทุกข์ร้อนของประชาชน เพราะประชาชนส่วนใหญ่จะพึ่งทางด้านจิตใจ ส่วนภิกษุสงฆ์เองควร จะศึกษาทั้งทางโลกและทางธรรมไว้บ้าง แต่ไม่ควรที่จะเข้าศึกษาทางโลกมากนักเพราะดูเหมือนว่าไม่สามารถจะละกิเลสได้ เมื่อพบเห็นภิกษุสงฆ์กระทำผิดรู้สึกหมดศรัทธา

ข้อมูลเกี่ยวกับการบวชเรียนในพุทธศาสนา

ปัจจุบันยังมีความเคารพและศรัทธาต่อสถานภาพ และบทบาทของภิกษุสงฆ์ในสังคมปัจจุบันอยู่ และตนเองเคยบวชเรียนในพุทธศาสนาเป็นเวลา 15 วัน มีความเชื่อว่าการบวชเป็นการสร้างบุญกุศลที่ยิ่งใหญ่แก่ตัวผู้บวชและพ่อแม่พี่น้องผู้เกี่ยวข้อง เมื่อบวชแล้วสามารถชำระจิตใจจากความโลภ ความโกรธ ความหลงได้ เพราะการบวชนั้นจะเคร่งครัดต่อการปฏิบัติธรรมอย่างมาก เคยนำหลักธรรมคือการไม่ฆ่าสัตว์ ไม่ลักทรัพย์ ไปใช้กับชีวิตประจำวัน และการบวชก็สามารถฝึกตนให้เป็นคนดี สร้างนิสัยที่ดีงาม มีระเบียบวินัยในตนเอง และช่วยสร้างความน่าเชื่อถือในสังคมด้วย แต่การบวชไม่สามารถเปลี่ยนพฤติกรรมเดิม ๆ ความประพฤติเดิม ๆ ของผู้บวชได้ ขึ้นอยู่ที่ตัวบุคคล แต่มีความเห็นว่าการบวชตามประเพณี 3 เดือนก็เพียงพอแล้ว ถึงแม้ว่าเคยบวชเรียนมาก่อน แต่เมื่อต้องดำเนินคดีอาญากับภิกษุสงฆ์ไม่ทำให้ต้องดำเนินคดีอาญากับภิกษุสงฆ์ให้หนักขึ้นแต่อย่างใด

ข้อมูลเกี่ยวกับความเชื่อเรื่องบุญและบาปในพุทธศาสนา

พนักงานสอบสวนมีความเชื่อเรื่องบุญและบาป เพราะสามารถพิสูจน์ได้ เคยเข้าวัดทำบุญบ้างแต่ค่อนข้างน้อยเนื่องจากการทำงานไม่เอื้ออำนวยจึงทำบุญน้อยครั้ง จะทำบุญเฉพาะเทศกาลต่าง ๆ เท่านั้น ส่วนการทำบุญนั้นต้องมีความตั้งใจ ถึงแม้จะมีความเชื่อเรื่องบุญและบาป แต่เมื่อต้องดำเนินคดีอาญากับภิกษุสงฆ์ก็ไม่ได้มีความกลัวต่อบาป เพราะการที่ภิกษุสงฆ์มากระทำผิดในทางอาญาก็แสดงว่า คนนั้นไม่ใช่ภิกษุสงฆ์อีกต่อไป ส่วนการดำเนินคดีอาญาต้อง

ดำเนินการให้เลิกอยู่แล้ว คงไม่มีความกลัวที่ประชาชนจะเสื่อมศรัทธา เพราะประชาชนสามารถรับรู้ได้ว่าการที่ภิกษุสงฆ์ไม่ได้นั้นเป็นเฉพาะราย ๆ ไป

ข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินคดีอาญากับภิกษุสงฆ์ของพนักงานสอบสวน

พนักงานสอบสวนได้ดำเนินคดีอาญากับภิกษุสงฆ์ในเรื่อง เมาสุราและทะเลาะวิวาทกัน แต่ไม่พบว่ามีกรณำเสนอผลประโยชน์ (สินบน) เพื่อมิให้ตนเองต้องถูกดำเนินคดี เมื่อต้องดำเนินคดีอาญากับภิกษุสงฆ์ จะต้องให้ภิกษุสงฆ์ที่มีศักดิ์สูงกว่าทำการสึกมากกว่าที่จะให้ประกันตัว ถ้ามีภิกษุสงฆ์กระทำความผิดอาญาซึ่งหน้า ถูกกล่าวหาว่ากระทำความผิดอาญา และตกเป็นผู้ต้องหาว่าได้กระทำความผิดอาญา ต้องดูก่อนว่าเป็นการกระทำความผิดที่ร้ายแรงหรือไม่ก่อนที่จะดำเนินการใด ๆ กับภิกษุสงฆ์ แต่ถ้าภิกษุสงฆ์ที่กระทำความผิดอาญาเป็นคดีอุกฉกรรจ์สะท้อนขวัญต้องดำเนินการให้สึกทันที ถึงแม้ว่าเป็นภิกษุสงฆ์ที่ประชาชนให้ความเคารพ นับถือและมีประชาชนศรัทธาเป็นจำนวนมาก และเป็นญาติพี่น้อง เป็นเพื่อนหรือเคยรู้จักกันมาก่อนต้องดำเนินการให้สึกเหมือนกัน การจะดำเนินการกับภิกษุสงฆ์ที่กระทำความผิดอาญาจะดำเนินการให้สึกหรือไม่ต้องดูว่ามีความหนักเบาหรือไม่กับการกระทำผิดนั้น ๆ แต่การดำเนินคดีอาญาควรให้สึกมากกว่า เพราะเป็นการสะดวกต่อการดำเนินคดี ส่วนปัญหาในการดำเนินคดีอาญานั้นยังไม่พบปัญหาแต่อย่างใด

ข้อเสนอแนะ ถ้าหากมีภิกษุสงฆ์กระทำความผิดอาญา เห็นควรให้ภิกษุสงฆ์ที่มีสมณศักดิ์สูงกว่าเป็นผู้ดำเนินการในขั้นตอนแรก เช่น ควรดำเนินการให้สึกก่อน แล้วค่อยส่งให้ตำรวจดำเนินคดีอาญาต่อไป

ผู้ให้ข่าวสำคัญคนที่ 20

ข้อมูลเกี่ยวกับสมมติฐาน

ชื่อ วีระศักดิ์ (นามสมมติ) อายุ 28 ปี มีระยะเวลาในการปฏิบัติหน้าที่งานด้านสอบสวน 2 ปี สำเร็จการศึกษาสูงสุด ระดับปริญญาโท คณะศิลปศาสตรมหาบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยของรัฐ มีชั้นยศ ร้อยตำรวจโท ตำแหน่งปัจจุบันเป็นรองสารวัตร มีประสบการณ์ในการดำเนินคดีอาญากับภิกษุสงฆ์จำนวน 1 ครั้ง

ข้อมูลเกี่ยวกับการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร

ส่วนใหญ่รับรู้ข่าวจากสื่อโทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ เพราะเป็นสื่อที่รับรู้ได้ง่ายสะดวก มีอยู่ในชีวิตประจำวัน มีการรับข่าวสารอยู่ทุกวันเพราะต้องทำงานเกี่ยวกับการบริการประชาชน

การนำเสนอข่าวสารเกี่ยวกับภิกษุสงฆ์กระทำผิดมองว่าเป็นหน้าที่ของสื่อมวลชน แต่สื่อมวลชนเองก็ควรคำนึงถึงความเหมาะสมกับสังคมไทย เพราะเรื่องบางอย่างไม่สมควรนำมาเสนอเพราะทำให้ศาสนาเสื่อมเสีย เมื่อทราบว่าภิกษุสงฆ์กระทำผิดต้องพิจารณาว่า เหตุใดจึงได้กระทำผิดและการกระทำนั้นมีโทษหนักเพียงใดและวิธีการบังคับใช้กฎหมายต้องให้เกิดความเหมาะสมด้วย การเปิดรับข่าวสารเกี่ยวกับภิกษุสงฆ์กระทำผิด เมื่อต้องดำเนินคดีไม่ทำให้ต้องตั้งข้อหาหรือดำเนินการใด ๆ กับภิกษุสงฆ์ให้หนักขึ้น เพราะพนักงานสอบสวนย่อมมีจรรยาบรรณในการดำเนินคดีอยู่แล้ว ไม่นำเรื่องส่วนตัวและความรู้สึกมาโยงกับหน้าที่การงาน และก็ไม่มีความหนักใจต่อการดำเนินคดีอาญากับภิกษุสงฆ์ที่ถูกนำเสนอโดยสื่อมวลชนและเป็นภิกษุสงฆ์ที่มีชื่อเสียง ต้องทำให้ถูกต้องตามระเบียบของกฎหมาย ส่วนผู้บังคับบัญชาเองไม่มีอิทธิพลต่อความคิด ถ้าได้กระทำถูกต้องตามกฎหมาย หรือระเบียบแล้วก็ไม่เกรงกลัวอะไร

ข้อมูลเกี่ยวกับการคบค้าสมาคม

ตั้งแต่เป็นพนักงานสอบสวนมาก็เคยดำเนินคดีอาญากับภิกษุสงฆ์ แต่ยังไม่เคยรู้จักกับภิกษุสงฆ์ที่กระทำผิดอาญา และไม่รู้จักผู้มีอิทธิพลต่อความคิดหรือทัศนคติต่อการดำเนินคดีอาญากับภิกษุสงฆ์แต่อย่างใด ถ้าภิกษุสงฆ์ที่เรารู้จัก อาจเป็นญาติพี่น้องกัน หรือเป็นเพื่อนกัน กระทำผิดคงต้องดำเนินคดีอาญาเช่นเดียวกันกับภิกษุสงฆ์โดยทั่วไป เพราะต้องปฏิบัติให้เท่าเทียมกันในทางกฎหมายและเป็นจรรยาบรรณของพนักงานสอบสวนด้วย ถ้าภิกษุสงฆ์ที่เราให้ความเคารพนับถือกระทำผิด แต่ต้องพิจารณาข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นว่าเป็นเช่นไร ก่อนที่จะตัดสินใจตัดสินโทษ ถ้าหากกระทำผิดจริงคงต้องเสียใจ แต่ก็คงคบค้าสมาคมด้วยต่อไป เพราะใคร ๆ ก็ทำผิดพลาดได้ ควรให้อภัย แต่การที่ภิกษุสงฆ์ที่เป็นเพื่อนกัน เป็นญาติพี่น้องกัน หรือที่เราให้ความเคารพนับถือ เมื่อถึงขั้นต้องดำเนินคดีอาญาแล้ว คงต้องปฏิบัติตามหน้าที่ไม่มีละเว้น ต้องปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมาย ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับข้อเท็จจริงตามที่ปรากฏและพยานหลักฐานด้วยว่าเป็นความผิดที่ร้ายแรงหรือไม่

ข้อมูลเกี่ยวกับความคิดเห็นต่อภิกษุสงฆ์ในพุทธศาสนา

ภิกษุสงฆ์ยังเป็นปุถุชนอยู่ ย่อมมีกิเลสอยู่ แต่อยากให้ภิกษุสงฆ์ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีต่อพุทธศาสนิกชน เพราะการที่ภิกษุสงฆ์กระทำผิดทำให้ศาสนาพุทธเสื่อมเสียไปด้วย ยังมีภิกษุสงฆ์เป็นส่วนน้อยเท่านั้นที่ยังหลอกลวงประชาชนให้เลื่อมใส จึงอยากให้ทางหน่วยงานที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องตรวจสอบและเข้าไปแก้ไข ไม่เห็นด้วยกับภิกษุสงฆ์ที่เป็นโจรในผ้าเหลือง เพราะภิกษุสงฆ์เป็นผู้เผยแผ่ศาสนา และเป็นแบบอย่างที่ดี ส่วนภิกษุสงฆ์ที่ทำผิดไม่ถือว่าเป็นภิกษุสงฆ์แล้ว และไม่เห็นด้วยกับภิกษุสงฆ์ที่หากินบนผ้าเหลือง เพราะยังมีภิกษุสงฆ์ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ

เป็นจำนวนมากมีส่วนน้อยเท่านั้นที่มีพฤติกรรมดังกล่าว ปัจจุบันก็ยังทำบุญกราบไหว้ภิกษุสงฆ์อยู่เป็นประจำเมื่อให้พบเห็นเพราะการทำบุญเป็นการสร้างความดีวิธีหนึ่ง การกราบไหว้ภิกษุสงฆ์เป็นการให้ความเคารพต่อผู้ปฏิบัติดี และภิกษุสงฆ์ยังเป็นศูนย์รวมทางด้านจิตใจของประชาชน เป็นผู้ถือกุศลสังคมในด้านต่าง ๆ และเป็นผู้คอยแนะนำในการแก้ไขปัญหาคความทุกข์ร้อนแก่ประชาชน เพราะภิกษุสงฆ์มีบทบาทหลักคือช่วยสั่งสอนประชาชนให้ประพฤติดีปฏิบัติชอบ และภิกษุสงฆ์ก็ควรศึกษาทั้งทางโลกและทางธรรมให้มีความเหมาะสม เพราะจะได้นำมาประยุกต์ให้เข้ากับสังคมปัจจุบัน เพื่อให้พุทธศาสนาเจริญยิ่งขึ้น เมื่อพบเห็นภิกษุสงฆ์กระทำผิดอาญารู้สึกไม่ค่อยดี เพราะภิกษุสงฆ์เป็นผู้สืบทอดพุทธศาสนาไม่ควรกระทำผิดอันเป็นแบบอย่างที่ไม่ดี

ข้อมูลเกี่ยวกับการบวชเรียนในพุทธศาสนา

ปัจจุบันยังมีความศรัทธาและพอใจต่อสถานภาพ และบทบาทของภิกษุสงฆ์ในสังคมไทย เคยบวชเรียนในพุทธศาสนาเป็นระยะเวลา 7 วัน มีความเชื่อว่าการบวชเป็นการสร้างบุญกุศลให้แก่ตัวผู้บวชเอง และเพื่อทดแทนบุญคุณพ่อแม่ ผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย เป็นการสืบทอดพุทธศาสนา และการบวชก็สามารถชำระจิตใจของตนเองจากความโลภ ความโกรธ และความหลงได้ ทำให้จิตใจเราสงบขึ้นเมื่อมีความโกรธ ทำให้เราเข้าใจเรื่องต่าง ๆ มากขึ้น นำหลักธรรมไปใช้กับชีวิตประจำวันคือทำดีได้ดี ทำชั่วได้ชั่ว เพราะการกระทำย่อมตกอยู่ที่ตัวเรา ถ้าเราทำดี เราก็สุขใจ และการบวชก็เป็นการฝึกปฏิบัติตนให้เป็นคนดี สร้างนิสัยที่ดีงาม มีระเบียบวินัยในตนเอง เพราะต้องรักษาศีลอยู่ในกฎ ระเบียบอันเป็นการฝึกปฏิบัติ ทำให้มีปัญญาและเป็นคนดี และการบวชช่วยสร้างความน่าเชื่อถือในสังคมด้วยเพราะคนไทยมีความเชื่อว่าคนที่เคยบวชเรียนย่อมมีดีอยู่บ้าง แต่การบวชไม่สามารถเปลี่ยนพฤติกรรมเดิม ๆ ความประพฤติเดิม ๆ ของผู้บวชได้ ขึ้นอยู่ที่ตัวบุคคลมากกว่า เพราะศาสนาสอนให้เป็นคนดีอยู่แล้ว ถ้าบุคคลนั้นยังไม่ได้ก็มาจากตัวบุคคลมากกว่า แต่การบวชตามประเพณีเพียง 3 เดือนเห็นว่าเป็นพอแล้วในสังคมไทยปัจจุบัน เพราะทุกคนต้องทำงานเลี้ยงชีพ แต่การที่พนักงานสอบสวนเคยบวชเรียนมาก่อนนั้น เมื่อต้องดำเนินคดีอาญากับภิกษุสงฆ์ไม่มีผลต่อการดำเนินคดีอาญากับภิกษุให้หนักขึ้น หรือมีผลต่อการตั้งข้อหาให้หนักขึ้นแต่อย่างใด เพราะการดำเนินคดีต้องพิจารณาที่พยานหลักฐานประกอบด้วย ข้อเท็จจริงที่ภิกษุสงฆ์รูปนั้นกระทำ ส่วนการที่เคยบวชเรียนไม่มีผลต่อความคิดในการดำเนินการใด ๆ กับภิกษุสงฆ์

ข้อมูลเกี่ยวกับความเชื่อเรื่องบุญและบาปในพุทธศาสนา

ความเชื่อเรื่องบุญและบาปเป็นสิ่งที่มองไม่เห็น แต่ส่วนตัวคิดว่าเป็นจริง เพราะสิ่งที่เราทำย่อมตกอยู่กับเรา ถ้าเราทำสิ่งที่ดีก็ได้ดี แต่ถ้าเราทำในสิ่งที่ไม่ดี ย่อมได้รับสิ่งที่ไม่ดีเช่นกัน เคยเข้าวัดทำบุญอยู่บ่อยครั้งเมื่อมีโอกาส เพราะการเข้าวัดทำบุญทำให้จิตใจแจ่มใส การทำบุญ

ต้องทำด้วยความตั้งใจ เพราะการกระทำย่อมอยู่ที่เจตนา ย่อมได้บุญมากกว่า การที่ภิกษุสงฆ์กระทำผิดอาญาเมื่อต้องดำเนินคดีตามกฎหมาย ย่อมไม่มีการกลัวบาป เพราะมีหน้าที่ต้องใช้กฎหมาย เมื่อภิกษุสงฆ์กระทำผิดและกฎหมายกำหนดโทษให้ต้องรับโทษ ต้องปฏิบัติเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย และการที่เรามีความศรัทธาในพุทธศาสนาและมีความเชื่อเรื่องบุญและบาป เมื่อต้องดำเนินคดีอาญากับภิกษุสงฆ์ ต้องดำเนินการให้ลึกก่อน เพื่อมิให้พุทธศาสนาเสื่อมเสีย เพราะการกระทำเกิดจากบุคคลคนเดียว ต้องดำเนินการให้ลึกเพื่อรักษาภาพพจน์ที่ดีของผู้นับถือศาสนา

ข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินคดีอาญากับภิกษุสงฆ์ของพนักงานสอบสวน

พนักงานสอบสวนได้ดำเนินคดีอาญากับภิกษุสงฆ์ฐานความผิดคือ เสพยาเสพติด แต่ไม่พบการนำเสนอฟรอนต์ (สินบน) เพื่อมิให้ตนเองต้องถูกดำเนินคดีอาจเป็นเพราะเป็นคดีที่ร้ายแรงและเป็นนโยบายของรัฐบาล การดำเนินคดีอาญากับภิกษุสงฆ์จะปฏิบัติโดยการให้ลึกหรือไม่ ต้องให้คณะสงฆ์พิจารณาก่อนว่าจะให้ลึกก่อนหรือไม่อย่างไร แล้วพนักงานสอบสวนจึงดำเนินการตามขั้นตอนอื่นต่อไป ภิกษุสงฆ์ที่กระทำผิดอาญาที่พบว่ามีการทำความผิดซึ่งหน้า ต้องให้คณะสงฆ์เป็นผู้พิจารณาก่อนว่าจะดำเนินการอย่างไรแล้ว พนักงานสอบสวนจึงนำมาดำเนินการตามกฎหมายต่อไป ภิกษุสงฆ์ที่ถูกกล่าวหาว่าทำความผิด คงยังไม่ต้องดำเนินการให้ลึก เพราะเป็นเพียงผู้ถูกกล่าวหาเท่านั้น ตามกฎหมายถือว่าเป็นผู้บริสุทธิ์อยู่ ต้องดำเนินการให้คณะสงฆ์เป็นผู้พิจารณาว่าจะดำเนินการอย่างไร และภิกษุสงฆ์ที่ตกเป็นผู้ต้องหาได้กระทำความผิดอาญา กระทำความผิดที่เป็นคดีอุกฉกรรจ์และสะเทือนขวัญ เป็นภิกษุสงฆ์ที่ประชาชนให้ความเคารพ นับถือ และมีความศรัทธาเป็นจำนวนมาก หรือเป็นญาติพี่น้องกัน เคยรู้จักกัน เมื่อต้องดำเนินคดีอาญากับภิกษุสงฆ์เหล่านี้จะดำเนินการลึกหรือไม่ ต้องส่งให้คณะสงฆ์เป็นผู้พิจารณาว่าจะกระทำการอย่างใดก่อนแล้วทางพนักงานสอบสวน จึงนำมาดำเนินคดีตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไป การดำเนินคดีกับภิกษุสงฆ์ผู้ทำความผิดจะดำเนินการโดยวิธีการให้ลึกเพราะสะดวกหรือไม่นั้น ไม่มีระเบียบที่กำหนดไว้ชัดเจน ขึ้นอยู่ที่สถานการณ์และการพิจารณาของคณะสงฆ์ด้วย การดำเนินคดีอาญากับภิกษุสงฆ์ที่ผ่านมาไม่พบปัญหาในขั้นตอนใด ๆ แต่การดำเนินคดีอาญากับภิกษุสงฆ์เป็นเรื่องที่ประชาชนให้ความสนใจมาก บางครั้งการเสนอข่าวก็ผิดพลาดเกินจริงมากไป ทำให้ประชาชนรับข้อมูลที่ผิดพลาด อยากให้สื่อมวลชนพิจารณาถึงผลกระทบต่อพุทธศาสนาด้วย ควรพิจารณาว่าควรนำเสนอมากน้อยเพียงใด

ข้อเสนอแนะ การดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการจับกุม และการให้ดุลยพินิจในการดำเนินการกับภิกษุสงฆ์ว่าด้วยการให้ลึกหรือไม่ มีความเห็นว่าควรให้คณะสงฆ์ชุดหนึ่งมีอำนาจร่วมในการดำเนินการดังกล่าวได้